

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท)  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท ทู คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ทู คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณดังกล่าว ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 42 เกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเนื่องจากกลุ่มกิจการมีคดีฟ้องร้องที่ยังไม่ทราบผล ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้ให้สังเกตนี้



## เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

### วิธีการตรวจสอบ

#### การรับรู้รายได้

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้อ 5.20 นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้

การบันทึกรายได้เป็นความเสี่ยงสืบเนื่องของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เนื่องจากระบบการเรียกเก็บเงินของธุรกิจโทรคมนาคมมีความซับซ้อน อีกทั้งการขายที่มีภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาหลายอย่างอยู่รวมกัน เช่น การขายสินค้าและบริการร่วมกัน และการเปลี่ยนแปลงการกำหนดราคาเกี่ยวกับอัตราค่าบริการและส่วนลดตลอดทั้งปี ทำให้การรับรู้รายได้ของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญามีความซับซ้อนและอาจไม่ถูกต้อง

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในการตรวจสอบการรับรู้รายได้เนื่องจากจำนวนเงินและจำนวนรายการของรายได้มีสาระสำคัญอย่างมาก กลุ่มกิจการต้องแยกภาระที่ต้องปฏิบัติที่แยกต่างหากจากกัน และต้องปันส่วนราคาของรายการของสัญญาดังกล่าวไปยัง แต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัดส่วนของราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้ของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติแยกต่างหากจากกัน เมื่อกลุ่มกิจการได้ปฏิบัติตามภาระนั้น อีกทั้งการรับรู้รายได้มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับการประมาณของผู้บริหารสำหรับรายได้ที่ยังไม่ได้ออกไปแจ้งหนี้ในช่วงสิ้นงวดเดือนเพื่อการตัดรอบบัญชีรายได้ให้ถูกต้อง รวมถึงรอบระยะเวลาการเรียกเก็บเงินรายเดือนที่ถูกแบ่งเป็นหลายรอบ และวันสิ้นรอบของการเรียกเก็บเงินของแต่ละรอบอาจไม่ตรงกับรอบการปิดบัญชีสิ้นงวดเดือน ทำให้มีความเสี่ยงว่าการบันทึกรายได้อาจไม่ถูกต้องตรงตามรอบบัญชี

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

- ประเมินและทดสอบการควบคุมภายในทั่วไปในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบการเรียกเก็บเงินและระบบสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลงในระบบดังกล่าว
- ประเมินและทดสอบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ และแผนการส่งเสริมการขายใหม่ และการนำเข้าข้อมูลในระบบการเรียกเก็บเงิน
- ทดสอบการปันส่วนมูลค่ายุติธรรมสำหรับแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตามการขายสินค้าและรายได้ค่าบริการที่ขายพร้อมกันในแผนการส่งเสริมการขาย ที่เป็นรายการใหม่ในระหว่างปีว่าเป็นไปตามวิธีการปันส่วนราคาภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ทดสอบการกระทบยอดรายได้รวมในบัญชีแยกประเภททั่วไปกับยอดรายได้ทั้งหมดในระบบของการเรียกเก็บเงิน การทดสอบนี้รวมถึงการตรวจสอบรายการปรับปรุงทางบัญชีที่สำคัญในระบบการเรียกเก็บเงินและบัญชีแยกประเภททั่วไป และ
- ทดสอบประมาณการรายได้ช่วงปิดบัญชีสิ้นงวดโดยเปรียบเทียบรายได้ที่เกิดขึ้นจริงจากการใช้งานของลูกค้าที่ทราบภายหลังการปิดบัญชีกับประมาณการรายได้ที่บันทึกในส่วนที่ยังไม่ได้ออกไปแจ้งหนี้ในช่วงสิ้นงวด

ข้าพเจ้าไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น

**การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยม**

อ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้อ 7.1 และ 23 เรื่องประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการด้อยค่าของค่าความนิยม และเรื่องค่าความนิยม

ค่าความนิยมของกลุ่มกิจการ จำนวน 117,856.32 ล้านบาท เกิดจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของส่วนงานดำเนินงานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ค่าความนิยมของส่วนงานดำเนินงานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นค่าความนิยมที่เกิดจากการควบรวมบริษัท ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) กลุ่มกิจการคาดหวังที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการโทรคมนาคม เพิ่มความสามารถในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การใช้เทคโนโลยี และการมีเครือข่ายคู่ค้าทั่วโลก ข้าพเจ้าให้ความสำคัญเรื่องการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเนื่องจากมูลค่าของค่าความนิยมมีสาระสำคัญต่องบการเงิน และมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารในการกำหนดตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินมูลค่า เช่น รายได้ อัตราการเติบโตของรายได้ อัตรากำไรขั้นต้น ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน และอัตราคิดลด เป็นต้น

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ผู้บริหารได้ทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมโดย

1. จ้างผู้ประเมินราคาอิสระในการคำนวณหามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยมจากมูลค่ายุติธรรมของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหักด้วยต้นทุนในการจำหน่ายโดยวิธีการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต วิธีนี้ขึ้นอยู่กับประมาณการกระแสเงินสดเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนที่เกิดขึ้นจากแต่ละหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสำหรับห้าปีข้างหน้าโดยใช้สมมติฐานว่ามีอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดที่ตั้งแต่ปีที่ห้าเป็นต้นไป และคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุนเป็นอัตราคิดลด และ
2. เปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรมของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหักด้วยต้นทุนในการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีและพิจารณาบันทึกตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า หากมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจำหน่ายน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี

จากการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมประจำงวดดังกล่าว ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ข้อสรุปว่าไม่มีค่าเผื่อการด้อยค่าที่ต้องรับรู้ ทั้งนี้สมมติฐานที่สำคัญได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้อ 23

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

- ได้รับประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหารของกลุ่มกิจการ ทำความเข้าใจและประเมินวิธีการจัดทำประมาณการดังกล่าว
- เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวกับงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของกลุ่มกิจการ
- ประเมินความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำประมาณการกระแสเงินสด เช่น รายได้ อัตราการเติบโตของรายได้ อัตรากำไรขั้นต้น ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนและอัตราคิดลด โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตและอ้างอิงกับแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และวิเคราะห์ความอ่อนไหวของสมมติฐานดังกล่าวที่มีผลต่อมูลค่าของค่าความนิยม รวมถึงทดสอบความถูกต้องในการคำนวณ
- สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับต้นทุนในการจำหน่ายที่อาจเกิดขึ้นและประเมินความสมเหตุสมผลของการประมาณการของผู้บริหารโดยสอบถามถึงรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและตรวจกับเอกสารที่ได้รับจากผู้บริหาร
- ประเมินความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ และความเป็นกลางของผู้ประเมินราคาอิสระ และ
- ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินราคาในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ประเมินความสมเหตุสมผลของวิธีการจัดทำประมาณการและอัตราการคิดลดที่ใช้ในการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดคิดลดในอนาคต

จากการปฏิบัติงานตามวิธีการข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่า สมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ามีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานสนับสนุนและเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

### การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยม

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการข้อ 7.1, 20.1 และ 23 เรื่องประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ และข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการด้อยค่า เรื่องเงินลงทุนในบริษัทย่อย และเรื่องค่าความนิยม

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 บริษัทมีมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ดำเนินงานการให้บริการโทรคมนาคม และการสื่อสารต่าง ๆ จำนวน 271,802.01 ล้านบาท และค่าความนิยมในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 34,957.70 ล้านบาทซึ่งเกิดจากการรวบรวมบริษัท ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ซึ่งบริษัทพิจารณาว่าเป็นค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรกิจการให้บริการโทรคมนาคมและการสื่อสารต่างๆ

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญเรื่องการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยมเนื่องจากมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยมมีสาระสำคัญต่องบการเงินเฉพาะกิจการและมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารในการกำหนดตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินมูลค่า เช่น รายได้ อัตราการเติบโตของรายได้ อัตรากำไรขั้นต้น ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน และอัตราคิดลดเป็นต้น

ผู้บริหารได้ทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดย

1. จ้างผู้ประเมินราคาอิสระในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยมหักด้วยต้นทุนในการจำหน่ายโดยวิธีการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต วิธีนี้ขึ้นอยู่กับประมาณการกระแสเงินสดเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน ที่เกิดขึ้นจากบริษัทย่อยสำหรับห้าปีข้างหน้าโดยใช้สมมติฐานว่ามีอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดคงที่ตั้งแต่ปีที่ห้าเป็นต้นไป และคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุนเป็นอัตราคิดลดและ
2. เปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจำหน่ายของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยมกับมูลค่าตามบัญชีและพิจารณาบันทึกตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า หากมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจำหน่ายน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี

จากการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและค่าความนิยมดังกล่าว ผู้บริหารของกลุ่มกิจการได้ข้อสรุปว่าไม่มีค่าเผื่อการด้อยค่าที่ต้องรับรู้

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

- สอบถามเพื่อทำความเข้าใจวิธีการจัดทำประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหารของบริษัท
- เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับประมาณและ/หรือแผนธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของกลุ่มกิจการ
- ประเมินความสมเหตุสมผลของวิธีการและสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำประมาณการกระแสเงินสด เช่น รายได้ อัตราการเติบโตของรายได้ อัตรากำไรขั้นต้น ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตและอ้างอิงกับแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณาว่าข้อสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้
- สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับต้นทุนในการจำหน่ายที่อาจเกิดขึ้นและประเมินความสมเหตุสมผลของการประมาณการของผู้บริหารโดยสอบถามถึงรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและตรวจกับเอกสารที่ได้รับจากผู้บริหาร
- ประเมินความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ และความเป็นกลางของผู้ประเมินราคาอิสระ และ
- ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินราคาในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ประเมินความสมเหตุสมผลของวิธีการจัดทำประมาณการ และอัตราการคิดลดที่ใช้ในการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดคิดลดในอนาคต รวมทั้งทดสอบความถูกต้องในการคำนวณ

จากการปฏิบัติตามตามวิธีการข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่า สมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ามีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานสนับสนุนและเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน



## ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

## ความรับผิดชอบของผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัท ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้



ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปรูปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ



จากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

พิสิฐ ทางธนกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095

กรุงเทพมหานคร

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567



สารบัญ

หน้า

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	1
งบแสดงฐานะการเงิน	8
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	11
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น	12
งบกระแสเงินสด	14
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
1 ข้อมูลทั่วไป	17
2 สัญญาและใบอนุญาตให้ดำเนินการ	17
3 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน	20
4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง	23
5 นโยบายการบัญชี	
5.1 การบัญชีสำหรับงบการเงินรวม	25
5.2 การรวมธุรกิจ	27
5.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	28
5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	28
5.5 ลูกหนี้การค้า	29
5.6 สินค้าคงเหลือ	29
5.7 สินทรัพย์ทางการเงิน	29
5.8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	32
5.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	32
5.10 ค่าความนิยม	33
5.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	34
5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์	35
5.13 สัญญาเช่า	35
5.14 หนี้สินทางการเงิน	37
5.15 ต้นทุนการกู้ยืม	38
5.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	38
5.17 ประมาณการหนี้สิน	39
5.18 ผลประโยชน์พนักงาน	39
5.19 ทุนเรือนหุ้น	40
5.20 การรับรู้รายได้	40
5.21 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน	42
5.22 การจ่ายเงินปันผล	42
5.23 อนุพันธ์และกิจกรรมป้องกันความเสี่ยง	42
6 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน	
6.1 บัญชีความเสี่ยงด้านการเงิน	44
6.1.1 ความเสี่ยงจากตลาด	45
ก. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	45
ข. ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดและอัตราดอกเบี้ย	48

6.1.2	ความเสี่ยงด้านเครดิต	49
	ก. การบริหารความเสี่ยง	49
	ข. หลักประกัน	49
	ค. การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน	50
6.1.3	ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	51
6.2	การบริหารส่วนของเงินทุน	52
7	ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ และการใช้ดุลยพินิจ	52
7.1	ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและข้อสมมติฐาน	52
	ก. การด้อยค่าของค่าความนิยม	52
	ข. การด้อยค่าของสินทรัพย์	53
	ค. การกำหนดอัตราการคิดลดของหนี้สินตามสัญญาเช่าและประมาณการหนี้สิน	53
7.2	การใช้ดุลยพินิจที่สำคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี	53
	ก. เงินลงทุนในบริษัทร่วม	53
	ข. การร่วมการงาน	53
8	ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานรวม	54
9	มูลค่ายุติธรรม	56
10	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ	61
11	ต้นทุนทางการเงิน	61
12	ภาษีเงินได้	62
13	กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	63
14	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	63
15	เงินฝากธนาคารที่มีภาวะผูกพัน	63
16	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	64
17	สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน	66
18	สินค้าคงเหลือ	66
19	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	67
20	เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า	67
21	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	79
22	สินทรัพย์สิทธิการใช้	82
23	ค่าความนิยม	83
24	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	86
25	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	88
26	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	91
27	เงินกู้ยืม	91
28	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	94
29	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	95
30	หนี้สินตามสัญญาเช่า	95
31	หนี้สินภายใต้สัญญาและใบอนุญาตให้ดำเนินการ	97

สารบัญ	หน้า	
32	ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	97
33	ประมาณการหนี้สิน	100
34	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	100
35	ต้นทุนการให้บริการ	101
36	รายได้อื่น	101
37	ทุนเรือนหุ้น และส่วนเกินมูลค่าหุ้น	101
38	สำรองตามกฎหมาย	102
39	สินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับสัญญากับลูกค้า	103
40	ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	104
41	สัญญา	105
42	คดีฟ้องร้องและข้อพิพาทยื่นต่ออนุญาโตตุลาการและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น	106
43	รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	119
44	การควบบริษัท	123
45	เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงานทางการเงิน	126

## สรุปตัวย่อที่ใช้ในงบทางการเงิน

ชื่อบริษัทย่อ	ตัวย่อ
บริษัท เอพีแอนด์เจ โปรดักชั่น จำกัด	AP&J
บริษัท เอเชีย ไร้เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	AWC
บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน)	BITCO
บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด	BFKT
บริษัท ซีนิเพิล็กซ์ จำกัด	CNP
บริษัท ซีควัน โฮลดิ้ง จำกัด	Seekone
บริษัท ซีคสเตอร์ จำกัด	Seekster
บริษัท ซีคฟอร์ซ จำกัด	Seekforce
บริษัท ซีวีบริรักษ์ จำกัด	CHIIWII
บริษัท ฮัทซัน ซีเอที ไร้เลส มัลติมีเดีย จำกัด	HCAT
บริษัท ฮัทซัน มัลติมีเดีย เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด	HMSTL
บริษัท ฮัทซันเทลคอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด	HTTCL
บริษัท ฮัทซัน ไร้เลส มัลติมีเดีย โฮลดิ้งส์ จำกัด	HWMH
บริษัท ศูนย์บริการวิทยุการ อินเตอร์เน็ต จำกัด	IKSC
บริษัท เคเอสซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต จำกัด	KSC
บริษัท เอ็มเคเอสซีเว็ลด์ดอทคอม จำกัด	MKSC
บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด	PTE
บริษัท สมุทรปราการ มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด	SPM
บริษัท แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จำกัด	SSV
บริษัท เอสเอ็ม ทู จำกัด	SM True
บริษัท ส่องดาว จำกัด	SD
บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด	TAM
บริษัท เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัด	TH
บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด	TNN
บริษัท ทู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด	TDG
บริษัท ทู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด	TDPK
บริษัท ทู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด	TDS
บริษัท ทูไฟร์ยู สเตชัน จำกัด	True4U
บริษัท ทู อีโกลจิสติกส์ จำกัด	TEL
บริษัท ทู ไอคอนแทนท์ จำกัด	TICT
บริษัท ทู อินคิวบ์ จำกัด	TINC
บริษัท ทู อินเตอร์เนชั่นแนล เกตเวย์ จำกัด	TIG
บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	TICC
บริษัท ทูไลฟ์ พลัส จำกัด	TLP
บริษัท ทู มีเดีย โซลูชั่นส์ จำกัด	TSC

สรุปตัวย่อที่ใช้ในงบการเงิน (ต่อ)

ชื่อบริษัทย่อ (ต่อ)	ตัวย่อ
บริษัท ทรู มูฟ จำกัด	TMV
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด *	TUC
บริษัท ทรู มัลติมีเดีย จำกัด	TM
บริษัท ทรู มีวสิค จำกัด	TMS
บริษัท ทรู พับลิค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	TPC
บริษัท ทรู ยูไนเต็ท ฟุตบอล คลับ จำกัด	TUFC
บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิล จำกัด (มหาชน)	True Cable
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด	TVG
บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	True Visions
บริษัท ทรู วอยซ์ จำกัด	TV
บริษัท เวิลด์โฟน ซ็อป จำกัด	WPS
บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	TACP
บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด *	DTN
บริษัท ดีแทค แอ็คเซลเรท จำกัด	DAC
บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จำกัด	DDM
บริษัท เทเลแอสเสท จำกัด	TELE
K.I.N. (Thailand) Co., Ltd.	KINBVI
Crave Interactive Limited	CRAVE
Crave Interactive B.V.	CRAVE BV
Crave Interactive Inc.	CRAVE INC
Gold Palace Investments Limited	GPI
Golden Light Co., Ltd.	GDL
Goldsky Co., Ltd.	GSK
Mediaload Pte. Ltd.	Mediaload
Mediaload (Cambodia) Co., Ltd.	MDC
Mediaload Myanmar Co., Ltd.	MDM
Etalent Promotion (Cambodia) Co., Ltd.	ETP
Ace Media Network SDN. BHD.	AMN
88Razzi SDN. BHD.	88RAZZI
Komaci Network SDN. BHD.	KNW
Two Way PR Co., Ltd.	Two Way
Rosy Legend Limited	RL
Prospect Gain Limited	PG
PT True Digital Indonesia	PTTD

\* เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 TUC และ DTN ได้จดทะเบียนควบบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยผลของการควบบริษัท DTN ได้หมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล และ TUC ยังคงสภาพเป็นนิติบุคคล โดย TUC ได้รับทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของ DTN โดยผลของกฎหมาย

## สรุปตัวย่อที่ใช้ในงบการเงิน (ต่อ)

### ชื่อบริษัทย่อย (ต่อ)

	ตัวย่อ
True Digital Philippines Inc.	TDPI
True Digital Vietnam Joint Stock Company	TD Vietnam
True Internet Technology (Shanghai) Company Limited	TIS
True Trademark Holdings Company Limited	TTH
Zapgroup Inc.	ZAP

### ชื่อบริษัทร่วม

	ตัวย่อ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล	DIF
บริษัท เจนซัส วิช จำกัด	Genxas
บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จำกัด	Queue Q
บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด	Techsauce
บริษัท จัมโบ้ จัมพ์ส์ จำกัด	JJ
บริษัท ทู จีเอส จำกัด	TGS
บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด	HG
บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จำกัด	UD
Yi Tunnel (Beijing) Technology Co., Ltd.	Yi Tunnel

### ชื่อการร่วมค้า

	ตัวย่อ
บริษัท เอเชีย อินโฟเน็ท จำกัด	AI
บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น फिल्ม จำกัด	TFF
บริษัท ทู ซีเจ ครีเอชั่นส์ จำกัด	TCJ
บริษัท ทู ทัช จำกัด	TT
True - Kona Cayman GP	True-Kona
Line Game - True - Kona Global Limited Partnership	LINE games-TRUE

### องค์กรอื่น

	ตัวย่อ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	กทช.
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม	กทค.
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	กสทช.
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	NT
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันชื่อ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน))	อสมท.
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	กสท.
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	TFAC
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันชื่อ NT)**	ทศท.
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันชื่อ NT)**	กสท.

\*\* เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 ทศท. และ กสท. ได้จัดระเบียบควบรวมกิจการเป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ("NT")

## บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
		พันบาท	พันบาท
<b>สินทรัพย์</b>			
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	14	33,579,809	7,691,230
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน	15	13,716	13,561
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม			
ผ่านกำไรหรือขาดทุน	9	114	-
สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน	9	379,816	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	16	51,793,647	16,295,793
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	43	2,000	5,000,000
สินค้าคงเหลือ	18	2,281,149	11,756
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		9,841,057	675,651
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		4,923,397	16,657
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	19	6,148,562	111,186
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>108,963,267</b>	<b>29,815,834</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน	15	15,508	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	43	-	162,175,800
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม			
ผ่านกำไรหรือขาดทุน	9	1,845,391	1,600
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม			
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	9	261,065	1,200
สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน	9	509,347	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	20	-	307,551,622
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า	20	21,711,014	27,055,406
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		1,187,970	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	21	222,628,353	3,029,718
สินทรัพย์สิทธิการใช้	22	99,577,719	637,437
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	24	142,849,514	398,162
ค่าความนิยม	23	126,328,698	34,957,698
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	25	11,585,846	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	26	7,258,159	236,407
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>635,758,584</b>	<b>536,045,050</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>744,721,851</b>	<b>565,860,884</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 17 ถึง 126 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พันบาท		พันบาท	
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>				
เงินกู้ยืมระยะสั้น	27	14,589,320		14,589,320
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน	9	367,544		206,834
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	28	101,386,783		12,136,432
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีของเงินกู้ยืมระยะยาว	27	65,131,730		32,866,676
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	30	18,620,095		222,816
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	43	-		735,508
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		394,457		252,654
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	29	2,641,016		162,709
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>203,130,945</b>		<b>61,172,949</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>				
เงินกู้ยืมระยะยาว	27	285,501,012		196,130,960
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน	9	1,165,300		1,114,652
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	25	4,873,812		55,947
หนี้สินตามสัญญาเช่า	30	93,680,624		219,576
หนี้สินภายใต้สัญญาและใบอนุญาตให้ดำเนินการ	31	50,669,779		-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	32	3,185,927		1,773,295
ประมาณการหนี้สิน	33	7,215,214		231,507
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	34	9,158,823		-
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>455,450,491</b>		<b>199,525,937</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>658,581,436</b>		<b>260,698,886</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 17 ถึง 126 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พันบาท		พันบาท	
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)</b>				
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
ทุนเรือนหุ้น	37			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ : 34,552,100,801 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท		138,208,403		138,208,403
หุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ : 34,552,100,801 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท		138,208,403		138,208,403
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	37	145,075,526		137,722,481
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญซื้อคืน	37	51,060		51,060
กำไรสะสม				
ทุนสำรองตามกฎหมาย	38	1,854,957		2,329,373
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม)		(196,969,868)		27,128,454
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(2,441,011)		(277,773)
<b>รวมส่วนของบริษัทใหญ่</b>		<b>85,779,067</b>		<b>305,161,998</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	20	361,348		-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>86,140,415</b>		<b>305,161,998</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>744,721,851</b>		<b>565,860,884</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 17 ถึง 126 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายละเอียด	หมายเหตุ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
		พันบาท	พันบาท
<b>รายได้</b>			
รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์และบริการอื่น		152,386,507	14,680,880
รายได้จากการขายสินค้า		16,687,620	-
<b>รวมรายได้</b>		<b>169,074,127</b>	<b>14,680,880</b>
<b>ต้นทุนขายและการให้บริการ</b>			
ต้นทุนการให้บริการ	35	104,242,367	4,646,610
ต้นทุนขาย		17,823,130	-
<b>รวมต้นทุนขายและการให้บริการ</b>		<b>122,065,497</b>	<b>4,646,610</b>
<b>กำไรขั้นต้น</b>		<b>47,008,630</b>	<b>10,034,270</b>
รายได้อื่น	36	3,976,828	6,712,103
ค่าใช้จ่ายในการขาย		(22,558,698)	(1,964,727)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(10,349,024)	(1,539,247)
ค่าใช้จ่ายอื่น	21,32	(11,652,857)	(1,272,473)
ต้นทุนทางการเงิน	11	(20,525,780)	(7,547,101)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน	20	1,373,254	-
<b>(ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>		<b>(12,727,647)</b>	<b>4,422,825</b>
ภาษีเงินได้	12	(1,908,916)	(423,747)
<b>(ขาดทุน)กำไรสำหรับงวด</b>		<b>(14,636,563)</b>	<b>3,999,078</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:</b>			
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เป็นกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง:			
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน			
- สุทธิภาษีเงินได้		(642,770)	(497,050)
การวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม			
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิภาษีเงินได้		86	-
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่เป็นกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง:			
การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด		(281,714)	(281,714)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน		(10,981)	-
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด</b>		<b>(15,571,942)</b>	<b>3,220,314</b>
<b>การแบ่งปัน(ขาดทุน)กำไรสำหรับงวด</b>			
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		(14,580,963)	3,999,078
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(55,600)	-
<b>(ขาดทุน)กำไรสำหรับงวด</b>		<b>(14,636,563)</b>	<b>3,999,078</b>
<b>การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด</b>			
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		(15,516,406)	3,220,314
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(55,536)	-
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด</b>		<b>(15,571,942)</b>	<b>3,220,314</b>
<b>(ขาดทุน)กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่</b>			
ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	13	(0.42)	0.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 17 ถึง 126 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินรวม											พันบาท	
	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่											ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	รวม
	องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น												
	ทุนที่ออก และชำระ เต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกิน ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	ส่วนเกิน หุ้นสามัญ ซื้อคืน	ส่วนเกิน หุ้นสำรองตาม กฎหมาย	ส่วนเกิน ขาดทุนสะสม	การวัดมูลค่า เงินลงทุน ในตราสารทุน	การป้องกัน ความเสี่ยง ในกระแสเงินสด	ผลต่างจาก การแปลงค่า งบการเงิน	การเปลี่ยนแปลง การแปลงค่า ในบริษัทย่อย	องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น	รวม	
ยอดคงเหลือต้นงวด วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท)	138,208,403	145,075,526	51,060	1,655,003	(181,546,181)	(313,308)	3,941	10,637	(1,844,995)	(2,143,725)	101,300,086	416,596	101,716,682
ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยโดยซื้อหุ้นจากส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,325)	(4,325)
หุ้นสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุข้อ 38)	-	-	-	199,954	(199,954)	-	-	-	-	-	-	-	-
สัดส่วนลดลงเนื่องจากการเพิ่มของส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,613)	(4,613)	(4,613)	4,613	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	(15,223,733)	86	(281,714)	(11,045)	-	(292,673)	(15,516,406)	(55,536)	(15,571,942)
ยอดคงเหลือสิ้นงวด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	138,208,403	145,075,526	51,060	1,854,957	(196,969,868)	(313,222)	(277,773)	(408)	(1,849,608)	(2,441,011)	85,779,067	361,348	86,140,415

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 17 ถึง 126 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					พันบาท	
						กำไรขาดทุน	
						เบ็ดเสร็จอื่น	
	ทุนที่ออก	ส่วนเกิน	ส่วนเกิน	ส่วนเกิน	ส่วนเกิน	การป้องกัน	
และชำระ	ส่วนเกิน	มูลค่า	ทุนสำรองตาม	ทุนสำรองตาม	ความเสี่ยง		
เต็มมูลค่าแล้ว	มูลค่าหุ้น	หุ้นสามัญ	กฎหมาย	กำไรสะสม	ในกระแสเงินสด	รวม	
		ซื้อคืน					
ยอดคงเหลือต้นงวด วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท)	138,208,403	137,722,481	51,060	2,129,419	23,826,380	3,941	301,941,684
ทุนสำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุข้อ 38)	-	-	-	199,954	(199,954)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	-	-	3,502,028	(281,714)	3,220,314
ยอดคงเหลือสิ้นงวดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	138,208,403	137,722,481	51,060	2,329,373	27,128,454	(277,773)	305,161,998

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 17 ถึง 126 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

## งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พันบาท		พันบาท	
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
(ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้		(12,727,647)		4,422,825
รายการปรับปรุง :				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		61,616,911		1,066,528
ดอกเบี้ยรับ		(889,873)		(4,480,166)
ดอกเบี้ยจ่าย	11	17,345,892		7,050,911
ต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาต	11	2,101,865	-	-
เงินปันผลรับ		(2,981)		(2,102,517)
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(58,487)		(14,091)
ขาดทุน(กำไร)จากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้		3,130,068		(15,478)
ขาดทุนจากมูลค่างดลงของสินค้าคงเหลือ		4,885		-
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)	16	2,259,078		(727)
ขาดทุนจากการเลิกใช้/ต่ออายุสินทรัพย์		3,764,892		-
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน		410,223		-
ขาดทุนจากภาษีที่ไม่สามารถขอคืนได้		-		185
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้น	32	346,508		152,435
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		(1,637,021)		(1,197)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน	20	(1,403,604)		-
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - จ่ายชำระ	32	(1,433,416)		(696,692)
<b>การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>				
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		(3,277,837)		7,543,585
- สินค้าคงเหลือ		1,231,102		(346)
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		(3,749,889)		38,797
- เงินลงทุนในค่าสิทธิสำหรับรายการภาพยนตร์		(2,073,666)		-
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		6,821,743		65,299
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		(4,086,471)		(4,131,593)
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น		(1,311,067)		(749,369)
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		598,445		-
<b>เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน</b>				
		66,979,653		8,148,389
<b>บวก</b> เงินสดรับ - ดอกเบี้ยรับ				
		356,969		4,033,367
เงินสดรับ - ภาษีเงินได้				
		3,621,054		735,827
<b>หัก</b> เงินสดจ่าย - ดอกเบี้ยจ่าย				
		(16,868,434)		(6,840,985)
เงินสดจ่าย - ภาษีเงินได้				
		(1,925,813)		(296,258)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
		52,163,429		5,780,340

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 17 ถึง 126 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		พันบาท		พันบาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
		235		(2,686)
เงินสดที่มีภาวะผูกพันลดลง(เพิ่มขึ้น)				
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	43	(490,096)		(88,719,787)
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		(23,929,044)		(267,272)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(16,471,407)		(308,777)
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		(248,047)		-
เงินลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน		(14,961)		-
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		367,022		288,082
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	43	490,128		23,202,830
เงินปันผลรับ		2,105,273		2,102,517
		(38,190,897)		(63,705,093)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นในส่วนใหญ่ที่ไม่ได้อำนาจควบคุม		(17)		-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น		22,224,267		22,278,515
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	43	-		614,522
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม		91,746,150		91,746,150
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น		(35,632,700)		(24,032,700)
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	43	-		(440)
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม	27	(81,490,967)		(31,683,500)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า		(15,067,333)		(257,318)
		(18,220,600)		58,665,229
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ</b>				
ยอดยกมาต้นงวด	3	37,838,204		6,950,754
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน		(10,327)		-
		33,579,809		7,691,230

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 17 ถึง 126 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

---

รายการที่มีใช้เงินสด

รายการที่มีใช้เงินสดที่สำคัญมีดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ล้านบาท	ล้านบาท
การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยการทำสัญญาเช่า	5,019.18	102.96
การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยังไม่ได้จ่ายชำระ	96,394.58	35.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินในหน้า 17 ถึง 126 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

---

## บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

### 1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

บริษัทมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนดังนี้

เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บริษัทมีสำนักงานสาขาตามที่อยู่ดังนี้

เลขที่ 319 อาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น 38 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากการควบบริษัท ระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ทรูก่อนการควบบริษัท”) และบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“ดีแทค”) ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (“การควบบริษัท”) โดยบริษัทได้รับมาซึ่งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของทรูก่อนการควบบริษัทและดีแทคโดยผลของกฎหมาย รายละเอียดของการควบบริษัทถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 44

การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มกิจการ”) คือ การประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต WIFI โทรศัพท์ และดิจิทัลแพลตฟอร์ม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

### 2 สัญญาและใบอนุญาตให้ดำเนินการ

กลุ่มกิจการได้รับใบอนุญาตโดยมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

รายละเอียดของใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับบริการโทรศัพท์พื้นฐานและโทรคมนาคมสามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัท	ประเภทใบอนุญาต	วันที่ได้รับ/ต่อใบอนุญาต	วันสิ้นสุดใบอนุญาต
<b>บริการโทรศัพท์พื้นฐาน</b>			
TICC	แบบที่สาม	8 ธันวาคม พ.ศ. 2549	6 ธันวาคม พ.ศ. 2569
<b>บริการโทรคมนาคม</b>			
KSC	แบบที่หนึ่ง	11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552	22 มิถุนายน พ.ศ. 2568
TICC	แบบที่หนึ่ง	26 สิงหาคม พ.ศ. 2562	22 มิถุนายน พ.ศ. 2568
TUC	แบบที่หนึ่ง	22 มีนาคม พ.ศ. 2560	10 กันยายน พ.ศ. 2568
TRUE	แบบที่หนึ่ง	13 มิถุนายน พ.ศ. 2560	21 กันยายน พ.ศ. 2568
TICC	แบบที่สอง	25 กันยายน พ.ศ. 2560	15 มิถุนายน พ.ศ. 2568
TUC	แบบที่สอง	26 มิถุนายน พ.ศ. 2558	15 มิถุนายน พ.ศ. 2568
TUC	แบบที่สาม	6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560	23 ธันวาคม พ.ศ. 2578



**บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนความบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายละเอียดของใบอนุญาตและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัท	ประเภทใบอนุญาต	วันที่ได้รับ/ต่อใบอนุญาต	วันสิ้นสุดใบอนุญาต
<b>บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่</b>			
TUC	คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz	7 ธันวาคม พ.ศ. 2555	6 ธันวาคม พ.ศ. 2570
TUC	คลื่นความถี่ 900 MHz*	16 มีนาคม พ.ศ. 2559	30 มิถุนายน พ.ศ. 2574
TUC	คลื่นความถี่ 1800 MHz	4 ธันวาคม พ.ศ. 2558	15 กันยายน พ.ศ. 2576
TUC	คลื่นความถี่ 1800 MHz และ 900 MHz**	16 ธันวาคม พ.ศ. 2561	15 ธันวาคม พ.ศ. 2576
TUC	คลื่นความถี่ 26 GHz	24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563	23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2578
TUC	คลื่นความถี่ 2600 MHz***	16 มีนาคม พ.ศ. 2563	15 มีนาคม พ.ศ. 2578
TUC	คลื่นความถี่ 700 MHz****	24 ธันวาคม พ.ศ. 2563	26 ธันวาคม พ.ศ. 2578
TUC	คลื่นความถี่ 700 MHz*****	27 ธันวาคม พ.ศ. 2563	26 ธันวาคม พ.ศ. 2578
TUC	คลื่นความถี่ 26 GHz	17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564	16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2579

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554 BFKT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์วิทยุคมนาคมระบบ HSPA กับ กสท. สัญญามีอายุ 14.5 ปี ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเช่าอุปกรณ์ระบบ HSPA BFKT มีภาระต้องจัดหา ติดตั้ง บริหารจัดการและบำรุงรักษา อุปกรณ์ตามที่จำเป็นต่อการให้บริการภายใต้เทคโนโลยี HSPA โดยให้เป็นไปตามความจุที่ได้ระบุไว้ในสัญญาและรวมถึงสัญญาแก้ไข เป็นระยะเวลา 14.5 ปี และเพื่อเป็นการตอบแทน BFKT มีสิทธิได้รับรายได้จากการให้บริการดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในสัญญา

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554 RMV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ทำสัญญากับ กสท. (“สัญญา”) ภายใต้เงื่อนไขในสัญญา RMV มีหน้าที่ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้เทคโนโลยี HSPA ซึ่งได้รับขายส่งมาจาก กสท. เป็นระยะเวลา 14.5 ปี ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 RMV ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง จาก กสทช. RMV มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ใบอนุญาตมีกำหนดสิ้นสุดวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 RMV ได้เข้าทำสัญญาโอนธุรกิจ ทั้งหมดให้แก่ TUC ดังนั้นสัญญากับ กสท. จึงถูกโอนมายัง TUC โดย TUC ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา

ต่อมาได้มีความเห็นที่ต่างกันระหว่างกลุ่มกิจการและ กสท. ในหลายประเด็นที่เกี่ยวกับการตีความสัญญาและในรายละเอียดของการคำนวณรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มกิจการและ กสท. ได้บรรลุข้อตกลงในการรับและจ่ายชำระหนี้บางส่วนสำหรับรายได้ค่าเช่าและค่าบริการของ BFKT และต้นทุนการดำเนินงานของ TUC และได้บรรลุข้อตกลงในหลายประเด็นโดยมีวัตถุประสงค์ในการยุติข้อพิพาทที่มีต่อกันและรวมถึงยอดเงินคงค้างที่ยังไม่ได้ชำระระหว่างกัน

นอกจากนี้ในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกิจการและ NT ได้บรรลุข้อตกลงในการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาบริการขายส่งบริการบนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ HSPA และสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์วิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ HSPA เพื่อให้สะท้อนต่อความจุโครงข่ายที่ใช้งานจริง ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565

สำหรับประเด็นที่ยังเหลือและยอดคงค้างที่ยังตกลงกันไม่ได้ ทั้งสองฝ่ายจะทำการหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปต่อไป ผู้บริหารเชื่อว่าผลสรุปจะไม่มีการกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อกลุ่มกิจการ

กลุ่มกิจการดังกล่าวได้วางหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทยบางแห่งให้แก่ NT (เดิมคือ กสท.) เป็นจำนวนเงิน 200.00 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา

## บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

---

- \* TUC ได้วางหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในประเทศเป็นจำนวนเงิน 16,327.77 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อเป็นหลักประกันเงินค่าใบอนุญาตที่ยังไม่ได้ชำระ
- \*\* TUC ได้วางหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในประเทศเป็นจำนวนเงิน 16,291.39 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อเป็นหลักประกันเงินค่าใบอนุญาตที่ยังไม่ได้ชำระ
- \*\*\* TUC ได้วางหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในประเทศเป็นจำนวนเงิน 17,211.59 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อเป็นหลักประกันเงินค่าใบอนุญาตที่ยังไม่ได้ชำระ
- \*\*\*\* TUC ได้วางหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในประเทศเป็นจำนวนเงิน 13,170.42 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อเป็นหลักประกันเงินค่าใบอนุญาตที่ยังไม่ได้ชำระ
- \*\*\*\*\* TUC ได้วางหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในประเทศเป็นจำนวนเงิน 13,170.42 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อเป็นหลักประกันเงินค่าใบอนุญาตที่ยังไม่ได้ชำระ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 TUC และ DTN ได้จดทะเบียนควบบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยผลของการควบบริษัท DTN ได้หมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล และ TUC ยังคงสภาพเป็นนิติบุคคล โดย TUC ได้รับทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของ DTN ซึ่งรวมถึงสิทธิและหน้าที่ในการใช้ใบอนุญาต โดยผลของกฎหมาย

### บริการโทรทัศนระบบรองรับเป็นสมาชิก

TVG ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ระดับชาติ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่เป็นระยะเวลา 15 ปี ใบอนุญาตดังกล่าวมีกำหนดสิ้นสุดวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2571 นอกจากนี้ TVG และบริษัทย่อย ได้แก่ CNP ได้รับใบอนุญาตหลายใบสำหรับให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ช่องต่างๆ จาก กสทช. ภายใต้เงื่อนไขของใบอนุญาต บริษัทย่อยดังกล่าวต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีและแบ่งรายได้ตามอัตราร้อยละที่ระบุในใบอนุญาตให้แก่ กสทช.

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 กสทช. ได้ออกใบอนุญาตให้สิทธิในการใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลแก่ True4U และ TNN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ ใบอนุญาตที่ได้รับและสิทธิการใช้คลื่นความถี่เพื่อดำเนินการช่อง Standard Variety สำหรับ True4U และช่องข่าวสำหรับ TNN มีระยะเวลา 15 ปี บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในใบอนุญาต ใบอนุญาตดังกล่าวสำหรับ True4U และ TNN มีกำหนดสิ้นสุดวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2572

## บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

### 3 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายบัญชี

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ กลุ่มกิจการเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารหรือรายการที่มีความซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุข้อ 7

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

จากที่กล่าวในหมายเหตุข้อ 1 บริษัทเกิดขึ้นจากการควบบริษัทระหว่าง ทรูก่อนการควบบริษัท และดีแทค เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ วันควบรวม งบการเงินรวมแสดงมูลค่ารวมของรายการสินทรัพย์ หนี้สิน ทุน กำไรสะสม และองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการทรูก่อนการควบบริษัทตามมูลค่าตามบัญชี และสินทรัพย์ หนี้สินของกลุ่มกิจการดีแทคตามมูลค่ายุติธรรม

ในการจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงมูลค่ารวมของรายการสินทรัพย์ และหนี้สินของทรูก่อนการควบบริษัทตามมูลค่าตามบัญชี และของดีแทคตามมูลค่ายุติธรรม และแสดงส่วนของผู้ถือหุ้นโดยรวมมูลค่าตามบัญชีของทุน ส่วนเกินมูลค่าหุ้น กำไรสะสม และส่วนเกินทุนอื่นของทรูก่อนการควบบริษัทและดีแทค เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการทำรายการควบรวมบริษัท มูลค่าตามบัญชีของส่วนเกินมูลค่าหุ้น กำไรสะสม และส่วนเกินทุนอื่นของดีแทค ณ วันควบรวม ที่รวมในส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทนั้นได้ปรับปรุงกับส่วนเกินมูลค่าหุ้น

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

งบแสดงฐานะทางการเงินรวมและงบแสดงฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันควมรวม มีรายละเอียด ดังนี้

	งบการเงินรวม วันจดทะเบียนควบบริษัท พันบาท	งบการเงินเฉพาะกิจการ วันจดทะเบียนควบบริษัท พันบาท
<b>สินทรัพย์</b>		
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	37,838,204	6,950,754
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน	11,030	10,875
สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน	613,966	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	49,357,923	23,284,560
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,033	8,053,042
สินค้าคงเหลือ	3,559,675	11,410
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,157,648	765,263
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,765,136	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8,390,461	273,462
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>117,696,076</b>	<b>39,349,366</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน	18,428	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	93,605,800
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือขาดทุน	2,240,653	1,600
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	260,979	1,200
สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน	1,064,312	2,754
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	307,551,622
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า	22,409,702	27,055,406
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,013,762	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	235,443,890	3,182,077
สินทรัพย์สิทธิการใช้	114,549,631	1,351,846
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	155,722,198	274,849
ค่าความนิยม	126,328,698	34,957,698
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	14,181,641	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	13,922,576	943,858
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>687,156,470</b>	<b>468,928,710</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>804,852,546</b>	<b>508,278,076</b>

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินรวม	งบเงินเฉพาะกิจการ
	วันจดทะเบียนควบบริษัท พันบาท	วันจดทะเบียนควบบริษัท พันบาท
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		
<b>หนี้สิน</b>		
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>		
เงินกู้ยืมระยะสั้น	27,725,224	16,199,614
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน	778,456	181,643
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	117,949,415	15,600,648
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีของเงินกู้ยืมระยะยาว	73,102,035	186,196
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18,833,268	31,910,424
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	121,425
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	165,498	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,957,203	925,296
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>242,511,099</b>	<b>65,125,246</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		
เงินกู้ยืมระยะยาว	267,963,292	138,270,802
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน	113,117	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	6,615,637	371,085
หนี้สินตามสัญญาเช่า	105,502,363	652,843
หนี้สินภายใต้สัญญาและใบอนุญาตให้ดำเนินการ	61,359,001	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	3,528,152	1,719,280
ประมาณการหนี้สิน	6,470,612	195,817
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	9,072,591	1,319
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>460,624,765</b>	<b>141,211,146</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>703,135,864</b>	<b>206,336,392</b>

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	วันจดทะเบียนควบบริษัท	วันจดทะเบียนควบบริษัท
	พันบาท	พันบาท
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)</b>		
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		
ทุนเรือนหุ้น		
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	138,208,403	138,208,403
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	145,075,526	137,722,481
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญซื้อคืน	51,060	51,060
กำไรสะสม		
ทุนสำรองตามกฎหมาย	1,655,003	2,129,419
กำไรสะสม (ขาดทุนสะสม)	(181,546,181)	23,826,380
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	(2,143,725)	3,941
<b>รวมส่วนของบริษัทใหญ่</b>	<b>101,300,086</b>	<b>301,941,684</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	416,596	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>101,716,682</b>	<b>301,941,684</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>804,852,546</b>	<b>508,278,076</b>

**4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง**

**4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่เกี่ยวข้องต่อกลุ่มกิจการ**

- ก) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง **ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์** ได้อธิบายให้ชัดเจนโดยห้ามกิจการนำสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการขายชิ้นงานที่ผลิตในระหว่างการเตรียมความพร้อมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ให้อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหารไปหักต้นทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- ข) การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่อง **ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น** ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าในการพิจารณาว่าสัญญาเป็นสัญญาที่สร้างภาวะ ต้นทุนการปฏิบัติตามสัญญา ประกอบด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามสัญญาและการปันส่วนต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการปฏิบัติตามสัญญา นอกจากนี้กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนจากการต่อจ่ายที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ที่ใช้ในการปฏิบัติตามสัญญาก่อนที่จะตั้งประมาณการหนี้สินแยกต่างหากสำหรับสัญญาที่สร้างภาวะ
- ค) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง **การรวมธุรกิจ** ได้อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการปรับการอ้างอิงกรอบแนวคิดรายงานทางการเงินให้เป็นฉบับปัจจุบัน และเพิ่มการพิจารณาการรับรู้หนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่รับมาจากการรวมธุรกิจ และไม่รับรู้สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ซื้อ
- ง) การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง **เครื่องมือทางการเงิน** ได้อธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการพิจารณาการตัดรายการหนี้สินทางการเงินด้วยวิธีทดสอบร้อยละ 10 โดยให้รวมเฉพาะค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้กู้ยืมและผู้ให้กู้ยืม

**4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ที่เกี่ยวข้องต่อกลุ่มกิจการ**

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงนี้ไม่ได้บังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลารายงานปัจจุบันและกลุ่มกิจการไม่ได้นำมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้

- ก) **การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน** ได้แก้ไขข้อกำหนดของการเปิดเผยจาก “การเปิดเผยนโยบายการบัญชีที่มีนัยสำคัญ” เป็น “การเปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ” ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมได้มีการให้แนวทางการพิจารณาว่านโยบายบัญชีเป็นนโยบายบัญชีที่มีสาระสำคัญ ดังนั้นกลุ่มกิจการจึงไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลนโยบายการบัญชีที่ไม่มีสาระสำคัญ หากกลุ่มกิจการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่บดบังข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ
- ข) **การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด** ได้แก้ไขคำนิยามของประมาณการทางบัญชีเพื่อช่วยให้กลุ่มกิจการจำแนกความแตกต่างของ “การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี” จาก “การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี” การจำแนกความแตกต่างนั้นมีความสำคัญ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีรับรู้ผลกระทบโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป ซึ่งถือปฏิบัติกับรายการ เหตุการณ์อื่นและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นไป ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีรับรู้ผลกระทบโดยการนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลังไปที่รายการและเหตุการณ์ในอดีตรวมถึงปัจจุบัน โดยถือเสมือนว่าได้มีการนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติโดยตลอด
- ค) **การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้** ได้กำหนดให้กิจการรับรู้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดขึ้นจากรายการเดียว ซึ่ง ณ การรับรู้เมื่อเริ่มแรกก่อให้เกิดของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีและผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่มูลค่าเท่ากัน ตัวอย่างของรายการ เช่น สัญญาเช่า และภาระผูกพันจากการรื้อถอน

การปรับปรุงดังกล่าวถือปฏิบัติกับรายการที่เกิดขึ้นในหรือหลังวันเริ่มต้นของรอบระยะเวลาเปรียบเทียบแรกสุดที่นำเสนอ นอกจากนี้กลุ่มกิจการควรรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (โดยรับรู้เท่ากับจำนวนที่เป็นไปได้ก่อนข้างแนที่จะได้ใช้ประโยชน์) และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันเริ่มต้นของรอบระยะเวลาเปรียบเทียบแรกสุดที่นำเสนอสำหรับผลต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและที่ต้องเสียภาษีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ

- สินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่า และ
- หนี้สินจากการรื้อถอน หนี้สินจากการบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และจำนวนเงินที่รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ผลกระทบสะสมของการปรับปรุงนี้ให้รับรู้ในกำไรสะสมยกมาหรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

**4.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมาถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568**

กลุ่มกิจการไม่ได้นำมาตราฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ และประเมินว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2568 ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ

## 5 นโยบายการบัญชี

### 5.1 การบัญชีสำหรับงบการเงินรวม

#### ก) บริษัทย่อย

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการทั้งหมดที่กลุ่มกิจการมีอำนาจควบคุม กลุ่มกิจการมีอำนาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการลงทุน และสามารถใช้อำนาจเหนือผู้ที่ได้รับการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยนั้น

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุน

#### ข) บริษัทร่วม

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญแต่ไม่ถึงกับมีอำนาจควบคุมหรือมีการควบคุมร่วมเงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกด้วยวิธีราคาทุน

#### ค) การร่วมการงาน

เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็นการดำเนินงานร่วมกันหรือการร่วมค้า โดยขึ้นอยู่กับสิทธิและภาระผูกพันตามสัญญาของผู้เข้าร่วมการงานนั้นมากกว่าโครงสร้างรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน

#### การร่วมค้า

การร่วมการงานจัดประเภทเป็นการร่วมค้าเมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้น เงินลงทุนในการร่วมค้ารับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสีย

#### ง) การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยเงินที่จ่ายซื้อรวมกับต้นทุนทางตรงของเงินลงทุน

กลุ่มกิจการจะรับรู้มูลค่าภายหลังวันที่ได้มาของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าด้วยส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนของผู้ที่ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ในกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้นจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน

เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมและการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการในบริษัทร่วมและการร่วมค้านั้นซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวอื่น กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้านั้น เว้นแต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันหรือได้จ่ายเงินเพื่อชำระภาระผูกพันแทนบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า



จ) การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือครองกิจการ

ในกรณีที่กลุ่มกิจการยังคงมีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม เช่นเดียวกับกับรายการกับผู้เป็นเจ้าของของกลุ่มกิจการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรือราคาขายจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อยกับราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจะถูกรับรู้ในส่วนของผู้เป็นเจ้าของ

ถ้าสัดส่วนการถือครองในบริษัทร่วมและการร่วมค้ำลดลง แต่กลุ่มกิจการยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญหรือยังคงมีการควบคุมร่วม กำไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะส่วนที่ลดลงจะถูกโอนไปยังกำไรหรือขาดทุนหรือกำไรสะสมตามความเหมาะสม กำไรหรือขาดทุนจากการลดสัดส่วนการถือครองในบริษัทร่วมและการร่วมค้ำจะถูกรับรู้ในงบกำไรขาดทุน

เมื่อกลุ่มกิจการสูญเสียอำนาจควบคุม การควบคุมร่วม หรือการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญในเงินลงทุนนั้น เงินลงทุนที่เหลืออยู่จะถูกวัดมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจะถูกรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริ่มแรกในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจัดประเภทใหม่ตามสัดส่วนการถือครองที่เหลืออยู่เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม การร่วมค้ำ หรือสินทรัพย์ทางการเงิน

ฉ) รายการระหว่างกันในงบการเงินรวม

รายการ ยอดคงเหลือ และกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการจะถูกตัดออก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการกับบริษัทร่วมและการร่วมค้ำจะถูกตัดออกตามสัดส่วนที่กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้ำ ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรายการนั้นจะมีหลักฐานว่าเกิดจากการต่อจ่ายของสินทรัพย์ที่โอน

ช) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน เนื่องจากการมีผลบังคับใช้ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้การจัดทำงบการเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (“กองทุนรวม/ทรัสต์”) เป็นไปในแนวทางเดียวกัน คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงได้แก้ไขประกาศเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินของกองทุนรวม/ทรัสต์ โดยให้จัดทำตามแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“แนวปฏิบัติทางบัญชีของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน”) ดังนั้นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของกลุ่มกิจการ จึงได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชีของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน กลุ่มกิจการได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อนำแนวทางปฏิบัติทางบัญชีของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน มาใช้กับเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล ตามวิธีการบัญชีที่กลุ่มกิจการถือปฏิบัติตั้งแต่กลุ่มกิจการได้ร่วมจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106 และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่มีข้อสังเกตเพิ่มเติมในประเด็นการหรือดังกล่าว ดังนั้นกลุ่มกิจการได้นำแนวปฏิบัติทางบัญชีของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนมาเทียบเคียงและประยุกต์ใช้กับเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าว ทำให้นโยบายบัญชีของกลุ่มกิจการเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล สอดคล้องกับนโยบายบัญชีของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ดังนั้น กลุ่มกิจการไม่ได้ทำการปรับปรุงงบการเงินของกองทุนรวมในการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

## บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

### 5.2 การรวมธุรกิจ

กลุ่มกิจการถือปฏิบัติตามวิธีซื้อสำหรับการรวมธุรกิจที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน สิ่งตอบแทนที่โอนให้สำหรับการซื้อธุรกิจประกอบด้วย

- มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป
- หนี้สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชำระให้แก่เจ้าของเดิม
- ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มกิจการ

สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ

ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มกิจการมีทางเลือกที่จะวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ผลรวมของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้และมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อและมูลค่ายุติธรรม ของส่วนได้เสียในผู้ได้รับการลงทุนซึ่งถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ (ในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจจากการทยอยซื้อ) ในจำนวนที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มาต้องรับรู้เป็นค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มา จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกำไรหรือขาดทุน

#### ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจ

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวม

#### การรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ

หากการรวมธุรกิจดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ มูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ได้รับการลงทุนก่อนหน้าการรวมธุรกิจ จะถูกวัดมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

#### การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายและ/หรือได้รับ

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายและ/หรือได้รับที่รับรู้ไว้เป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของผู้เป็นเจ้าของจะไม่มีการวัดมูลค่าใหม่

#### การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

กลุ่มกิจการรับรู้รายการการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการที่ถูกนำมารวมด้วยมูลค่าตามบัญชีของกิจการที่ถูกนำมารวมตามมูลค่าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดที่ต้องจัดทำงบการเงินรวม โดยกลุ่มกิจการต้องปรับปรุงรายการเสมือนว่าการรวมธุรกิจได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ต้นงวดในงบการเงินงวดก่อนที่นำมาแสดงเปรียบเทียบหรือตั้งแต่วันที่กิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มกิจการ (หากเกิดขึ้นหลังจากวันต้นงวดของงบการเงินเปรียบเทียบ)

ต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเป็นผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่หายไป หนี้สินที่เกิดขึ้นหรือรับมา และตราสารทุนที่ออกโดยผู้ซื้อ ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุม

ส่วนต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส่วนได้เสียของผู้ซื้อในมูลค่าตามบัญชีของกิจการที่ถูกนำมารวมแสดงเป็นรายการ “ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” ในส่วนของเจ้าของ โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการนี้ออกเมื่อขายเงินลงทุนออกไปโดยโอนไปยังกำไรสะสม

### 5.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

ก) **สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน**

งบการเงินแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของกิจการและเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท

ข) **รายการและยอดคงเหลือ**

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ หรือวันที่ตีราคาหากการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่

รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงานได้บันทึกไว้ในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้กำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนด้วย

ค) **กลุ่มกิจการ**

การแปลงค่าผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุ่มกิจการ (ที่มีใช้สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินดังนี้

- สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
- รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ย และ
- ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

### 5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามเงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา และเงินเบิกเกินบัญชี

เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

## บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

---

### 5.5 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจำนวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชำระซึ่งเกิดจากการขายสินค้าและ/หรือให้บริการตามปกติของธุรกิจ ซึ่งลูกหนี้โดยส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาให้สินเชื่อไม่เกิน 60 วัน ดังนั้นลูกหนี้การค้าจึงแสดงอยู่ในรายการหมุนเวียน

กลุ่มกิจการรับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระ ยกเว้นในกรณีที่เป็นรายการที่มีองค์ประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มกิจการจะรับรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน และจะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเนื่องจากกลุ่มกิจการตั้งใจที่จะรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญา

การด้อยค่าของลูกหนี้การค้าได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 16

### 5.6 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ราคาทุนของสินค้าคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ ซึ่งประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อ หักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

### 5.7 สินทรัพย์ทางการเงิน

#### ก) การจัดประเภท

กลุ่มกิจการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ตามลักษณะการวัดมูลค่า โดยพิจารณาจาก ก) โมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ดังกล่าว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่ ดังนี้

- รายการที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือผ่านกำไรหรือขาดทุน) และ
- รายการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มกิจการจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ใหม่ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์เท่านั้น

สำหรับเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกิจการสามารถเลือก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่รับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อค่าจะวัดมูลค่าด้วย FVPL เท่านั้น

#### ข) การรับรู้รายการและการตัดรายการ

ในการซื้อหรือได้มาหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยปกติ กลุ่มกิจการจะรับรู้รายการ ณ วันที่ทำรายการค้า ซึ่งเป็นวันที่กลุ่มกิจการเข้าทำรายการซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น โดยกลุ่มกิจการจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกเมื่อสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์นั้นสิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจการได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป

## บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

### ค) การวัดมูลค่า

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

กลุ่มกิจการจะพิจารณาสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีอนุพันธ์แฝงในภาพรวมว่าลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่

### ง) ตราสารหนี้

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของกลุ่มกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้

- ราคาทุนตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ทางการเงินที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อรับชำระกระแสเงินสดตามสัญญาซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านั้น จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงในรายการรายได้อื่น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการและขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้โดยตรงในกำไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในรายได้หรือค่าใช้จ่ายอื่นพร้อมกับกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) - สินทรัพย์ทางการเงินที่กลุ่มกิจการถือไว้เพื่อ ก) รับชำระกระแสเงินสดตามสัญญาซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านั้น และ ข) เพื่อขาย จะวัดมูลค่าด้วย FVOCI และรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น รายการขาดทุน/กำไรจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เมื่อกลุ่มกิจการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว กำไรหรือขาดทุนที่รับรู้สะสมไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจัดประเภทใหม่เข้ากำไรหรือขาดทุนและแสดงในรายการรายได้หรือค่าใช้จ่ายอื่น รายได้ดอกเบี้ยจะแสดงในรายการรายได้อื่น รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVPL) - กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือ FVOCI ข้างต้น ด้วย FVPL โดยกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธิในรายได้หรือค่าใช้จ่ายอื่นในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ

### จ) ตราสารทุน

กลุ่มกิจการวัดมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที่กลุ่มกิจการเลือกรับรู้กำไร(ขาดทุน)จากมูลค่ายุติธรรมในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) กลุ่มกิจการจะไม่โอนจัดประเภทกำไร(ขาดทุน)ที่รับรู้สะสมดังกล่าวไปยังกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวออกไป ทั้งนี้ เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน และแสดงในรายการรายได้อื่นเมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิได้รับเงินปันผลนั้น

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วย FVPL จะรับรู้ในรายการกำไรหรือค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ขาดทุน/กำไรรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะแสดงรวมอยู่ในการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม

ฉ) การด้อยค่า

กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรับรู้การด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาตามประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตตลอดอายุของสินทรัพย์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการเริ่มรับรู้ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จัดกลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ ทั้งนี้เนื่องจากสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญานั้นเป็นงานที่ส่งมอบแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บซึ่งมีลักษณะความเสี่ยงใกล้เคียงกับลูกหนี้สำหรับสัญญาประเภทเดียวกัน ผู้บริหารจึงได้ใช้อัตราผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้กับสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่เกี่ยวข้องด้วย อัตราขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลักษณะการจ่ายชำระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต รวมทั้งข้อมูลและปัจจัยในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อการจ่ายชำระของลูกหนี้

สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และ FVOCI กลุ่มกิจการใช้วิธีการทั่วไป (General approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกำหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหรือตลอดอายุสินทรัพย์ ขึ้นอยู่กับว่ามีเพิ่มขึ้นของความเสียหายด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตั้งแต่เริ่มรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว

กลุ่มกิจการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อแรกเริ่มหรือไม่ (เปรียบเทียบความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รับรู้รายการครั้งแรก)

กลุ่มกิจการพิจารณาและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบกับประสบการณ์ในอดีต โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที่รับรู้เกิดจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุนด้านเครดิตถ่วงน้ำหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมดถ่วงน้ำหนัก) โดยจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับ หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดและกระแสเงินสดซึ่งกลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับ คัดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเมื่อแรกเริ่มของสัญญา

กลุ่มกิจการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยสะท้อนถึงปัจจัยต่อไปนี้

- มูลค่าเงินตามเวลา
- ข้อมูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน เกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบัน และการคาดการณ์ในอนาคต

ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยแสดงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร

## บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

---

### 5.8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบไปด้วยที่ดินและอาคารเพื่อให้เช่า

อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองโดยกลุ่มกิจการเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการ จะถูกจัดประเภทเป็น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างหรือพัฒนาเพื่อเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต

การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงต้นทุนทางตรง

การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็นมูลค่าบัญชีของสินทรัพย์จะกระทำก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และต้นทุนสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชั้นส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงออก

หลังการรับรู้เริ่มแรก อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จะคำนวณตามวิธีเส้นตรง เพื่อที่ปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการให้ประโยชน์ดังต่อไปนี้

ส่วนปรับปรุงอาคาร

อายุสัญญาเช่า บวกอายุของสัญญาที่มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ์เลือกในการขยายสัญญา

### 5.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสินทรัพย์นั้น

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษัทและต้นทุนดังกล่าว สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชั้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงออก

กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่นๆ เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงเพื่อตัดจำหน่ายต้นทุนของสินทรัพย์แต่ละประเภทให้เท่ากับมูลค่าคงเหลือตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์นั้น หรือตามอายุของสัญญาเช่า

## บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

### รายละเอียดอายุการใช้งานมีดังต่อไปนี้

	จำนวนปี
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	20
อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร	5 - 40
อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์	3 - 35
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและเครื่องคอมพิวเตอร์	3 - 15
อุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่	5 - 30
อุปกรณ์โทรศัพท์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก	3 - 20
อุปกรณ์ระบบมัลติมีเดีย	5 - 35
ยานพาหนะ	5 - 7
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	2 - 10
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	อายุของสัญญาเช่า

ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม

ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้บัญชีผลกำไรหรือค่าใช้จ่ายอื่นในกำไรหรือขาดทุน

### 5.10 ค่าความนิยม

ค่าความนิยมคือสิ่งตอบแทนที่โอนให้ที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในสินทรัพย์และหนี้สินที่ระบุได้ และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทย่อย ณ วันที่ได้มาซึ่งบริษัทย่อยนั้น ค่าความนิยมที่เกิดจากการได้มาซึ่งบริษัทย่อยจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินรวม

ค่าความนิยมที่รับรู้จะต้องถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมที่รับรู้แล้วจะไม่มีกรกลับรายการ ทั้งนี้มูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิยมจะถูกรวมคำนวณในกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ

ในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม ค่าความนิยมจะถูกปันส่วนไปยังหน่วยที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด โดยที่หน่วยนั้นอาจเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกันซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการรวมธุรกิจ ซึ่งค่าความนิยมเกิดขึ้นจากส่วนงานปฏิบัติการที่ระบุได้



### 5.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

#### (ก) ต้นทุนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ต้นทุนที่ใช้ในการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพัฒนาที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งกลุ่มกิจการเป็นผู้ดูแลจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเป็นไปตามข้อกำหนดทุกข้อดังนี้

- มีความเป็นไปได้ในทางเทคนิคที่กิจการจะทำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์หรือขายได้
- ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะทำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้เสร็จสมบูรณ์และนำมาใช้ประโยชน์หรือขาย
- กิจการมีความสามารถที่จะนำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมาใช้ประโยชน์หรือขาย
- สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร
- มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่นได้เพียงพอที่จะนำมาใช้เพื่อทำให้การพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และนำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ประโยชน์หรือนำมาขายได้ และ
- กิจการมีความสามารถที่จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ

ต้นทุนโดยตรงที่รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ทำงานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจำนวนเงินที่เหมาะสม

ต้นทุนการพัฒนาอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขเหล่านี้จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหากก่อนหน้านี้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้ว จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในเวลาภายหลัง

ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพย์และตัดจำหน่ายตามวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ แต่ไม่เกินระยะเวลาสิบปี

#### (ข) ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ เกิดจากสัญญาซื้อลิขสิทธ์ระหว่างบริษัทย่อยแห่งหนึ่งกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อยแห่งนั้น โดยให้สิทธิแก่บริษัทย่อยในการให้บริการดาวน์โหลดเพลงและวิดีโอคลิปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทย่อย ลิขสิทธิ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม โดยตัดจำหน่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาแต่ไม่เกินระยะเวลาห้าปี

#### (ค) ค่าสิทธิสำหรับรายการและภาพยนตร์รอดัดบัญชี

ค่าสิทธิสำหรับรายการและภาพยนตร์แสดงตามราคาทุนหักด้วยค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าสิทธิสำหรับรายการและภาพยนตร์และภาวะผูกพันจะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้สัญญาลิขสิทธ์เมื่อระยะเวลาของสัญญาเริ่มต้น โดยทราบมูลค่าที่แน่นอนของค่าสิทธิและได้รับวัสดุรายการพร้อมที่จะแพร่ภาพ ค่าสิทธิรายการก็พาดัดจำหน่ายตามจำนวนการถ่ายทอดการแข่งขัน ส่วนค่าสิทธิรายการและภาพยนตร์อื่นๆ ดัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญาหรือตามจำนวนครั้งที่ออกอากาศถ้ามีการกำหนดจำนวนครั้งไว้ในสัญญา หรือตัดจำหน่ายตามอัตราส่วนของของแผนการออกอากาศนับตั้งแต่ออกอากาศครั้งแรกแต่ไม่เกินห้าปี ค่าตัดจำหน่ายค่าสิทธิรายการและภาพยนตร์บันทึกเป็นต้นทุนบริการ

(ง) **ต้นทุนการได้มาซึ่งใบอนุญาต**

ต้นทุนการได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบด้วย ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการออกอากาศแพร่ภาพทางโทรทัศน์ และต้นทุนทางตรงอื่นที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งใบอนุญาต ต้นทุนใบอนุญาตรับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยราคาเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระ ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระทั้งหมดกับมูลค่าต้นทุนของใบอนุญาตที่ถูกรับที่ด้วยมูลค่าปัจจุบันจะรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงินตลอดระยะเวลาการชำระ

(จ) **สิทธิการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียม**

สิทธิการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมรับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยราคาเทียบเท่าเงินสดตามมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระ ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระทั้งหมดกับมูลค่าสิทธิการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมที่ถูกรับที่ด้วยมูลค่าปัจจุบันจะรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงินตลอดระยะเวลาการชำระ

สิทธิการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวตัดค่าเสื่อมราคาตามอายุสัญญาเช่าระยะเวลาสิบสามปี หกเดือน

**5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์**

กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบได้แน่นอนเป็นประจำทุกปี และเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า สำหรับสินทรัพย์อื่น กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการด้อยค่า รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจำหน่ายและมูลค่าจากการใช้

เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ค่าความนิยม

**5.13 สัญญาเช่า**

**สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า**

กลุ่มกิจการรับรู้สัญญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยค่าเช่าที่ชำระจะบันทึบส่วนเป็นการจ่ายชำระหนี้สินและต้นทุนทางการเงิน โดยต้นทุนทางการเงินจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหนี้สินตามสัญญาเช่าที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุที่สั้นกว่าระหว่างอายุสินทรัพย์และระยะเวลาเช่าโดยมีระยะเวลา 3 - 30 ปี

กลุ่มกิจการบันทึบบรรณในสัญญาไปยังส่วนประกอบของสัญญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญาที่ไม่เป็นการเช่าตามราคาแยกเทศเปรียบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ สำหรับสัญญาที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของสัญญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญาที่ไม่เป็นการเช่า ยกเว้นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า โดยกลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบของสัญญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบที่เป็นการเช่าเท่านั้น

## บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบัน หนี้สินตามสัญญาเช่าประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า ดังนี้

- ค่าเช่าคงที่ (รวมถึงการจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา) สุทธิด้วยเงินคงใจค้างรับ
- ค่าเช่าผันแปรที่อ้างอิงจากอัตราหรือดัชนี
- มูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- ราคาสิทธิเลือกซื้อหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มกิจการจะใช้สิทธิ และ
- ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเช่าสะท้อนถึงการที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะยกเลิกสัญญานั้น

การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าในช่วงการต่ออายุสัญญาเช่าได้รวมอยู่ในการคำนวณหนี้สินตามสัญญาเช่า หากกลุ่มกิจการมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่า

กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยโดยนัยได้ กลุ่มกิจการจะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า ซึ่งก็คืออัตราที่สะท้อนถึงการกู้ยืมเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันในสถานะเศรษฐกิจ อายุสัญญา และเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน

สินทรัพย์สิทธิการใช้จะรับรู้ด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วย

- จำนวนที่รับรู้เริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่า
- ค่าเช่าจ่ายที่ได้ชำระก่อนเริ่ม หรือ ณ วันทำสัญญา สุทธิจากเงินคงใจที่ได้รับตามสัญญาเช่า
- ต้นทุนทางตรงเริ่มแรก และ
- ต้นทุนการปรับสภาพสินทรัพย์

ค่าเช่าที่จ่ายตามสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง สัญญาเช่าระยะสั้นคือสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำประกอบด้วย อุปกรณ์สำนักงานขนาดเล็ก

### สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ให้เช่า

สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ที่ยังไม่ได้คิดลดกับมูลค่าปัจจุบันของลูกหนี้จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ทางการเงินโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซึ่งสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกโดยรวมอยู่ในการวัดมูลค่าลูกหนี้สัญญาเช่าทางการเงินเริ่มแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจากรายได้ตลอดอายุของสัญญาเช่า

รายได้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนคงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผู้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงระยะเวลาให้เช่า กลุ่มกิจการต้องรวมต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิง และรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ให้เช่าได้รวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินตามลักษณะของสินทรัพย์

#### 5.14 หนี้สินทางการเงิน

##### ก) การจัดประเภท

กลุ่มกิจการจะพิจารณาจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นผู้ออกเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุน โดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี้

- หากกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับกิจการอื่น โดยไม่สามารถปฏิเสธการชำระหรือเลื่อนการชำระออกไปอย่างไม่มีกำหนดได้นั้น เครื่องมือทางการเงินนั้น จะจัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชำระนั้นสามารถชำระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกิจการเอง ด้วยจำนวนตราสารทุนที่คงที่ เพื่อแลกเปลี่ยนกับจำนวนเงินที่คงที่
- หากกลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาหรือสามารถเลื่อนการชำระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้ เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารทุน

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ออกไปอีกเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

##### ข) การวัดมูลค่า

ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกกลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินทั้งหมดภายหลังการรับรู้รายการด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

##### ค) การตัดรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา

กลุ่มกิจการตัดรายการหนี้สินทางการเงินเมื่อภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว หรือได้มีการยกเลิกไป หรือสิ้นสุดลงแล้ว

หากกลุ่มกิจการมีการเจรจาต่อรองหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สินทางการเงิน กลุ่มกิจการจะต้องพิจารณาว่า รายการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรับรู้หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินใหม่นั้น และตัดรายการหนี้สินทางการเงินนั้นด้วยมูลค่าตามบัญชีที่เหลืออยู่ และรับรู้ส่วนต่างในรายการกำไรหรือค่าใช้จ่ายอื่นในกำไรหรือขาดทุน

หากกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วว่า การต่อรองเงื่อนไขดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะปรับปรุงมูลค่าของหนี้สินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม (Original effective interest rate) ของหนี้สินทางการเงินนั้น และรับรู้ส่วนต่างในรายการกำไรหรือค่าใช้จ่ายอื่นในกำไรหรือขาดทุน

### 5.15 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยทั่วไปและที่กู้มาเป็นการเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือ การผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข (สินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการทำให้พร้อมใช้หรือพร้อมขายได้ตามประสงค์) ต้องนำมารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ หักด้วยรายได้จากการลงทุนที่เกิดจากการนำเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยเฉพาะ การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์สิ้นสุดลงเมื่อการดำเนินการที่จำเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง

ต้นทุนการกู้ยืมอื่นๆ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น

### 5.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในงบกำไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

#### ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้หรือที่คาดได้ก่อนข้างต้นว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่การนำกฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับความคลุมเครือจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี

#### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลต่างชั่วคราวที่เกิดจากเหตุการณ์ต่อไปนี้

- การรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีและทางภาษี
- ผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ก่อนข้างต้นว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้หรือที่คาดได้ก่อนข้างต้นว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างต้นว่ากลุ่มกิจการจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

### 5.17 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ที่ต่อเมื่อ กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะส่งผลให้กิจการต้องสูญเสียทรัพย์สินออกไป และตามประมาณการจำนวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ

กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระภาระผูกพัน โดยใช้อัตราก่อนภาษีซึ่งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของหนี้สินที่กำลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

### 5.18 ผลประโยชน์พนักงาน

#### ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น

ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น คือ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระภายใน 12 เดือนหลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน และโบนัสของพนักงานปัจจุบัน โดยรับรู้ตามช่วงเวลาการให้บริการของพนักงานไปจนถึงวันสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะบันทึกหนี้สินด้วยจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่าย

#### โครงการสมทบเงิน

กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อบังคับ กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชำระเพิ่มเติมเมื่อได้จ่ายเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถึงกำหนดชำระ

#### ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุกำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยมักขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น อายุ จำนวนปีที่ให้บริการ และค่าตอบแทนเมื่อเกษียณอายุ

ภาระผูกพันผลประโยชน์นี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมาณการกระแสเงินสด และวันครบกำหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชำระภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

กำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น และรวมอยู่ในกำไรสะสมในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกำไรหรือขาดทุน

## บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

---

### 5.19 ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของ

ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื้อหุ้นซึ่งสิทธิจากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหักในส่วน  
ของเจ้าของ

### 5.20 การรับรู้รายได้

รายได้หลักรวมถึงรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมปกติทางธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรายได้อื่นๆ ที่กลุ่มกิจการได้รับการส่งมอบ  
สินค้าและให้บริการในกิจกรรมตามปกติธุรกิจ

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้สุทธิจากภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้เมื่อคาดว่าจะมีความเป็นไปได้ก่อนช่วงเวลาที่  
ชำระเมื่อส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ

สำหรับสัญญาที่มีหลายองค์ประกอบที่กลุ่มกิจการจะต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท กลุ่มกิจการต้องแยกเป็นแต่ละ  
ภาระที่ต้องปฏิบัติที่แยกต่างหากจากกัน และต้องบันทึกส่วนราคาของรายการของสัญญาดังกล่าวไปยังแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติ  
ตามสัดส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้ของแต่ละภาระที่ต้อง  
ปฏิบัติแยกต่างหากจากกันเมื่อกลุ่มกิจการได้ปฏิบัติตามภาระนั้นแล้ว

#### สินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเมื่อกลุ่มกิจการรับรู้รายได้จากการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา ก่อนที่จะ  
รับชำระหรือถึงกำหนดชำระตามสัญญา

กลุ่มกิจการรับรู้หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเมื่อได้รับชำระจากลูกค้าหรือถึงกำหนดชำระตามสัญญาก่อนที่กลุ่มกิจการจะปฏิบัติตาม  
ภาระที่ต้องปฏิบัติ

กลุ่มกิจการจะแสดงยอดสุทธิหนี้สินที่เกิดจากสัญญาหลังจากหักลบกับสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญานั้นๆ ในแต่ละสัญญาที่ทำกับลูกค้า

## บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

---

### ต้นทุนส่วนเพิ่มในการได้มาซึ่งสัญญา

กลุ่มกิจการบันทึกต้นทุนส่วนเพิ่มในการได้มาซึ่งสัญญากับลูกค้าโดยตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขายตลอดอายุของสัญญาของลูกค้า

#### บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต

รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตรับรู้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว

รายได้จากการให้บริการวงจรเช่า DDN รับรู้ตามระยะเวลาที่ให้บริการในอัตราที่ระบุในสัญญา รายได้จากการให้บริการ DDN รายปีที่ออกใบแจ้งหนี้แล้วแต่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้หัวข้อรายได้รอการรับรู้

รายได้จากการขายอุปกรณ์ IoT รับรู้เมื่อมีการส่งมอบอุปกรณ์ให้ลูกค้า

รายได้จากสัญญาก่อสร้าง สัญญาให้บริการการก่อสร้าง หรือสัญญาให้บริการ ที่สัญญามีการกำหนดผลลัพธ์ของงาน จะรับรู้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ โดยขั้นของความเสร็จจะคำนวณเป็นสัดส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นสะสมจนถึงวันที่ในรายงานต่อประมาณการต้นทุนทั้งหมด ปรับปรุงด้วยต้นทุนสินค้าที่ลูกค้ารับโอนการควบคุมไปแล้วแต่ยังไม่ได้ติดตั้ง ในกรณีที่กลุ่มกิจการไม่สามารถประมาณขั้นของความเสร็จได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ (หากกลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับ) จะรับรู้ได้เท่ากับต้นทุนของสัญญาที่รับรู้เป็นรายจ่าย

#### โทรศัพท์เคลื่อนที่

รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาที่ให้บริการ เงินสดรับจากการขายบัตรเติมเงิน จะรับรู้เป็นรายได้รับล่วงหน้าจนกว่าจะมีการให้บริการกับลูกค้าแล้ว

การโทรทางไกลระหว่างประเทศทั้งโทรเข้าและโทรออกลูกค้าสามารถโทรผ่านโครงข่ายของบริษัทและผ่านโครงข่ายของ กสท. โดยกลุ่มกิจการเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากลูกค้าของบริษัทตามอัตราของบริษัทและตามอัตราที่ตกลงกับ กสท. บริษัทจะรับรู้รายได้ค่าบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศจากข้อมูลที่ใช้เรียกเก็บลูกค้าดังกล่าว

รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์รับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยวิธีเส้นตรง

รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อการให้บริการแล้วเสร็จ

รายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่รับรู้เมื่อมีการส่งมอบอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่และลูกค้ารับมอบแล้ว

#### โทรศัพท์แบบบอกรับสมาชิก

รายได้จากค่าบริการโทรศัพท์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกรายเดือนรับรู้เป็นรายได้ในเดือนที่ให้บริการ โดยเริ่มรับรู้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสร็จสิ้น ค่าบริการรายเดือนรวมค่าเช่าอุปกรณ์จากสมาชิกที่ไม่ได้ซื้อขาดอุปกรณ์

ค่าบริการเป็นสมาชิกที่ได้รับเงินล่วงหน้า จะบันทึกเป็นรายได้รอการรับรู้ และจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการตามระยะเวลาในสัญญา



## บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

---

รายได้จากเงินสนับสนุนค่าโฆษณาและค่าคอมมิชชั่นสำหรับสื่อรับรู้เมื่อรายการนั้นได้มีการออกอากาศและได้มีการจ่ายค่าโฆษณานั้นแล้ว

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อการให้บริการบำรุงรักษาเสร็จสิ้น

รายได้จากการขายสินค้าเกี่ยวกับอัลบั้มเพลงแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าที่ขายเป็นจำนวนเงินสุทธิจากภาษีขายสินค้ารับคืน และส่วนลดแล้ว

รายได้จากการจัดแสดงคอนเสิร์ตเป็นรายได้จากการรับจ้างจัดคอนเสิร์ตและการแสดงรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการแสดงแล้ว

รายได้จากการขายอุปกรณ์แปลงสัญญาณรับรู้เมื่อได้ส่งมอบอุปกรณ์แปลงสัญญาณ และลูกค้ารับมอบแล้ว

### กลุ่มกิจการ

รายได้ทุกประเภทแสดงสุทธิจากส่วนลดเงินสด และส่วนลดจากการส่งเสริมการขายที่เป็นเงินสดที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้อื่น ดังนี้

รายได้จากการให้เช่าและค่าสิทธิ - รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

ดอกเบี้ยรับ - รับรู้ตามผลตอบแทนที่แท้จริง และ

เงินปันผลรับ - รับรู้เมื่อกลุ่มกิจการได้รับสิทธิ

### 5.21 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดำเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ คณะผู้บริหารที่ทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

### 5.22 การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของกิจการจะรับรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินเมื่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายเงินปันผลประจำปีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

### 5.23 อนุพันธ์และกิจกรรมป้องกันความเสี่ยง

ก) อนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

อนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงจะรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม และจะรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในรายการรายได้หรือค่าใช้จ่ายอื่น

กลุ่มกิจการแสดงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์เป็นรายการหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนตามวันครบกำหนดของอนุพันธ์นั้น

ข) การบัญชีป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มกิจการรับรู้รายการสัญญาอนุพันธ์เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทำสัญญาและวัดมูลค่าต่อมาในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการกำหนดให้สัญญาอนุพันธ์เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของ 1) สินทรัพย์หรือหนี้สินที่รับรู้ หรือ 2) สัญญาผูกมัดที่ยังไม่ได้รับรู้รายการ (การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม)
- การป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกระแสเงินสดของ 1) รายการสินทรัพย์หรือหนี้สินที่รับรู้ หรือ 2) รายการที่คาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก (การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด) หรือ
- การป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในการดำเนินงานต่างประเทศ (การป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิ)

ณ วันที่เริ่มต้นความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง กลุ่มกิจการจะจัดทำเอกสาร 1) ที่ระบุถึงความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่คาดว่าจะชดเชยการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง 2) เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่นำมาใช้ในการจัดการกับรายการที่มีความเสี่ยง

กลุ่มกิจการแสดงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงทั้งจำนวนเป็นรายการหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนตามวันครบกำหนดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่อยู่ในความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ 6.1.1

ความมีประสิทธิภาพของการป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มกิจการพิจารณาความมีประสิทธิภาพของการป้องกันความเสี่ยง ณ วันเริ่มต้นของความสัมพันธ์ป้องกันความเสี่ยงและตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ เพื่อพิจารณาถึงความคงอยู่ในความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง

สำหรับการป้องกันความเสี่ยงของรายการซื้อที่เป็นเงินตราต่างประเทศนั้น กลุ่มกิจการเข้าทำรายการป้องกันความเสี่ยงเมื่อข้อกำหนดที่สำคัญของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีความสอดคล้องเข้าคู่กัน และทำการประเมินเชิงคุณภาพถึงความมีประสิทธิภาพของการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ในกรณีที่มีความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่กระทบต่อข้อกำหนดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ซึ่งทำให้ข้อกำหนดที่สำคัญของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงไม่มีความสอดคล้องเข้าคู่กันอีกต่อไป กลุ่มกิจการจะใช้วิธีการอนุพันธ์เสมือน (Hypothetical derivative) ในการพิจารณาความมีประสิทธิภาพ

ในการป้องกันความเสี่ยงของรายการซื้อที่เป็นเงินตราต่างประเทศนั้น ความไม่ประสิทธิภาพอาจเกิดจากระยะเวลาการเกิดของรายการที่คาดการณ์ ที่คลาดเคลื่อนไปจากที่คาดการณ์ไว้ หรืออาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา

## บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

### หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

กลุ่มกิจการเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยซึ่งมีข้อกำหนดที่สำคัญคล้ายคลึงกับข้อกำหนดที่สำคัญของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง เช่น อัตราอ้างอิง วันที่กำหนดอัตราใหม่ วันที่ถึงกำหนดชำระ วันสิ้นสุดสัญญา และจำนวนเงินที่กำหนดไว้ เนื่องจากกลุ่มกิจการไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงของเงินกู้ยืมทั้งหมด ดังนั้นรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงจึงได้กำหนดเป็นสัดส่วนของรายการเงินกู้ยืมคงค้าง เทียบกับจำนวนเงินที่กำหนดไว้ของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และเนื่องจากข้อกำหนดที่สำคัญของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงสอดคล้องเข้าคู่กันตลอดปี จึงสรุปได้ว่ารายการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวมีความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจ

กลุ่มกิจการพิจารณาความไม่มีประสิทธิผลของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย โดยใช้หลักการเดียวกับการพิจารณาความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงของรายการซื้อที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

- มูลค่าเครดิตของคู่สัญญาของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยซึ่งไม่สอดคล้องกับเงินกู้ยืม และ
- ความต่างในข้อกำหนดที่สำคัญของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและเงินกู้ยืม

#### การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

กลุ่มกิจการรับรู้ส่วนที่มีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ซึ่งกำหนดและเข้าเงื่อนไขของการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดในรายการการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดในส่วนของเจ้าของ สำหรับกำไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันทีซึ่งแสดงไว้ในรายการรายได้หรือค่าใช้จ่ายอื่น

กลุ่มกิจการจะโอนจำนวนที่รับรู้สะสมในส่วนของเจ้าของดังกล่าวมายังกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาเดียวกับที่รับรู้รายการที่ป้องกันความเสี่ยงในกำไรหรือขาดทุน ดังนี้

- กำไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่มีประสิทธิผลของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยผันแปรในเงินกู้ยืมของกลุ่มกิจการ จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนในรายการต้นทุนทางการเงิน ณ ช่วงเวลาเดียวกับที่กิจการรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมนั้น

## 6 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

### 6.1 ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน

กิจกรรมของกลุ่มกิจการมีความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นไปยังความผันผวนของตลาดการเงินและบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ กลุ่มกิจการจึงใช้อนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงบางประการที่จะเกิดขึ้น

กลุ่มกิจการมีผลงานบริหารการเงินในการจัดการความเสี่ยง โดยนโยบายของกลุ่มกิจการรวมถึงนโยบายความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อและความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ทั้งนี้ หลักการในการป้องกันความเสี่ยงจะเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารอนุมัติเพื่อสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมผลงานบริหารการเงินในทุกกิจการของกลุ่มกิจการ

### 6.1.1 ความเสี่ยงจากตลาด

#### ก) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากกลุ่มกิจการมีการดำเนินงานระหว่างประเทศจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อันเกี่ยวเนื่องมาจากรายการซื้อและขายสินค้า กลุ่มกิจการมีแนวทางบริหารความเสี่ยง โดยการนำวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากเงินตราต่างประเทศดังต่อไปนี้มาใช้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

- ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- เจรจาทกลงเงื่อนไขการจ่ายชำระหนี้ในสกุลเงินตราต่างประเทศสำหรับแต่ละรายการ และ
- เจรจาทกลงกับเจ้าหนี้ต่างประเทศ เพื่อแบ่งภาระจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การพิจารณาความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจะทำในแต่ละสกุลเงิน และประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าหกเดือน ซึ่งประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนจากสถาบันวิจัย และวิเคราะห์งบการเงินที่เชื่อถือได้และข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะนำมาพิจารณาร่วมกับต้นทุนในการประกันความเสี่ยง และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อที่จะตัดสินใจในการทำการประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ในการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้านั้น กลุ่มกิจการจะพิจารณารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแต่ละรายการ

กลุ่มกิจการเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มกิจการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงเงินตราต่างประเทศโดยการเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กลุ่มกิจการกำหนดนโยบายว่าเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวจะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกับความเสี่ยงของรายการที่ถูกป้องกันความเสี่ยงนั้น

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ยอดคงเหลือสินทรัพย์และหนี้สินที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศมีดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2566
	หน่วยเงินตรา	หน่วยเงินตรา
	ต่างประเทศ : ล้านบาท	ต่างประเทศ : ล้านบาท
<b>สินทรัพย์</b>		
ดอลลาร์สหรัฐ	20.27	0.28
ยูโร	2.29	-
ดอลลาร์สิงคโปร์	0.01	-
เอสดีอาร์	2.90	0.04
<b>หนี้สิน</b>		
ดอลลาร์สหรัฐ	2,012.35	1,248.11
เยนญี่ปุ่น	0.04	-
ปอนด์สเตอร์ลิง	0.04	-
ยูโร	0.53	-
ดอลลาร์ฮ่องกง	0.28	-
ดอลลาร์สิงคโปร์	1.58	0.03
หยวนจีน	6.59	-
ฟรังก์สวิส	0.04	-
เอสดีอาร์	0.60	0.17
โครนเนอร์เวย์	14.07	2.37
ตากาบังกลาเทศ	10.49	10.49

ยอดสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศประกอบด้วย เงินสดและลูกหนี้ ส่วนยอดหนี้สินที่มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ ประกอบด้วยยอดเจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืมและเจ้าหนี้อื่น

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนความบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลกระทบจากการบัญชีป้องกันความเสี่ยงต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลกระทบจากสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มกิจการและบริษัท มีดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย		
มูลค่าตามบัญชี (หนี้สิน)	1,317.51	1,317.51
จำนวนเงินตามสัญญา	43,915.86	43,915.86
วันครบกำหนด	20 มิถุนายน พ.ศ. 2568	20 มิถุนายน พ.ศ. 2568
ค่าอัตราป้องกันความเสี่ยง (Hedge ratio)	1 : 1	1 : 1
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุดิทธิกรรมของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง		
ความเสี่ยง	(1,135.92)	(1,135.92)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของรายการที่ถูกป้องกันความเสี่ยงที่ใช้ในการพิจารณาความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยง		
ความเสี่ยง	1,135.92	1,135.92
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงสำหรับปี		
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ)	35.22	35.22
- อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 3.63	ร้อยละ 3.63

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ดังที่แสดงในตารางข้างต้น กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงหลักจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐ ความอ่อนไหวในกำไรหรือขาดทุนต่อการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่มาจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และผลกระทบที่มีต่อองค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกิดมาจากสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกำหนดไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านกระแสเงินสด

	งบการเงินรวม	
	ผลกระทบต่อกำไรสุทธิ	ผลกระทบต่อองค์ประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของ
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท
อัตราแลกเปลี่ยน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) - เพิ่มขึ้นร้อยละ 10*	(2,559.09)	(4,291.94)
อัตราแลกเปลี่ยน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) - ลดลงร้อยละ 10*	2,559.09	4,291.94

\* โดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ผลกระทบต่อ กำไรสุทธิ	ผลกระทบต่อ องค์ประกอบอื่น ในส่วนของเจ้าของ
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท
อัตราแลกเปลี่ยน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) - เพิ่มขึ้นร้อยละ 10*	0.95	(4,291.94)
อัตราแลกเปลี่ยน (บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ) - ลดลงร้อยละ 10*	(0.95)	4,291.94

\* โดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่

ข) ความเสี่ยงจากกระแสเงินสดและอัตราดอกเบี้ย

รายได้และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยจากเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว และหุ้นกู้ สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มกิจการมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ดังนั้นกลุ่มกิจการไม่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่เป็นนัยสำคัญ ทั้งนี้ กลุ่มกิจการจะเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อบริหารความเสี่ยงเมื่อจำเป็น

รายละเอียดของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 27

ผลกระทบจากการบัญชีป้องกันความเสี่ยงต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลกระทบจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มกิจการและบริษัท มีดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2566
	ล้านบาท	ล้านบาท
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย		
มูลค่าตามบัญชี (หนี้สิน)	25.37	3.92
จำนวนเงินตามสัญญา	3,500.00	2,000.00
วันครบกำหนด	6 ธันวาคม พ.ศ. 2571	24 สิงหาคม พ.ศ. 2567
ค่าอัตราป้องกันความเสี่ยง (Hedge ratio)	1 : 1	1 : 1
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือป้องกัน		
ความเสี่ยงที่คงค้างอยู่ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม	72.88	(6.67)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของรายการที่ถูกป้องกัน		
ความเสี่ยงที่ใช้ในการพิจารณาความมีประสิทธิภาพ		
ของการป้องกันความเสี่ยง	(72.88)	6.67
อัตราดอกเบี้ยที่ป้องกันความเสี่ยงถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		
สำหรับงวด	ร้อยละ 4.15	ร้อยละ 5.19

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนความบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ ผลกระทบต่อกำไรสุทธิ พ.ศ. 2566 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย - เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	(58.90)
อัตราดอกเบี้ย - ลดลงร้อยละ 10	58.90

6.1.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กระแสเงินสดตามสัญญาจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย ก) ราคาทุนตัดจำหน่าย ข) มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) และ ค) มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน (FVPL) สินทรัพย์อนุพันธ์ และเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน รวมถึงความเสี่ยงด้านเครดิตจากลูกค้าและลูกหนี้ค้างชำระ

ก) การบริหารความเสี่ยง

กลุ่มกิจการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตโดยการจัดกลุ่มของความเสี่ยง สำหรับเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน กลุ่มกิจการจะเลือกทำรายการกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็นอิสระในระดับที่ดี

สำหรับการทำธุรกรรมกับลูกค้า กลุ่มกิจการจะยึดการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เป็นอิสระ ในกรณีที่ไม่มีการจัดอันดับไว้ กลุ่มกิจการจะประเมินความเสี่ยงจากคุณภาพเครดิตของลูกค้า โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงิน ประสบการณ์ที่ผ่านมา และปัจจัยอื่นๆ และกำหนดการให้วงเงินสินเชื่อจากผลการประเมินดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้องจะทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านวงเงินเครดิตของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

การขายให้กับลูกค้ารายย่อยจะชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิต กลุ่มกิจการและบริษัทไม่มีการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตที่เป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการกระจุกตัวจากลูกค้าแต่ละราย หรือการกระจุกตัวในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง

รายได้จากการขายสินค้ามีการกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านเครดิตจากลูกค้ารายหนึ่ง ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ข) หลักประกัน

กลุ่มกิจการอาจขอหลักประกันในรูปแบบของการค้ำประกัน หรือเลตเตอร์ออฟเครดิต ซึ่งให้สิทธิกลุ่มกิจการในการเรียกชำระได้ หากคู่สัญญาผิดนัดตามเงื่อนไขของสัญญาสำหรับลูกหนี้การค้าบางราย



### ค) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มกิจการและบริษัทที่มีสินทรัพย์ทางการเงินมี 3 ประเภทที่ต้องมีการพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
- เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

แม้ว่ากลุ่มกิจการจะมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งเข้าเงื่อนไขการพิจารณาการด้อยค่าภายใต้ TFRS 9 แต่กลุ่มกิจการพิจารณาว่าการด้อยค่าของรายการดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่ไม่มีความสำคัญ

#### ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ตามสัญญา

กลุ่มกิจการใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งคำนวณค่าเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาทั้งหมด

ในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ผู้บริหารได้จัดกลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามกลุ่มระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ ทั้งนี้เนื่องจากสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญานั้นเป็นงานที่ส่งมอบแต่ยังไม่ได้รับชำระซึ่งมีลักษณะความเสี่ยงใกล้เคียงกับลูกหนี้สำหรับสัญญาประเภทเดียวกัน ผู้บริหารจึงได้ใช้อัตราผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้กับสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่เกี่ยวข้องด้วย

ประมาณการอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากประวัติการชำระเงินจากการขายในช่วงระยะเวลา 24 เดือนก่อนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และประสบการณ์ผลขาดทุนด้านเครดิตที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

กลุ่มกิจการและบริษัทจะตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเมื่อคาดว่าจะไม่ได้รับชำระคืน ข้อบ่งชี้ที่คาดว่าจะไม่ได้รับชำระคืน เช่น การไม่ยอมปฏิบัติตามแผนการชำระหนี้หรือทยอยชำระหนี้ ไม่มีการชำระเงินตามสัญญาหรือไม่สามารถติดต่อได้

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจะแสดงเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าสุทธิในกำไรจากการดำเนินงาน การได้รับชำระหนี้คืนจากจำนวนที่ได้ตัดจำหน่ายไปจะถูกบันทึกกลับรายการในรายการเดียวกันกับที่ได้บันทึกผลขาดทุนไป

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 สำหรับลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 16

#### เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้าสำหรับลูกหนี้ที่ไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยสำคัญ และรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีนัยสำคัญ

## บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

### 6.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างรอบคอบคือการมีจำนวนเงินสดและหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาดอย่างเพียงพอ และการมีแหล่งเงินทุนที่สามารถเบิกใช้ได้จากวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอต่อการชำระภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนดชำระ และเพียงพอต่อการปิดสถานะ ทั้งนี้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี กลุ่มกิจการมีเงินสดและเงินฝากธนาคารที่สามารถเบิกใช้ได้ทันทีจำนวน 33,579.81 ล้านบาท และมีวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำนวน 14.18 พันล้านบาท เพื่อใช้ในการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มกิจการ

จากลักษณะของการดำเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนงานบริหารการเงินของกลุ่มกิจการได้คงไว้ซึ่งความยืดหยุ่นในแหล่งเงินทุนโดยการคงไว้ซึ่งวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอ

ผู้บริหารได้พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการอย่างสม่ำเสมอโดยพิจารณาจาก ก) เงินสำรองหมุนเวียน (จากวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้) และ ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด นอกเหนือจากนี้ กลุ่มกิจการยังได้ทำการประมาณการกระแสเงินสดในสกุลเงินหลักต่างๆ พิจารณาสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและอัตราส่วนสภาพคล่องตามข้อกำหนดต่างๆ และคงไว้ซึ่งแผนการจัดหาเงิน

#### วันครบกำหนดของหนี้สินทางการเงิน

ตารางต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นถึงหนี้สินทางการเงินที่จัดประเภทตามระยะเวลาการครบกำหนดตามสัญญา

จำนวนเงินในตารางแสดงด้วยจำนวนเงินตามสัญญาที่ไม่ได้มีการคิดลด ทั้งนี้ ยอดคงเหลือที่ครบกำหนดภายในระยะเวลา 12 เดือนจะเท่ากับมูลค่าตามบัญชีเนื่องจากการคิดลดไม่มีนัยสำคัญ

	งบการเงินรวม			
	ภายใน 1 ปี ล้านบาท	2 - 5 ปี ล้านบาท	มากกว่า 5 ปี ล้านบาท	รวม ล้านบาท
<b>วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566</b>				
เงินกู้ยืมระยะสั้น	14,589.32	-	-	14,589.32
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	94,150.18	-	-	94,150.18
เงินกู้ยืมระยะยาว	130,238.58	206,140.29	38,033.40	374,412.27
หนี้สินตามสัญญาเช่า	23,216.62	60,312.59	51,752.32	135,281.53
หนี้สินภายใต้สัญญาและใบอนุญาตให้ดำเนินการ	-	43,091.73	12,500.97	55,592.70
<b>รวมหนี้สินทางการเงิน</b>	<b>262,194.70</b>	<b>309,544.61</b>	<b>102,286.69</b>	<b>674,026.00</b>

## บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนความบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ภายใน 1 ปี ล้านบาท	2 - 5 ปี ล้านบาท	มากกว่า 5 ปี ล้านบาท	รวม ล้านบาท
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566				
เงินกู้ยืมระยะสั้น	14,589.32	-	-	14,589.32
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	11,884.88	-	-	11,884.88
เงินกู้ยืมระยะยาว	97,692.82	147,884.44	9,173.07	254,750.33
หนี้สินตามสัญญาเช่า	233.68	199.12	39.93	472.73
รวมหนี้สินทางการเงิน	124,400.70	148,083.56	9,213.00	281,697.26

### 6.2 การบริหารส่วนของเงินทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ และเพื่อรักษาโครงสร้างเงินทุนไว้ให้อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดต้นทุนเงินทุน

การที่จะรักษาหรือปรับโครงสร้างของเงินทุนนั้น กลุ่มกิจการอาจต้องปรับจำนวนเงินปันผลจ่าย ปรับการคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ออกหุ้นใหม่ หรือขายสินทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้สิน

## 7 ประเมินการทางบัญชีที่สำคัญ และการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประเมินการทางบัญชีที่สำคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้ามีดังนี้

### 7.1 ประเมินการทางบัญชีที่สำคัญและข้อสมมติฐาน

#### (ก) การตัดย่ำของค่าความนิยม

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจำหน่ายดังกล่าวที่คำนวณโดยประมาณการกระแสเงินสดก่อนภาษีที่อ้างอิงจากงบประมาณครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร

กระแสเงินสดหลังจากปีที่ 5 ได้จัดทำโดยใช้อัตราการเติบโตตามที่ได้กล่าวในหมายเหตุข้อ 23 ซึ่งอัตราการเติบโตดังกล่าวสอดคล้องกับการคาดการณ์ซึ่งรวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรมที่มีขึ้นโดยเฉพาะกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้น

## บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

---

### (ข) การด้อยค่าของสินทรัพย์

กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามนโยบายการบัญชีที่ได้กล่าวในหมายเหตุข้อ 5.12 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากการคำนวณมูลค่าจากการใช้หรือมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจำหน่ายที่เหมาะสม การคำนวณดังกล่าวอาศัยการประมาณการ

### (ค) การกำหนดอัตราการคิดลดของหนี้สินตามสัญญาเช่าและประมาณการหนี้สิน

กลุ่มกิจการประเมินอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า

- ใช้ข้อมูลในการจัดหาเงินทุนจากบุคคลที่สามของแต่ละกิจการที่เป็นผู้เช่าและปรับปรุงข้อมูลที่ได้รับให้สะท้อนกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทางการเงินของผู้เช่าหากเป็นไปได้
- ปรับปรุงสัญญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสัญญาเช่า ประเทศ สกุลเงิน และหลักประกัน

อัตราเงินเฟ้อและอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้รัฐบาลใช้สำหรับประมาณการหนี้สิน

## 7.2 การใช้ดุลยพินิจที่สำคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

### (ก) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ผู้บริหารได้ประเมินระดับของความเสี่ยงที่กลุ่มกิจการมีใน DIF, HG และ Genxas และได้ตัดสินใจว่ากลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญถึงแม้ว่ามีการถือหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ 20.56 ร้อยละ 20.02 และร้อยละ 7.69 ตามลำดับ ดังนั้นจึงจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม

### (ข) การร่วมการงาน

บริษัทถือสิทธิในการออกเสียงที่ต่างกันในการร่วมการงานของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการมีการควบคุมร่วมในการงานนี้ เนื่องจากภายใต้สัญญาที่ตกลงร่วมกันได้กำหนดว่าการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ จากผู้ร่วมกันควบคุมการงานแล้วเท่านั้น

การร่วมการงานของกลุ่มกิจการได้จัดตั้งขึ้นในรูปแบบบริษัทจำกัด และให้สิทธิในสินทรัพย์สุทธิของบริษัทจำกัดนี้แก่กลุ่มกิจการและผู้ร่วมการงานอื่น ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน ดังนั้นเงินลงทุนนี้จึงจัดเป็นการร่วมค้า

## บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

### 8 ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานรวม

คณะผู้บริหารเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน คณะผู้บริหารได้พิจารณาส่วนงานดำเนินงานโดยใช้ข้อมูลภายในกลุ่มกิจการที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานของกลุ่มกิจการประกอบด้วย

- โทรศัพท์เคลื่อนที่
- โทรศัพท์แบบบอกรับสมาชิก
- บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตและอื่นๆ

คณะผู้บริหารพิจารณาว่ากลุ่มกิจการดำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มกิจการมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว ผลการปฏิบัติงานจะถูกประเมินจากกำไรก่อนภาษี ซึ่งเป็นข้อมูลที่เหมาะสมกว่า และสามารถเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับกิจการอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

#### ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานรวม

##### รายได้จากภายนอก

	ล้านบาท
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	
โทรศัพท์เคลื่อนที่	141,488.15
โทรศัพท์แบบบอกรับสมาชิก	5,533.92
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตและอื่นๆ	22,052.06
รวม	169,074.13

รายได้สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 รับรู้ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง และภายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งจำนวน 16,687.62 ล้านบาท และ 152,386.51 ล้านบาท ตามลำดับ

##### ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน

	ล้านบาท
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	
โทรศัพท์เคลื่อนที่	(19,709.64)
โทรศัพท์แบบบอกรับสมาชิก	(311.42)
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตและอื่นๆ	(2,393.30)
รวม	(22,414.36)
รายการระหว่างกัน	9,686.71
รวม	(12,727.65)

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ทรัพย์สินของส่วนงาน

วันที่	31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ล้านบาท
โทรศัพท์เคลื่อนที่	604,694.27
โทรศัพท์แบบบอกรับสมาชิก	14,491.29
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตและอื่นๆ	125,536.29
รวม	744,721.85

หนี้สินของส่วนงาน

วันที่	31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ล้านบาท
โทรศัพท์เคลื่อนที่	581,241.95
โทรศัพท์แบบบอกรับสมาชิก	5,585.43
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตและอื่นๆ	71,754.06
รวม	658,581.44

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

9 มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอายุคงเหลือต่ำกว่าหนึ่งปี มีค่าใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชี นอกจากนี้ เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมจากธนาคารการเงินมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

ตารางต่อไปนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

	งบการเงินรวม				
	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไร หรือขาดทุน ล้านบาท	มูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น ล้านบาท	ราคาทุน ตามบัญชี ล้านบาท	รวมราคา ตามบัญชี ล้านบาท	มูลค่ายุติธรรม ล้านบาท
<b>วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566</b>					
<i>สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม</i>					
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วย					
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	1,845.50	-	-	1,845.50	1,845.50
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม					
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	261.07	-	261.07	261.07
ลูกหนี้ตราสารอนุพันธ์	889.17	-	-	889.17	889.17
	2,734.67	261.07	-	2,995.74	2,995.74
<i>สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม</i>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	33,579.81	33,579.81	33,579.81
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน	-	-	29.22	29.22	29.22
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	47,335.54	47,335.54	47,335.54
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	2.00	2.00	2.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-	196.64	196.64	196.64
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	1,574.93	1,574.93	1,574.93
	-	-	82,718.14	82,718.14	82,718.14
<i>หนี้สินทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม</i>					
เจ้าหนี้ตราสารอนุพันธ์	215.28	1,317.56	-	1,532.84	1,532.84
<i>หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม</i>					
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	14,589.32	14,589.32	14,589.32
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	94,150.18	94,150.18	94,150.18
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	503.23	503.23	503.23
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	350,632.74	350,632.74	237,790.73
หนี้สินภายใต้สัญญาและใบอนุญาตให้ดำเนินการ	-	-	65,691.38	65,691.38	63,594.37
	-	-	525,566.85	525,566.85	410,627.83

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	มูลค่า		ราคาทุน	รวมราคาตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม
	มูลค่ายุติธรรม	ยุติธรรมผ่าน			
ผ่านกำไรหรือขาดทุน	กำไรขาดทุน	ราคาทุน	รวมราคาตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
<b>วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566</b>					
<i>สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม</i>					
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม					
ผ่านกำไรหรือขาดทุน	1.60	-	-	1.60	1.60
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	1.20	-	1.20	1.20
	1.60	1.20	-	2.80	2.80
<i>สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม</i>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	7,691.23	7,691.23	7,691.23
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน	-	-	13.56	13.56	13.56
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	16,198.09	16,198.09	16,198.09
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-	29.79	29.79	29.79
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	187.06	187.06	183.35
	-	-	29,119.73	29,119.73	29,116.02
<i>หนี้สินทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม</i>					
หนี้สินทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม					
เจ้าหนี้ตราสารอนุพันธ์	3.92	1,317.56	-	1,321.48	1,321.48
<i>หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม</i>					
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	14,589.32	14,589.32	14,589.32
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	11,884.01	11,884.01	11,884.01
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	735.51	735.51	735.51
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	14.15	14.15	14.15
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	228,997.64	228,997.64	147,635.62
	-	-	256,220.63	256,220.63	174,858.61

**การประมาณการมูลค่ายุติธรรม**

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ข้อมูลระดับที่ 1 ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับที่ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
- ข้อมูลระดับที่ 3 ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)



บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกลุ่มกิจการที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	งบการเงินรวม		
	ข้อมูลระดับ 1	ข้อมูลระดับ 2	ข้อมูลระดับ 3
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท
<b>สินทรัพย์</b>			
<b>สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>			
<b>ผ่านกำไรหรือขาดทุน</b>			
<b>หมุนเวียน</b>			
เงินลงทุนในกองทุนรวม	-	0.11	-
ลูกหนี้อนุพันธ์ทางการเงิน	-	379.82	-
<b>ไม่หมุนเวียน</b>			
ลูกหนี้อนุพันธ์ทางการเงิน	-	509.35	-
เงินลงทุนในบริษัทอื่น - ตราสารทุน	-	-	1,845.39
<b>สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>			
<b>ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>			
<b>ไม่หมุนเวียน</b>			
เงินลงทุนในบริษัทอื่น - ตราสารทุน	-	-	261.07
<b>หนี้สิน</b>			
<b>หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>			
<b>ผ่านกำไรหรือขาดทุน</b>			
<b>หมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้ออนุพันธ์ทางการเงิน	-	164.63	-
<b>ไม่หมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้ออนุพันธ์ทางการเงิน	-	50.65	-
<b>หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน</b>			
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>			
<b>หมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้ออนุพันธ์ทางการเงิน	-	202.91	-
<b>ไม่หมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้ออนุพันธ์ทางการเงิน	-	1,114.65	-

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ข้อมูลระดับ 1	ข้อมูลระดับ 2	ข้อมูลระดับ 3
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท
<b>สินทรัพย์</b>			
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม			
ผ่านกำไรหรือขาดทุน			
หมุนเวียน			
เงินลงทุนในบริษัทอื่น - ตราสารทุน	-	-	1.60
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม			
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนในบริษัทอื่น - ตราสารทุน	-	-	1.20
<b>หนี้สิน</b>			
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม			
ผ่านกำไรหรือขาดทุน			
หมุนเวียน			
เจ้าหนี้อ่อนพันธทางการเงิน	-	3.92	-
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
หมุนเวียน			
เจ้าหนี้อ่อนพันธทางการเงิน	-	202.91	-
ไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้อ่อนพันธทางการเงิน	-	1,114.65	-

กลุ่มกิจการไม่มีการโอนระหว่างระดับของชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างงวด

**9.1 เทคนิคการประเมินมูลค่าสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 2**

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 วัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้วิธีคิดมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ("NAV") ณ วันสิ้นงวด ซึ่งเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ในตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทย คำนวณโดยผู้จัดการกองทุนผู้ออกตราสารนั้น

อนุพันธทางการเงินที่อยู่ในระดับที่ 2 วัดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์โดยการใช้อ้างอิงข้อมูลที่สังเกตได้จากตลาด เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ประกาศไว้ในแหล่งข้อมูลที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ณ วันทำการสุดท้ายของวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าอยู่ในระดับที่ 2 คำนวณโดยใช้วิธีคิดมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net present value) ของประมาณการจำนวนเงินที่ธนาคารคาดว่าจะต้องได้รับหรือจะต้องจ่ายเมื่อสิ้นสุดสัญญา ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

## บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

### 9.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3

เงินลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 วัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทอื่นที่เทียบเคียงและวิธีวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด

ตารางต่อไปนี้จะแสดง สรุปข้อมูลเชิงปริมาณของข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีสาระสำคัญที่ใช้ในการจัดมูลค่ายุติธรรมที่เป็นข้อมูลระดับ 3

	มูลค่ายุติธรรม	ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้	ช่วงของข้อมูล
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท		พ.ศ. 2566
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด	2,106.46	มูลค่าสุทธิของกิจการต่อรายได้ ปัจจัยการเติบโตของรายได้ อัตราคิดลด	1.3x - 12.0x ร้อยละ 5.00 - ร้อยละ 15.36 ร้อยละ 9.76 - ร้อยละ 9.77

ตารางต่อไปนี้จะแสดง ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้กับมูลค่ายุติธรรม

	ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้	การเคลื่อนไหว	การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม	
			การเพิ่มขึ้นของสมมุติฐานร้อยละ พ.ศ. 2566	การลดลงของสมมุติฐานร้อยละ พ.ศ. 2566
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด	มูลค่าสุทธิของกิจการต่อรายได้ ปัจจัยการเติบโตของรายได้ อัตราคิดลด	0.5 เท่า ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.50	เพิ่มขึ้น 2.31 เพิ่มขึ้น 37.07 ลดลง 6.09	ลดลง 2.31 ลดลง 36.14 เพิ่มขึ้น 7.65

#### ขั้นตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรม

การประจําระหว่างคณะทำงานเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมเกี่ยวกับกระบวนการประเมินและผลลัพธ์จะจัดขึ้นทุกไตรมาส

ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีสาระสำคัญของลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ 3 คืออัตราคิดลดที่ปรับด้วยความเสี่ยง ประเมินโดยอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยของเงินทุน (Weighted average cost of capital) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมทางการเงินที่เทียบเคียงได้กับคู่สัญญาที่เป็นผู้ออกตราสารนั้น

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

10 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการดังต่อไปนี้ เป็นรายการที่รวมอยู่ในการคำนวณผลจากการดำเนินงาน

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ล้านบาท	ล้านบาท
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท)		
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566		
ค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับรายได้	40,023.10	(487.47)
ซื้อสินค้า	16,544.60	0.35
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงข่าย	11,180.71	36.20
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	9,526.25	5,397.39
ค่าใช้จ่ายในการขาย โฆษณาและประชาสัมพันธ์	6,808.87	1,131.88
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (หมายเหตุข้อ 16)	2,259.08	(0.73)
ค่าเสื่อมราคา		
- สิทธิประโยชน์ของกิจการ	22,847.92	358.64
ค่าตัดจำหน่าย		
- สิทธิประโยชน์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุข้อ 24)	18,264.47	88.22
- สิทธิประโยชน์สิทธิการใช้ (หมายเหตุข้อ 22)	14,871.25	362.00
- อื่นๆ	3,242.16	-

11 ต้นทุนทางการเงิน

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ล้านบาท	ล้านบาท
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท)		
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566		
ดอกเบี้ยจ่าย		
- เงินกู้ยืม	12,679.25	7,034.91
- หนี้สินตามสัญญาเช่า (หมายเหตุข้อ 30)	4,666.64	16.00
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	108.23	-
ต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาต (หมายเหตุข้อ 31)	2,101.87	-
ต้นทุนทางการเงินอื่น	969.79	496.19
รวมต้นทุนทางการเงิน	20,525.78	7,547.10

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

12 ภาษีเงินได้

	งบการเงินรวม ล้านบาท	งบการเงินเฉพาะกิจการ ล้านบาท
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566		
ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน	(852.04)	(544.19)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ความแตกต่างชั่วคราว (หมายเหตุข้อ 25)	(1,056.88)	120.44
ภาษีเงินได้	(1,908.92)	(423.75)

ผลต่างระหว่างภาษีที่คำนวณจากกำไรทางบัญชีและภาษีเงินได้แสดงไว้ดังนี้

	งบการเงินรวม ล้านบาท	งบการเงินเฉพาะกิจการ ล้านบาท
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566		
(ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้	(12,727.65)	4,422.83
ภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 20	2,545.53	(884.57)
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้	0.01	420.51
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษีเงินได้	585.29	40.31
ขาดทุนทางภาษีปีปัจจุบันที่ไม่ได้รับรู้เป็น สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	(3,097.93)	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ที่เคยรับรู้จากขาดทุนทางภาษี	(2,317.86)	-
การใช้ผลขาดทุนทางภาษีในอดีตที่ไม่ได้รับรู้เป็น สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	101.63	-
ผลการดำเนินงานของบริษัทร่วม - สู้ทธิจากภาษี	274.65	-
ภาษีเงินได้	(1,908.92)	(423.75)

อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ยในงบการเงินรวมคิดเป็นร้อยละ (15.00%) ต่อปี ซึ่งเกิดจากการที่กลุ่มกิจการไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับขาดทุนทางภาษีที่เกิดขึ้นในปีปัจจุบัน และการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เคยรับรู้จากขาดทุนทางภาษี อัตรากำไรสุทธิเฉลี่ยสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ร้อยละ 9.58% ต่อปี ซึ่งเกิดจากรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีแสดงไว้ในหมายเหตุข้อ 25

## บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

### 13 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักโดยไม่รวมหุ้นสามัญซื้อคืนในระหว่างงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมีการคำนวณดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท)		
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566		
ส่วนแบ่ง(ขาดทุน)กำไรที่เป็นของเจ้าของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	(14,580.96)	3,999.08
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักโดยไม่รวมหุ้นสามัญซื้อคืน (ล้านหุ้น)	34,552.10	34,552.10
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.42)	0.12

### 14 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่ 31 ธันวาคม	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2566
	ล้านบาท	ล้านบาท
เงินสดในมือ	3,065.16	214.75
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	30,514.65	7,476.48
	33,579.81	7,691.23

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยสำหรับเงินฝากระยะสั้นเท่ากับร้อยละ 3.36 ต่อปี

### 15 เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันประกอบด้วย

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่ 31 ธันวาคม	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2566
	ล้านบาท	ล้านบาท
ประเภทหมุนเวียน	13.72	13.56
ประเภทไม่หมุนเวียน	15.51	-
	29.23	13.56

บริษัท ทวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ประเภทหมุนเวียน

วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2566
	ล้านบาท	ล้านบาท
เงินฝากออมทรัพย์	13.72	13.56

ประเภทไม่หมุนเวียน

วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2566	
	ล้านบาท	
เงินฝากออมทรัพย์		0.32
เงินฝากประจำ		15.19
		15.51

ภายใต้ข้อกำหนดของสัญญาเงินกู้ยืม สัญญาการจัดหาเงินและหนี้สินต่างๆ บริษัทย่อยบางแห่งได้นำบัญชีเงินฝากธนาคารข้างต้น  
ค้ำประกันเพื่อเป็นหลักประกันกับคู่สัญญา

16 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2566
	ล้านบาท	ล้านบาท
ลูกหนี้การค้า	21,352.79	311.08
ลูกหนี้และรายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 43)	18,861.64	14,694.09
ลูกหนี้การค้า	40,214.43	15,005.17
รายได้ค้างรับ	13,666.51	1,108.90
รวมลูกหนี้การค้า	53,880.94	16,114.07
หัก ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(6,553.30)	(688.73)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	47,327.64	15,425.34
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1,909.79	85.81
ลูกหนี้อื่น	2,548.33	11.90
ดอกเบี้ยค้างรับ	7.89	772.74
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	51,793.65	16,295.79

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลูกหนี้การค้าวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท
<b>ลูกหนี้การค้า</b>		
ยอดที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ	11,372.94	26.52
ค้างชำระน้อยกว่า 3 เดือน	3,617.39	0.61
ค้างชำระ 3 - 6 เดือน	1,391.74	0.45
ค้างชำระ 6 - 12 เดือน	1,991.76	0.04
ค้างชำระมากกว่า 12 เดือน	2,978.96	283.46
ลูกหนี้การค้า	21,352.79	311.08
<b>ลูกหนี้และรายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>		
ยอดที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ	10,487.95	4,964.83
ค้างชำระน้อยกว่า 3 เดือน	3,084.17	4,079.32
ค้างชำระ 3 - 6 เดือน	1,786.66	5,634.52
ค้างชำระ 6 - 12 เดือน	3,492.43	6.37
ค้างชำระมากกว่า 12 เดือน	10.43	9.05
ลูกหนี้และรายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 43)	18,861.64	14,694.09
	40,214.43	15,005.17
รายได้ค้างรับ	13,666.51	1,108.90
รวมลูกหนี้การค้า	53,880.94	16,114.07
หัก ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(6,553.30)	(688.73)
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	47,327.64	15,425.34

**การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า**

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 5.7 และ 6.1.2

รายการกระทบยอดขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท
ผลขาดทุนด้านเครดิต วันที่ 1 มีนาคม	8,682.50	779.85
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น (หมายเหตุข้อ 10)	2,259.08	(0.73)
ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า	(4,388.28)	(90.39)
	6,553.30	688.73



## บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

### หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผู้บริหารเชื่อว่าค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้บันทึกไว้เพียงพอแล้ว และจะไม่มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อมากไปกว่าจำนวนหนี้สงสัยจะสูญที่ได้บันทึกแล้ว โดยคำนึงจากลักษณะของลูกหนี้การค้าของกลุ่มกิจการ และจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ของกลุ่มกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตเปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 6.1.2

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ลูกหนี้การค้าในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการได้รวมรายได้ค้างรับจาก NT สำหรับค่าเชื่อมต่อโครงข่ายบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ จำนวน 256.98 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจาก NT ไม่สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอที่บริษัทจะเห็นชอบกับวิธีการที่ NT ใช้ในการคำนวณค่าเชื่อมต่อโครงข่ายในปัจจุบันได้ บริษัทจึงได้บันทึกการยกค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโดยใช้ข้อมูลปัจจุบันที่บริษัทสามารถหาได้โดยการบันทึกจำนวนการใช้ของโทรศัพท์ระหว่างประเทศของลูกค้าเพื่อคำนวณค่าเชื่อมต่อโครงข่าย เรื่องนี้กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาตกลงกับ NT ผู้บริหารของบริษัทเชื่อว่าบริษัทจะได้รับชำระยอดคงค้างดังกล่าว

## 17 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มกิจการได้จัดประเภทสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ตามที่ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 9

## 18 สินค้าคงเหลือ

วันที่ 31 ธันวาคม

### สินค้าคงเหลือที่เกี่ยวข้องกับโครงข่าย

วัสดุโครงข่าย (ราคาทุน)

67.40

10.54

รวมสินค้าคงเหลือที่เกี่ยวข้องกับโครงข่าย - สุทธิ

67.40

10.54

### สินค้ำมีไว้เพื่อขาย

สินค้ำมีไว้เพื่อขาย (ราคาทุน)

2,399.26

1.22

หัก ค่าเผื่อมูลค่าลดลง

(185.51)

-

รวมสินค้ำมีไว้เพื่อขาย - สุทธิ

2,213.75

1.22

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2,281.15

11.76

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

19 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่รอไปกำกับภาษี	2,674.47	81.40
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญากับผู้ให้บริการ - สุทธิ (หมายเหตุข้อ 39.2)	3,249.72	-
เงินประกันระยะสั้น	196.64	29.79
อื่นๆ	27.73	-
	6,148.56	111.19

20 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้า

20.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย มีดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ ล้านบาท
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	
มูลค่าตามบัญชีสุทธิต้นงวด	307,551.62
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวันสิ้นงวด	307,551.62

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ประเภทธุรกิจ	ประเทศ ที่จดทะเบียน	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
		ทุนชำระแล้ว ล้านบาท	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น โดยบริษัท	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น โดยกลุ่มกิจการ	เงินลงทุนตาม วิธีราคาทุน ล้านบาท	ค่าเผื่อ การด้อยค่า ล้านบาท	เงินลงทุน - สุทธิ ล้านบาท	
<b>บริษัทย่อย</b>								
บริษัท เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัด	ธุรกิจลงทุน	ประเทศไทย	33,137.00	100.00	100.00	46,019.04	(10,271.43)	35,747.61
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	ให้บริการโทรคมนาคม และการสื่อสารต่างๆ	ประเทศไทย	51,259.31	100.00	100.00	271,802.01	-	271,802.01
บริษัท ทู อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เกตเวย์ จำกัด	หยุดดำเนินงาน	ประเทศไทย	109.00	100.00	100.00	109.00	(109.00)	-
บริษัท ทู ฟบลิค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	หยุดดำเนินงาน	ประเทศไทย	97.00	100.00	100.00	97.00	(97.00)	-
บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	บริการโทรคมนาคมและบริการอินเทอร์เน็ต	ประเทศไทย	9,600.00	0.01*	100.00	1.00	-	1.00
บริษัท เวลดีโฟน ซุป จำกัด	อยู่ระหว่างการชำระบัญชี	ประเทศไทย	450.00	100.00	100.00	450.00	(450.00)	-
บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	บริหารสินทรัพย์	ประเทศไทย	1.00	100.00	100.00	1.00	-	1.00
<b>รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย</b>						<b>318,479.05</b>	<b>(10,927.43)</b>	<b>307,551.62</b>

\* บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัท เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัด

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 TUC และ DTN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้จดทะเบียนควบบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้มาตรา 1238(2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565 โดยผลของการจดทะเบียนควบบริษัท DTN หมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคล และ TUC ยังคงมีสภาพเป็นนิติบุคคล (Surviving entity) ภายหลังจากควบบริษัท โดย TUC ได้รับทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของ DTN โดยผลของกฎหมาย ดังนั้นเงินลงทุนใน DTN จำนวน 69,958.24 ล้านบาทจึงถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนใน TUC

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

บริษัทย่อยประกอบด้วย

ชื่อบริษัทย่อย	อัตราร้อยละ ของการถือ หุ้นที่ถือโดย กลุ่มกิจการ	ประเภทธุรกิจ	ประเทศที่จดทะเบียน
บริษัท เอฟแอนด์เจ โปรดักชั่น จำกัด	70.00	หยุดดำเนินงาน	ประเทศไทย
บริษัท เอเชีย ไรร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	100.00	ผู้ให้เช่าอุปกรณ์โทรคมนาคม	ประเทศไทย
บริษัท กรุงเทพอินเทอร์เน็ตเทเลเทค จำกัด (มหาชน)	99.74	ธุรกิจลงทุน	ประเทศไทย
บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด	100.00	ผู้ให้เช่าอุปกรณ์โทรคมนาคม	ประเทศไทย
บริษัท ซีวีบริรักษ์ จำกัด	73.81	ให้บริการปรึกษาแพทย์ผ่านแอปพลิเคชัน	ประเทศไทย
บริษัท ซีควัน โฮลดิ้ง จำกัด	71.75	ธุรกิจลงทุน	ประเทศไทย
บริษัท ซีเอสเตอร์ จำกัด	71.74	ให้บริการแพลตฟอร์มด้านโฮมเซอร์วิส	ประเทศไทย
บริษัท ซีคฟอรัช จำกัด	71.73	ให้บริการแพลตฟอร์มด้านโฮมเซอร์วิส	ประเทศไทย
บริษัท ซีนิเพิลท์ จำกัด	100.00	ผลิตรายการโทรทัศน์	ประเทศไทย
บริษัท เวลด์โฟน ซ็อบ จำกัด	100.00	อยู่ระหว่างการชำระบัญชี	ประเทศไทย
บริษัท แทค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	100.00	บริหารสินทรัพย์	ประเทศไทย
บริษัท ดีแทค แอ็คเซลเรท จำกัด	100.00	ลงทุนและให้การสนับสนุนแก่บริษัท Start-up ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ต่างๆ	ประเทศไทย
บริษัท ดีแทค ดิจิตอล มีเดีย จำกัด	100.00	อยู่ระหว่างการชำระบัญชี	ประเทศไทย
บริษัท เทลแอสเสท จำกัด	100.00	ให้เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์โทรคมนาคม	ประเทศไทย
บริษัท อัทซีสัน ซีเอที ไรร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด	92.43	หยุดดำเนินงาน	ประเทศไทย
บริษัท อัทซีสัน มัลติมีเดีย เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด	100.00	หยุดดำเนินงาน	ประเทศไทย
บริษัท อัทซีสันเทลคอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด	100.00	หยุดดำเนินงาน	ประเทศไทย
บริษัท อัทซีสัน ไรร์เลส มัลติมีเดีย โฮลดิ้งส์ จำกัด	92.50	ธุรกิจลงทุน	ประเทศไทย
บริษัท ศูนย์บริการวิทยุการบิน อินเทอร์เน็ต จำกัด	56.93	การสื่อสารโทรคมนาคมที่มีใช้ภาครัฐ	ประเทศไทย
บริษัท เคเอสซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต จำกัด	56.84	บริการอินเทอร์เน็ต	ประเทศไทย
บริษัท เอ็มเคเอสซีวีลด์ดอตคอม จำกัด	91.08	ธุรกิจอินเทอร์เน็ตและผู้จัดจำหน่าย	ประเทศไทย
บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด	99.99	หยุดดำเนินงาน	ประเทศไทย
บริษัท สมุทรปราการ มีเดีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด	99.71	หยุดดำเนินงาน	ประเทศไทย
บริษัท แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จำกัด	99.53	หยุดดำเนินงาน	ประเทศไทย
บริษัท เอสเอ็ม ทู จำกัด	51.00	ให้บริการด้านการบริหารจัดการแก๊สศิลป์ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง	ประเทศไทย
บริษัท ส่องดาว จำกัด	99.72	หยุดดำเนินงาน	ประเทศไทย
บริษัท เทเลคอม แอสเซท แมนเนจเมนท์ จำกัด	100.00	บริหารจัดการการตลาด	ประเทศไทย
บริษัท เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัด	100.00	ธุรกิจลงทุน	ประเทศไทย
บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด	100.00	ช่องข่าวโทรทัศน์	ประเทศไทย

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ชื่อบริษัทย่อย	อัตราร้อยละ ของการถือ หุ้นที่ถือโดย กลุ่มกิจการ	ประเภทธุรกิจ	ประเทศที่จดทะเบียน
บริษัท ทู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด	100.00	ประกอบกิจการค้าและให้บริการทาง อินเทอร์เน็ต รวมถึงสื่อดิจิทัลออนไลน์ บนเว็บไซต์และอุปกรณ์สื่อสาร	ประเทศไทย
บริษัท ทู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด	100.00	ให้บริการธุรกิจครบวงจร	ประเทศไทย
บริษัท ทู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด	99.70	ธุรกิจจำหน่าย	ประเทศไทย
บริษัท ทู อีโวลูชัน จำกัด	100.00	หยุดดำเนินงาน	ประเทศไทย
บริษัท ทู เฟอร์นิเจอร์ จำกัด	100.00	กิจการโทรทัศน์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง	ประเทศไทย
บริษัท ทู ไอคอนแทนท์ จำกัด	100.00	หยุดดำเนินงาน	ประเทศไทย
บริษัท ทู อินคิวบ์ จำกัด	100.00	ธุรกิจลงทุน	ประเทศไทย
บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เกตเวย์ จำกัด	100.00	หยุดดำเนินงาน	ประเทศไทย
บริษัท ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด	100.00	บริการโทรคมนาคมและบริการ อินเทอร์เน็ต	ประเทศไทย
บริษัท ทู ไลฟ์ พลัส จำกัด	100.00	ผู้ค้าปลีกบริการโทรคมนาคม	ประเทศไทย
บริษัท ทู มีเดีย โซลูชั่น จำกัด	100.00	ขายโฆษณาและตัวแทนโฆษณา	ประเทศไทย
บริษัท ทู มูฟ จำกัด	99.70	ผู้ให้บริการด้านการจัดการธุรกิจ โทรคมนาคม	ประเทศไทย
บริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	100.00	ให้บริการโทรคมนาคม และการสื่อสารต่างๆ	ประเทศไทย
บริษัท ทู มัลติมีเดีย จำกัด	91.08	ให้เช่าใช้อุปกรณ์โทรคมนาคม	ประเทศไทย
บริษัท ทู มิวสิค จำกัด	99.68	หยุดดำเนินงาน	ประเทศไทย
บริษัท ทู พับลิค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด	100.00	หยุดดำเนินงาน	ประเทศไทย
บริษัท ทู ยูไนเต็ด ฟุตบอล คลับ จำกัด	70.00	จัดการทีมฟุตบอลและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	ประเทศไทย
บริษัท ทู วิชั่นส์ เคเบิล จำกัด (มหาชน)	99.10	หยุดดำเนินงาน	ประเทศไทย
บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด	100.00	โทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก	ประเทศไทย
บริษัท ทู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	99.53	หยุดดำเนินงาน	ประเทศไทย
บริษัท ทู วอยซ์ จำกัด	99.99	ให้บริการเกี่ยวกับการรู้จำเสียงพูด และ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวข้อง	ประเทศไทย
Gold Palace Investments Limited	100.00	ธุรกิจลงทุน	หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
Golden Light Co., Ltd.	100.00	ธุรกิจลงทุน	สาธารณรัฐมอริเชียส
Goldsky Co., Ltd.	100.00	ธุรกิจลงทุน	สาธารณรัฐมอริเชียส
K.I.N. (Thailand) Co., Ltd.	100.00	ธุรกิจลงทุน	หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
Mediaload Pte. Ltd.	56.57	สื่อดิจิทัล	ประเทศสิงคโปร์
Mediaload (Cambodia) Co., Ltd.	56.57	สื่อดิจิทัล	ประเทศกัมพูชา
Mediaload Myanmar Co., Ltd.	56.57	สื่อดิจิทัล	ประเทศพม่า
Etalent Promotion (Cambodia) Co., Ltd.	31.43	สื่อดิจิทัล	ประเทศกัมพูชา
Ace Media Network SDN. BHD.	33.94	สื่อดิจิทัล	ประเทศมาเลเซีย
88Razzi SDN. BHD.	33.94	สื่อดิจิทัล	ประเทศมาเลเซีย
Komaci Network SDN. BHD.	33.94	สื่อดิจิทัล	ประเทศมาเลเซีย

## บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ชื่อบริษัทย่อย	อัตราร้อยละ ของการถือ หุ้นที่ถือโดย กลุ่มกิจการ	ประเภทธุรกิจ	ประเทศที่จดทะเบียน
Two Way PR Co., Ltd.	28.85	ธุรกิจโฆษณา	ประเทศกัมพูชา
Rosy Legend Limited	100.00	หยุดดำเนินงาน	หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
Prospect Gain Limited	100.00	หยุดดำเนินงาน	หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
True Internet Technology (Shanghai) Company Limited	100.00	พัฒนา ออกแบบ ผลิตและขายผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์	สาธารณรัฐประชาชนจีน
True Trademark Holdings Company Limited	100.00	ธุรกิจลงทุน	หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
Crave Interactive Limited	51.00	ให้บริการเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรม	สหราชอาณาจักร
Crave Interactive B.V.	51.00	ให้บริการเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรม	ประเทศเนเธอร์แลนด์
Crave Interactive Inc.	51.00	ให้บริการเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรม	สหรัฐอเมริกา
PT True Digital Indonesia	99.99	แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการพาณิชย์	ประเทศอินโดนีเซีย
True Digital Philippines Inc.	100.00	ให้บริการด้านการบริหารจัดการทางด้าน เทคนิคการตลาด และลูกค้าสัมพันธ์	ประเทศฟิลิปปินส์
True Digital Vietnam Joint Stock Company	99.89	ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลและ ให้บริการดิจิทัลโซลูชัน	ประเทศเวียดนาม
Zapgroup Inc.	70.00	ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับสิทธิ ประโยชน์ และแพลตฟอร์มที่เชื่อม ระหว่างออนไลน์ และออฟไลน์	ประเทศฟิลิปปินส์

### รายการที่เกิดขึ้นระหว่างงวด

#### เงินลงทุนภายใต้บริษัทย่อยของกลุ่มกิจการ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งลงทุนเพิ่มใน TD Vietnam ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการเป็นจำนวนเงิน 44.55 ล้านบาท ทำให้ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการเปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 99.84 เป็นร้อยละ 99.89 โดยเงินลงทุนดังกล่าว ยังคงจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งลงทุนเพิ่มใน Seekone ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มกิจการเป็นจำนวนเงิน 4.31 ล้านบาท ทำให้ส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการเปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 68.28 เป็นร้อยละ 71.75 โดยเงินลงทุนดังกล่าว ยังคงจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย

#### ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวนรวม 361.35 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้ 517.67 ล้านบาท เป็นของ TM ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่เหลือเป็นของ IKSC, BITCO, TVG, HWMH, CHIWI, CRAVE, ZAP, Seekone และ Mediaload ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมทั้งหมดไม่มีสาระสำคัญต่อส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการ

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

บริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า

วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2566
	ล้านบาท	ล้านบาท
บริษัทร่วม	21,111.91	27,055.41
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า	599.10	-
	21,711.01	27,055.41

จำนวนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีดังต่อไปนี้

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	งบการเงินรวม
	ล้านบาท
ส่วนแบ่งกำไร	
- บริษัทร่วม	1,709.85
- ส่วนได้เสียในการร่วมค้า	(306.24)
	1,403.61
รายการระหว่างกัน	(30.36)
	1,373.25

**บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

**20.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม**

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	งบการเงินรวม					
	ประเภทธุรกิจ	ประเทศ ที่จดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว ล้านบาท/ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น ที่ถือโดย กลุ่มกิจการ	เงินลงทุน ตามวิธี ราคาทุน ล้านบาท	เงินลงทุน ตามวิธี ส่วนได้เสีย ล้านบาท
<b>บริษัทร่วม</b>						
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดิจิทัล	ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม	ประเทศไทย	127,116.21	20.56	27,005.41	19,848.42
บริษัท ทู เจเอส จำกัด	จำหน่ายสินค้าผ่านสื่อต่างๆ	ประเทศไทย	340.00	46.80	159.11	1.53
บริษัท จัมโบ้ จัมพ์ จำกัด (เดิมชื่อ "บริษัท ทู แอ็กซอน อินเตอร์แอกทีฟ จำกัด")	สถาบันพัฒนาทักษะ โปรแกรม	ประเทศไทย	177.00	40.00	56.05	-
บริษัท คิว คิว (ประเทศไทย) จำกัด	ให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์	ประเทศไทย	9.02	28.89	81.69	60.49
บริษัท เจนซิส วิช จำกัด	กิจการบริการรับจัดงานและ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด	ประเทศไทย	1.08	7.69	5.00	5.35
บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด	ให้บริการด้านการบริหารจัดการ แพลตฟอร์มความบันเทิง	ประเทศไทย	2.67	25.00	20.00	23.58
บริษัท เอชจี โรบอดิกส์ จำกัด	พัฒนาหุ่นยนต์ แพลตฟอร์ม และอุปกรณ์อัจฉริยะ	ประเทศไทย	2.34	20.02	177.47	143.43
บริษัท ยูไนเต็ด ดิสทริบิวชั่น บิซซิเนส จำกัด	จัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซิมการ์ด บัตรเติมเงิน และ อุปกรณ์ เสริมต่าง ๆ	ประเทศไทย	200.00	25.00	50.00	218.26
Yi Tunnel (Beijing) Technology Co., Ltd.	พัฒนากล่องอัจฉริยะ	ประเทศจีน	USD 45.15	25.00	850.83	810.85
<b>รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม</b>					<b>28,405.56</b>	<b>21,111.91</b>

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มกิจการซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีมูลค่า 16,938.10 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม มีดังนี้

	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม ล้านบาท	เฉพาะกิจการ ล้านบาท
<b>สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท)</b>		
<b>ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566</b>		
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวันต้นงวด	21,504.36	27,055.41
ส่วนแบ่งกำไร	1,709.85	-
เงินปันผลรับ (หมายเหตุข้อ 43)	(2,102.30)	-
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวันสิ้นงวด	<b>21,111.91</b>	<b>27,055.41</b>



บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป

	DIF	อื่นๆ	รวม
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท
วันที่ 31 ธันวาคม			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,130.97	803.91	3,934.88
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	18,225.67	1,833.79	20,059.46
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	21,356.64	2,637.70	23,994.34
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	192,559.07	308.01	192,867.08
รวมสินทรัพย์	213,915.71	2,945.71	216,861.42
หนี้สินหมุนเวียน			
หนี้สินทางการเงิน	-	71.50	71.50
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(4,507.67)	(931.24)	(5,438.91)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	(4,507.67)	(859.74)	(5,367.41)
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินทางการเงิน	(25,986.66)	(11.64)	(25,998.30)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(13,069.59)	(30.76)	(13,100.35)
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	(39,056.25)	(42.40)	(39,098.65)
รวมหนี้สิน	(43,563.92)	(902.14)	(44,466.06)
สินทรัพย์สุทธิ	170,351.79	2,043.57	172,395.36

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท)  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	DIF	อื่น ๆ	รวม
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
รายได้	11,848.29	2,023.92	13,872.21
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-	(25.04)	(25.04)
ดอกเบี้ยรับ	37.99	14.96	52.95
ดอกเบี้ยจ่าย	-	(4.46)	(4.46)
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	6,073.58	(143.53)	5,930.05
กำไร(ขาดทุน)หลังหักภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	6,073.58	(143.53)	5,930.05
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	6,073.58	(143.53)	5,930.05
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	2,102.30	-	2,102.30

การกระทบยอดงบการเงินโดยสรุปที่แสดงถึงมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในบริษัทร่วม

	DIF	อื่น ๆ	รวม
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566			
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นงวด	174,490.56	2,111.59	176,602.15
เรียกชำระค่าหุ้น	-	75.51	75.51
กำไร(ขาดทุน)ในระหว่างงวด	6,073.58	(143.53)	5,930.05
เงินปันผลจ่าย	(10,212.35)	-	(10,212.35)
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นงวด	170,351.79	2,043.57	172,395.36
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วม	20.56%	-	-
ค่าความนิยม	35,019.40	531.89	35,551.29
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากการขายสินทรัพย์	-	731.60	731.60
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากการขายสินทรัพย์	(15,170.98)	-	(15,170.98)
มูลค่าตามบัญชี	19,848.42	1,263.49	21,111.91

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

20.3 เงินลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	งบการเงินรวม					
	ประเภทธุรกิจ	ประเทศ ที่จดทะเบียน	ทุนชำระแล้ว	อัตราร้อยละ ของการถือหุ้น	เงินลงทุน	เงินลงทุน
ล้านบาท/ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ			ตามวิธี ราคาทุน		ตามวิธี ส่วนได้เสีย	
<b>ส่วนได้เสียในการร่วมค้า</b>						
บริษัท เอเชีย อินโฟเนท จำกัด	หยุดดำเนินงาน	ประเทศไทย	15.00	65.00	51.77	9.70
บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชัน ฟิล์ม จำกัด	ผลิตและจัดสร้างภาพยนตร์	ประเทศไทย	245.00	34.69	85.00	34.34
บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชันส์ จำกัด	ผลิตรายการภาพยนตร์	ประเทศไทย	115.50	51.00	58.91	73.46
บริษัท ทรู ทัช จำกัด	บริการ Call centre	ประเทศไทย	173.70	50.00	219.90	320.91
True-Kona Cayman GP	ผู้จัดการกองทุน	หมู่เกาะเคย์แมน	USD 0.45	50.00	9.16	10.52
LINE Games-True-Kona Global Fund Limited Partnership	ธุรกิจลงทุน	หมู่เกาะเคย์แมน	USD 22.72	27.00	188.12	150.17
<b>รวมเงินลงทุนในส่วน ได้เสียในการร่วมค้า</b>					<b>612.86</b>	<b>599.10</b>

การเปลี่ยนแปลงของส่วนได้เสียในการร่วมการค้า มีดังนี้

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	งบการเงินรวม
	ล้านบาท
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันต้นงวด	905.34
ส่วนแบ่งกำไร	(306.24)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันสิ้นงวด	599.10

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

งบแสดงฐานะการเงินโดยสรุป

	LINE games -			
	TT	TRUE	อื่นๆ	รวม
วันที่ 31 ธันวาคม	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2566
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	92.88	0.09	137.32	230.29
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	489.08	91.33	277.51	857.92
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	581.96	91.42	414.83	1,088.21
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	243.47	562.86	163.46	969.79
รวมสินทรัพย์	825.43	654.28	578.29	2,058.00
หนี้สินหมุนเวียน				
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(174.72)	(0.38)	(332.46)	(507.56)
รวมหนี้สินหมุนเวียน	(174.72)	(0.38)	(332.46)	(507.56)
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินทางการเงิน	-	-	(0.44)	(0.44)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(255.69)	-	(9.75)	(265.44)
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	(255.69)	-	(10.19)	(265.88)
รวมหนี้สิน	(430.41)	(0.38)	(342.65)	(773.44)
สินทรัพย์สุทธิ	395.02	653.90	235.64	1,284.56

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสรุป

	LINE games			รวม
	TT	- TRUE	อื่นๆ	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566				
รายได้	1,438.83	-	416.16	1,854.99
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(52.00)	-	(3.31)	(55.31)
ดอกเบี๋ยรับ	0.70	3.18	0.93	4.81
ดอกเบี๋ยจ่าย	(2.37)	-	(1.89)	(4.26)
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	52.23	(1,297.72)	38.57	(1,206.92)
กำไร(ขาดทุน)หลังหักภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	52.23	(1,297.72)	38.57	(1,206.92)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	52.23	(1,297.72)	38.57	(1,206.92)

การกระทบยอดงบการเงินโดยสรุปที่แสดงถึงมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในการร่วมค้า

	LINE games			รวม
	TT	- TRUE	อื่นๆ	
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566				
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันต้นงวด	342.79	1,816.41	195.90	2,355.10
กำไร(ขาดทุน)ในระหว่างงวด	52.23	(1,297.72)	38.57	(1,206.92)
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	135.21	1.17	136.38
สินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นงวด	395.02	653.90	235.64	1,284.56
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า	50.00%	27.00%	-	-
	197.51	176.55	108.11	482.17
ค่าความนิยม(กำไรจากการซื้อ)	123.40	(26.38)	19.91	116.93
มูลค่าตามบัญชี	320.91	150.17	128.02	599.10

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

21 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	งบการเงินรวม										
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ล้านบาท	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง ล้านบาท	อุปกรณ์ ระบบโทรศัพท์ ล้านบาท	อุปกรณ์โครงข่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่ ล้านบาท	อุปกรณ์ ระบบมัลติมีเดีย ล้านบาท	อุปกรณ์ระบบ ไฟฟ้าและ เครื่อง คอมพิวเตอร์ ล้านบาท	อุปกรณ์โทรทัศน์ ระบบบอกรับเป็น สมาชิก ล้านบาท	เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ อุปกรณ์ สำนักงาน ล้านบาท	ยานพาหนะ ล้านบาท	งานระหว่างทำ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
<b>วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566</b>											
ราคาทุน	2,374.90	7,011.26	4,861.78	291,432.87	115,915.60	7,310.27	14,105.84	7,168.48	53.65	63,888.99	514,123.64
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม	(0.16)	(3,865.87)	(3,746.86)	(119,316.30)	(48,410.87)	(5,543.70)	(12,773.11)	(5,095.42)	(42.21)	-	(198,794.50)
ค่าเผื่อการด้อยค่า/การเลิกใช้สินทรัพย์	(0.18)	(358.52)	(1,114.85)	(60,185.37)	(16,153.87)	(465.19)	(679.89)	(926.35)	(1.03)	-	(79,885.25)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	2,374.56	2,786.87	0.07	111,931.20	51,350.86	1,301.38	652.84	1,146.71	10.41	63,888.99	235,443.89
<b>สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566</b>											
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวันต้นงวด	2,374.56	2,786.87	0.07	111,931.20	51,350.86	1,301.38	652.84	1,146.71	10.41	63,888.99	235,443.89
ซื้อเพิ่ม	10.60	20.77	-	901.65	2,386.94	15.53	189.78	68.00	1.23	12,900.48	16,494.98
จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	(5.26)	-	(13.40)	(12.39)	(0.47)	(1.27)	(3.45)	-	(146.10)	(182.34)
รายการปรับปรุง/จัดประเภทรายการใหม่	3.75	297.61	-	18,601.20	6,036.61	509.36	396.01	603.58	(1.23)	(29,486.96)	(3,040.07)
ค่าเสื่อมราคา	-	(418.29)	(0.02)	(16,965.47)	(4,292.77)	(384.76)	(319.00)	(388.50)	(3.89)	-	(22,772.70)
การด้อยค่า/การเลิกใช้สินทรัพย์	-	(208.04)	-	(3,013.08)	(0.35)	(16.31)	-	(77.63)	-	-	(3,315.41)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวันสิ้นงวด	2,388.91	2,473.66	0.05	111,442.10	55,468.90	1,424.73	918.36	1,348.71	6.52	47,156.41	222,628.35
<b>วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566</b>											
ราคาทุน	2,389.26	7,277.95	4,861.78	281,194.03	121,258.53	7,731.10	14,016.62	7,600.48	53.65	47,156.41	493,539.81
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม	(0.17)	(4,237.90)	(3,746.88)	(135,452.20)	(50,988.59)	(5,838.53)	(12,820.58)	(5,284.82)	(46.10)	-	(218,415.77)
ค่าเผื่อการด้อยค่า/การเลิกใช้สินทรัพย์	(0.18)	(566.39)	(1,114.85)	(34,299.73)	(14,801.04)	(467.84)	(277.68)	(966.95)	(1.03)	-	(52,495.69)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	2,388.91	2,473.66	0.05	111,442.10	55,468.90	1,424.73	918.36	1,348.71	6.52	47,156.41	222,628.35

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

---

### รายการที่เกิดขึ้นที่สำคัญ

กลุ่มกิจการลงทุนในอุปกรณ์โครงข่ายเป็นจำนวนเงิน 15,523.45 ล้านบาท เพื่อใช้รองรับในการขยายธุรกิจ

ในระหว่างงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มกิจการได้เลิกใช้สินทรัพย์บางส่วนเนื่องจากการพิจารณาในด้านเทคโนโลยี และด้านการสอดคล้องกับแผนธุรกิจของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการได้รับรู้ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ และขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้อง (หมายเหตุข้อ 22) รวมจำนวน 5,706.22 ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินเฉพาะกิจการ									รวม ล้านบาท
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ล้านบาท	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง ล้านบาท	อุปกรณ์ ระบบโทรศัพท์ ล้านบาท	อุปกรณ์โครงข่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่ ล้านบาท	อุปกรณ์ ระบบมัลติมีเดีย ล้านบาท	อุปกรณ์ระบบ ไฟฟ้าและ เครื่องคอมพิวเตอร์ ล้านบาท	เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และ อุปกรณ์ สำนักงาน ล้านบาท	ยานพาหนะ ล้านบาท	งานระหว่างทำ ล้านบาท	
<b>วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566</b>										
ราคาทุน	1,504.39	1,749.75	4,861.78	525.80	190.02	1,326.92	652.20	6.34	-	10,817.02
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(479.70)	(3,746.86)	(332.36)	(173.90)	(1,197.14)	(477.61)	(1.36)	-	(6,408.93)
ค่าเผื่อการด้อยค่า/การเลิกใช้สินทรัพย์	-	(7.77)	(1,114.85)	(8.84)	(16.12)	(40.29)	(38.14)	-	-	(1,226.01)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	1,504.39	1,262.28	0.07	184.60	-	89.49	136.27	4.98	-	3,182.08
<b>สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566</b>										
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวันต้นงวด	1,504.39	1,262.28	0.07	184.60	-	89.49	136.27	4.98	-	3,182.08
ซื้อเพิ่ม	-	27.44	-	-	-	0.85	173.82	-	8.76	210.87
จำหน่ายสินทรัพย์ - สุทธิ	-	(1.52)	-	(2.58)	-	(0.32)	(0.17)	-	-	(4.59)
รายการปรับปรุง/จัดประเภทรายการใหม่	-	3.63	-	-	-	-	0.56	-	(4.19)	-
ค่าเสื่อมราคา	-	(224.64)	(0.02)	(48.19)	-	(30.86)	(52.30)	(2.63)	-	(358.64)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวันสิ้นงวด	1,504.39	1,067.19	0.05	133.83	-	59.16	258.18	2.35	4.57	3,029.72
<b>วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566</b>										
ราคาทุน	1,504.39	1,765.74	4,861.78	524.61	190.02	1,304.17	812.01	6.34	4.57	10,793.63
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(690.78)	(3,746.88)	(380.55)	(173.90)	(1,205.45)	(517.40)	(3.99)	-	(6,718.95)
ค่าเผื่อการด้อยค่า/การเลิกใช้สินทรัพย์	-	(7.77)	(1,114.85)	(10.23)	(16.12)	(39.56)	(36.43)	-	-	(1,224.96)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	1,504.39	1,067.19	0.05	133.83	-	59.16	258.18	2.35	4.57	3,029.72



บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

22 สินทรัพย์สิทธิการใช้

	งบการเงินรวม				
	อสังหาริมทรัพย์ ล้านบาท	อุปกรณ์ โครงสร้าง ล้านบาท	ยานพาหนะ ล้านบาท	สิทธิการใช้	รวม ล้านบาท
				ช่องสัญญา ดาวเทียม ล้านบาท	
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566					
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวันต้นงวด	5,738.51	107,021.60	345.00	1,444.54	114,549.65
เพิ่มขึ้น	784.45	4,510.78	39.91	-	5,335.14
การยกเลิกสัญญา	(485.47)	(3,967.40)	(114.08)	-	(4,566.95)
รายการปรับปรุง/จัดประเภทรายการใหม่	(236.23)	(630.81)	(1.83)	-	(868.87)
ค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุข้อ 10)	(1,411.88)	(13,234.16)	(95.55)	(129.66)	(14,871.25)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวันสิ้นงวด	4,389.38	93,700.01	173.45	1,314.88	99,577.72

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	อสังหาริมทรัพย์	ยานพาหนะ	รวม
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566			
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวันต้นงวด	1,283.63	68.22	1,351.85
เพิ่มขึ้น	75.39	27.58	102.97
การยกเลิกสัญญา	(411.33)	(3.52)	(414.85)
รายการปรับปรุง/จัดประเภทรายการใหม่	(40.46)	(0.07)	(40.53)
ค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุข้อ 10)	(331.84)	(30.16)	(362.00)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวันสิ้นงวด	575.39	62.05	637.44

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

23 ค่าความนิยม

ค่าความนิยมได้ถูกปันส่วนให้แก่กลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ที่ถูกกำหนดตามส่วนงานดำเนินงานซึ่งการปันส่วนของค่าความนิยมให้แก่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสามารถแสดงได้ดังนี้

	งบการเงินรวม			
	ออนไลน์ ล้านบาท	โทรศัพท์เคลื่อนที่ ล้านบาท	บริการโทรศัพท์ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
การปันส่วนค่าความนิยมตามส่วนงานดำเนินงาน				
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวันต้นงวด	1,304.91	117,856.32	7,167.47	126,328.70
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวันสิ้นงวด	1,304.91	117,856.32	7,167.47	126,328.70

	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	โทรศัพท์เคลื่อนที่ ล้านบาท
การปันส่วนค่าความนิยมตามส่วนงานดำเนินงาน	
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวันต้นงวด	34,957.70
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวันสิ้นงวด	34,957.70

กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์และมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจำหน่ายที่คำนวณโดยประมาณการกระแสเงินสดก่อนภาษีและประมาณการกระแสเงินสดหลังภาษี ตามลำดับ ที่อ้างอิงจากงบประมาณครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร

ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ได้แก่

ส่วนงานดำเนินงาน	งบการเงินรวม
	ออนไลน์
	อินเทอร์เน็ต
	ร้อยละ
กำไรขั้นต้น <sup>1</sup>	4.76
อัตรากำไรสุทธิ <sup>2</sup>	4.28
อัตรากำไรสุทธิ <sup>3</sup>	8.40
อัตรากำไรสุทธิระยะยาว <sup>4</sup>	0.00

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณมูลค่ามูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย ได้แก่

ส่วนงานดำเนินงาน	งบการเงินรวม		
	ออนไลน์ ดิจิทัล	โทรศัพท์เคลื่อนที่	บริการโทรศัพท์
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
กำไรขั้นต้น <sup>1</sup>	15.41 - 79.22	74.32	46.61
อัตรการเติบโต <sup>2</sup>	19.94 - 65.03	(0.27)	0.07
อัตรการคิดลด <sup>5</sup>	12.10 - 19.00	6.96	9.20
อัตรการเติบโตระยะยาว <sup>4</sup>	0.00 - 2.96	1.00	1.00

ส่วนงานดำเนินงาน	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	โทรศัพท์เคลื่อนที่	
	ร้อยละ	
กำไรขั้นต้น <sup>1</sup>		74.32
อัตรการเติบโต <sup>2</sup>		(0.27)
อัตรการคิดลด <sup>5</sup>		6.96
อัตรการเติบโตระยะยาว <sup>4</sup>		1.00

กระแสเงินสดหลังจากปีที่ 5 ที่ใช้ในการคำนวณมูลค่ามูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย มีสมมติฐานว่าได้จัดทำขึ้นตามหลักความระมัดระวังว่าอัตรการเติบโตไม่สูงกว่าอัตรการเติบโตเฉลี่ยของส่วนงานที่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้นดำเนินงานอยู่

- 1 กำไรขั้นต้นจากงบประมาณ (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)
- 2 อัตรการเติบโตเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเพื่อใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดสำหรับรอบระยะเวลาที่ครอบคลุมโดยงบประมาณหรือประมาณการกระแสเงินสดตามระยะเวลาในงบประมาณ
- 3 อัตรการคิดลดก่อนภาษีที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด
- 4 อัตรการเติบโตเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเพื่อใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดสำหรับรอบระยะเวลาหลังจากประมาณการกระแสเงินสดตามระยะเวลาในงบประมาณ
- 5 อัตรการคิดลดหลังภาษีที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด

ข้อสมมติฐานเหล่านี้ได้ถูกใช้เพื่อการวิเคราะห์หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดภายในส่วนงานดำเนินงาน

ผู้บริหารพิจารณากำไรขั้นต้นจากงบประมาณโดยอ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมาประกอบกับการคาดการณ์การเติบโตของตลาด อัตรการเติบโตเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้สอดคล้องกับประมาณการที่รวมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม ซึ่งอัตรการคิดลดต้องเป็นอัตราที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของส่วนงานนั้นๆ

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสำหรับอินเทอร์เน็ต และดิจิทัล มีมูลค่าสูงกว่าราคาตามบัญชีจำนวน 55.41 ล้านบาท และ 9.68 ถึง 209.74 ล้านบาท ตามลำดับ หากเพิ่มอัตรการคิดลดที่ใช้เป็นร้อยละ 9.49 สำหรับอินเทอร์เน็ต และ ร้อยละ 13.90 ถึง 28.23 สำหรับดิจิทัล จะทำให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเท่ากับมูลค่าตามบัญชี

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

---

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีมูลค่าสูงกว่าราคาตามบัญชีจำนวน 207,077.80 ล้านบาท และ 86,478.48 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ หากเพิ่มอัตราคิดลดที่ใช้เป็นร้อยละ 17.07 และร้อยละ 10.56 สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลำดับ จะทำให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเท่ากับมูลค่าตามบัญชี

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสำหรับบริการโทรทัศน์ มีมูลค่าสูงกว่าราคาตามบัญชีจำนวน 969.00 ล้านบาท หากเพิ่มอัตราคิดลดที่ใช้เป็นร้อยละ 9.92 จะทำให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเท่ากับมูลค่าตามบัญชี

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

24 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	งบการเงินรวม								
	เครื่องหมายการค้า		ค่าสิทธิสำหรับ		สัญญาการให้บริการ	ความสัมพันธ์กับ		งานระหว่างทำ	รวม
	ค่าสิทธิและใบอนุญาต	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	สิทธิตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	รายการและภาพยนตร์		ลูกค้า	เครื่องหมายการค้า		
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	
<b>วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566</b>									
ราคาทุน	217,053.57	43,107.07	1,747.39	7,834.51	10,755.00	6,080.00	3,094.00	4,632.03	294,303.57
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(92,673.20)	(25,629.43)	(1,478.68)	(5,506.78)	(8,951.91)	-	-	-	(134,240.00)
ค่าเผื่อการต่ออายุ/การเลิกใช้สินทรัพย์	-	(1,084.04)	(268.71)	(776.14)	(1,803.09)	-	-	-	(3,931.98)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	124,380.37	16,393.60	-	1,551.59	-	6,080.00	3,094.00	4,632.03	156,131.59
<b>สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566</b>									
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันต้นงวด	124,380.37	16,393.60	-	1,551.59	-	6,080.00	3,094.00	4,632.03	156,131.59
ชื่อเพิ่ม	38.06	577.60	-	2,073.67	-	-	-	3,478.21	6,167.54
จำหน่ายสินทรัพย์สุทธิ	(0.15)	(0.58)	-	-	-	-	-	(125.47)	(126.20)
รายการปรับปรุง/จัดประเภทรายการใหม่	(555.40)	5,113.99	-	124.53	-	-	-	(5,292.57)	(609.45)
ค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุข้อ 10)	(11,259.02)	(3,673.45)	-	(1,957.66)	-	(509.72)	(864.62)	-	(18,264.47)
การเลิกใช้สินทรัพย์	-	(449.50)	-	-	-	-	-	-	(449.50)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันสิ้นงวด	112,603.86	17,961.66	-	1,792.13	-	5,570.28	2,229.38	2,692.20	142,849.51
<b>วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566</b>									
ราคาทุน	216,532.33	48,801.80	1,747.39	5,538.21	10,755.00	6,080.00	3,094.00	2,692.20	295,240.93
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(103,928.47)	(29,119.23)	(1,478.68)	(3,746.08)	(8,951.91)	(509.72)	(864.62)	-	(148,598.71)
ค่าเผื่อการต่ออายุ/การเลิกใช้สินทรัพย์	-	(1,729.91)	(268.71)	-	(1,803.09)	-	-	-	(3,792.71)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	112,603.86	17,961.66	-	1,792.13	-	5,570.28	2,229.38	2,692.20	142,849.51

## บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

### เครื่องหมายการค้า ค่าสิทธิและใบอนุญาต

ประกอบด้วย

1. ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz ที่ออกโดย กสทช. สำหรับระยะเวลา 15 ปี มูลค่าตามบัญชี 5,351.00 ล้านบาท (สุทธิจากค่าตัดจำหน่ายสะสมจำนวน 18,613.99 ล้านบาท)
2. ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz ที่ออกโดย กสทช. สำหรับระยะเวลา 15 ปี และ 18 ปี มูลค่าตามบัญชี 22,963.75 ล้านบาท (สุทธิจากค่าตัดจำหน่ายสะสมจำนวน 21,079.23 ล้านบาท)
3. ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ที่ออกโดย กสทช. สำหรับระยะเวลา 15 ปี มูลค่าตามบัญชี 41,293.74 ล้านบาท (สุทธิจากค่าตัดจำหน่ายสะสมจำนวน 45,211.53 ล้านบาท)
4. ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz ที่ออกโดย กสทช. สำหรับระยะเวลา 15 ปี มูลค่าตามบัญชี 9,593.19 ล้านบาท (สุทธิจากค่าตัดจำหน่ายสะสมจำนวน 3,426.96 ล้านบาท)
5. ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ที่ออกโดย กสทช. สำหรับระยะเวลา 15 ปี มูลค่าตามบัญชี 24,614.30 ล้านบาท (สุทธิจากค่าตัดจำหน่ายสะสมจำนวน 5,517.64 ล้านบาท)
6. ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 26 GHz ที่ออกโดย กสทช. สำหรับระยะเวลา 15 ปี มูลค่าตามบัญชี 3,561.52 ล้านบาท (สุทธิจากค่าตัดจำหน่ายสะสมจำนวน 916.77 ล้านบาท)
7. ใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ที่ออกโดย กสทช. สำหรับระยะเวลา 15 ปี มูลค่าตามบัญชี 609.99 ล้านบาท (สุทธิจากค่าตัดจำหน่ายสะสมจำนวน 1,674.36 ล้านบาท)

### สัญญาให้บริการ

สัญญาให้บริการเป็นมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งได้มาจากการซื้อกิจการ

รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทมีดังต่อไปนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ล้านบาท
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวันต้นงวด	274.85
ซื้อเพิ่ม	211.53
ค่าตัดจำหน่าย (หมายเหตุข้อ 10)	(88.22)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวันสิ้นงวด	398.16
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	
ราคาทุน	2,910.10
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(2,511.94)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ	398.16

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

25 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวทั้งจำนวนตามวิธีหนี้สินโดยใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นรายการผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีและฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินของกลุ่มกิจการสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม				31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ล้านบาท
	1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียน ควบบริษัท) ล้านบาท	รายได้(ค่าใช้จ่าย) ในกำไรหรือขาดทุน ล้านบาท	ผลต่างจากการ แปลงค่าเงินตรา ต่างประเทศ ล้านบาท	รายได้ ในกำไรหรือ ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ล้านบาท	
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>					
ใบอนุญาต	5,054.50	24.28	(0.30)	-	5,078.48
ค่าเผื่อ	439.70	(26.33)	-	-	413.37
รายได้รอการรับรู้	633.94	42.52	1.92	-	678.38
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	157.05	(0.07)	-	156.98
ขาดทุนสะสมทางภาษี	4,135.47	(2,317.86)	-	-	1,817.61
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	605.79	(209.69)	(0.03)	130.95	527.02
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า	211.31	93.19	-	-	304.50
สินทรัพย์สิทธิการใช้	2,982.06	137.18	-	-	3,119.24
ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี	52.11	(1.09)	-	-	51.02
ประมาณการหนี้สิน	708.45	75.08	-	-	783.53
อื่น ๆ	61.44	(48.49)	-	-	12.95
	14,884.77	(2,074.16)	1.52	130.95	12,943.08
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>					
ลูกหนี้การค้า	(29.26)	0.52	-	-	(28.74)
ต้นทุนการกู้ยืม	(182.47)	(2.54)	-	-	(185.01)
อุปกรณ์	(4,227.44)	107.28	0.02	-	(4,120.14)
เงินกู้ยืม	(743.28)	335.41	-	-	(407.87)
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญากับผู้ให้บริการ	(1,122.57)	335.92	-	-	(785.65)
ตราสารทุนที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม	(263.71)	81.64	-	-	(182.07)
ลูกหนี้อ่อนพันธทางการเงิน	(206.43)	60.52	-	70.43	(75.48)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	(445.08)	-	-	-	(445.08)
ค่าสิทธิสำหรับรายการและภาพยนตร์	(24.52)	24.52	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(74.01)	74.01	-	-	-
	(7,318.77)	1,017.28	0.02	70.43	(6,231.04)
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ</b>	7,566.00	(1,056.88)	1.54	201.38	6,712.04

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียน ควบบริษัท) ล้านบาท	รายได้(ค่าใช้จ่าย) ในกำไรหรือขาดทุน ล้านบาท	รายได้ ในกำไรหรือ ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ล้านบาท	31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ล้านบาท
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
ค่าเผื่อ	40.87	57.07	-	97.94
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	153.45	-	153.45
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	375.46	(145.08)	124.27	354.65
ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี	16.74	(11.34)	-	5.40
ประมาณการหนี้สิน	29.27	6.77	-	36.04
อื่น ๆ	4.01	(1.39)	-	2.62
	466.35	59.48	124.27	650.10
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
อุปกรณ์	(194.37)	11.47	-	(182.90)
ต้นทุนการกู้ยืม	(109.83)	(37.68)	-	(147.51)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	(445.08)	-	-	(445.08)
ลูกหนี้โอนพันธบัตรทางการเงิน	(0.99)	-	70.43	69.44
อื่น ๆ	(87.17)	87.17	-	-
	(837.44)	60.96	70.43	(706.05)
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ</b>	(371.09)	120.44	194.70	(55.95)

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	12,943.08	650.10
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(6,231.04)	(706.05)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	6,712.04	(55.95)



บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดังนี้

วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2566
	ล้านบาท	ล้านบาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	11,585.85	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(4,873.81)	(55.95)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	6,712.04	(55.95)

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะสามารถแสดงหักกลบกันได้เมื่อสินทรัพย์ และหนี้สินภาษีเงินได้ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน ในงบแสดงฐานะการเงินรวม สินทรัพย์ และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีแสดงยอดรวมของสินทรัพย์ และหนี้สินสุทธิในแต่ละบริษัท

รายการเคลื่อนไหวของบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ล้านบาท	ล้านบาท
	มูลค่าตามบัญชีวันต้นงวด	7,566.00
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ในกำไรหรือขาดทุน (หมายเหตุข้อ 12)	(1,056.88)	120.44
ผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	1.54	-
รายได้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	201.38	194.70
มูลค่าตามบัญชีวันสิ้นงวด	6,712.04	(55.95)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ชดเชยไปจะรับรู้ได้ไม่เกินจำนวนที่เป็นไปได้ก่อนข้างแนวว่า จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั้น

กลุ่มกิจการไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 14,455.67 ล้านบาท ที่เกิดจากขาดทุนสะสมทางภาษีจำนวน 72,278.34 ล้านบาท ขาดทุนสะสมยกไปสามารถแยกตามปีที่จะหมดประโยชน์ทางภาษีได้ดังนี้

ปีที่หมดประโยชน์ทางภาษี	งบการเงินรวม
	ล้านบาท
พ.ศ. 2567	2,591.89
พ.ศ. 2568	10,729.33
พ.ศ. 2569	14,601.48
พ.ศ. 2570	19,004.43
พ.ศ. 2571	25,351.21
	72,278.34

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

26 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2566
	ล้านบาท	ล้านบาท
วันที่ 31 ธันวาคม		
เงินมัดจำ	1,574.94	187.07
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	288.22	8.44
ลูกหนี้สัญญาเช่า	2,180.59	-
อื่นๆ	3,214.41	40.90
รวม	7,258.16	236.41

27 เงินกู้ยืม

เงินกู้ยืมระยะสั้น

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2566
	ล้านบาท	ล้านบาท
วันที่ 31 ธันวาคม		
เงินกู้ยืมจากธนาคาร	11,094.50	11,094.50
หุ้นกู้	3,494.82	3,494.82
รวม	14,589.32	14,589.32

เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกู้ยืมของกลุ่มกิจการเป็นเงินกู้ยืมในสกุลเงินบาท และ ดอลลาร์สหรัฐ

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2566
	ล้านบาท	ล้านบาท
วันที่ 31 ธันวาคม		
ประเภทหมุนเวียน		
- หุ้นกู้	65,131.73	32,866.68
รวมเงินกู้ยืมประเภทหมุนเวียน	65,131.73	32,866.68
ประเภทไม่หมุนเวียน		
- เงินกู้ยืมจากธนาคาร	50,172.15	50,171.03
- หุ้นกู้	235,328.86	145,959.93
รวมเงินกู้ยืมประเภทไม่หมุนเวียน	285,501.01	196,130.96
รวมเงินกู้ยืม	350,632.74	228,997.64

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวมีดังนี้

วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท
มูลค่าตามบัญชีสิทธิตั้งงวด	341,065.33	169,925.14
เงินกู้ยืมเพิ่ม		
- เงินกู้ยืมจากธนาคาร	50,952.77	50,952.77
- หุ้นกู้	40,401.55	40,401.56
จ่ายคืนเงินกู้ยืม		
- รายการที่เป็นเงินสด	(81,490.97)	(31,683.50)
ดอกเบี้ยระหว่างปี	128.18	2.48
การตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม	406.26	241.41
กำไรจากตราสารอนุพันธ์	(830.38)	(842.22)
มูลค่าตามบัญชีสิทธิตั้งสิ้นงวด	350,632.74	228,997.64

เงินกู้ยืมแสดงสิทธิจากต้นทุนเงินกู้ยืมที่ยังไม่ตัดจำหน่ายจำนวน 879.43 ล้านบาท และ 691.95 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวมและสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลำดับ

เงินกู้ยืมระยะยาวเป็นสินเชื่อเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินดังนี้

- เงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจำนวน 1,247.83 ล้านดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินบาทจำนวน 5,173.91 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ SOFR บวกอัตราเพิ่มคงที่ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ THOR บวกอัตราเพิ่มคงที่ต่อปี ตามลำดับ เงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระภายในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าวบริษัทต้องดำรงสัดส่วนทางการเงินตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
- เงินกู้ยืมในสกุลเงินบาทจำนวน 10,000.00 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ลบอัตราคงที่ต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดในระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

เงินกู้ยืมประเภทไม่หมุนเวียน (ไม่รวมต้นทุนเงินกู้ยืมที่ยังไม่ตัดจำหน่าย) ถึงกำหนดชำระดังนี้

วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท
ครบกำหนดภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี	116,575.27	88,291.00
ครบกำหนดภายใน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	151,658.80	100,631.40
ครบกำหนดหลังจาก 5 ปี	17,920.09	7,861.70
	286,154.16	196,784.10

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมประเภทไม่หมุนเวียน มีดังนี้

	งบการเงินรวม	
	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2566
วันที่ 31 ธันวาคม	ล้านบาท	ล้านบาท
หุ้นกู้	235,328.86	237,790.73

  

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2566
วันที่ 31 ธันวาคม	ล้านบาท	ล้านบาท
หุ้นกู้	145,959.93	147,635.62

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมประเภทไม่หมุนเวียนมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เพราะผลจากการคิดลดกระแสเงินสดไม่แตกต่างอย่างมีสาระสำคัญ นอกจากนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงเชื่อว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมประเภทไม่หมุนเวียนจากหุ้นกู้สำหรับกลุ่มกิจการและบริษัทคำนวณจากกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดด้วยอัตราตลาดที่กำหนดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยจัดประเภทเป็นข้อมูลระดับที่ 2

**อัตราดอกเบี้ย**

อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้เป็นอัตราคงที่ ส่วนอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้จากธนาคารเป็นอัตราลอยตัว

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินกู้ยืม ได้แก่

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2566
	ร้อยละ	ร้อยละ
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		
- หุ้นกู้	3.30	3.36

## บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

### หุ้นกู้

หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกัน และจะถึงกำหนดชำระในระหว่างปี พ.ศ. 2567 ถึง พ.ศ. 2576 หุ้นกู้ออกจำหน่ายในสกุลเงินบาท ดอกเบี้ยถ่วงเฉลี่ยร้อยละ 4.08 ต่อปี และมีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาส

รายการที่เกิดขึ้นระหว่างงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 (วันที่จดทะเบียนควบบริษัท) ถึง 31 ธันวาคม 2566

บริษัทออกหุ้นกู้ระยะยาวเพื่อนำเงินมาใช้ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

อายุของหุ้นกู้ (ปี)	วันออกหุ้นกู้	จำนวนหน่วย (ล้านหน่วย)	ราคาหน่วยละ (บาท)	เงินที่ได้รับสุทธิ (พันล้านบาท)	ดอกเบี้ย อัตราต่อปี	วันครบกำหนดอายุ
1-3	25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566	6.33	1,000	6.31	3.35%	25 กรกฎาคม พ.ศ. 2568
	25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566	7.78	1,000	7.76	3.60%	25 กรกฎาคม พ.ศ. 2569
	8 กันยายน พ.ศ. 2566	1.41	1,000	1.41	3.28%	8 มกราคม พ.ศ. 2568
	8 กันยายน พ.ศ. 2566	2.66	1,000	2.65	3.59%	8 มิถุนายน พ.ศ. 2569
	7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566	3.23	1,000	3.23	3.74%	7 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
มากกว่า 3	25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566	7.06	1,000	7.04	4.10%	25 กรกฎาคม พ.ศ. 2571
	25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566	3.83	1,000	3.82	4.50%	25 กรกฎาคม พ.ศ. 2576
	8 กันยายน พ.ศ. 2566	1.74	1,000	1.74	4.35%	8 กันยายน พ.ศ. 2573
	8 กันยายน พ.ศ. 2566	0.89	1,000	0.89	4.51%	8 กันยายน พ.ศ. 2575
	7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566	2.42	1,000	2.42	3.75%	7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570
	7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566	1.74	1,000	1.73	4.10%	7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2571
	7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566	0.45	1,000	0.45	4.35%	7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2573
	7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566	0.95	1,000	0.94	4.60%	7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2576

### 28 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท
เจ้าหนี้การค้า	51,008.64	2,975.61
เจ้าหนี้อื่น	2,213.17	21.15
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา (รายได้รับล่วงหน้า) (หมายเหตุข้อ 39.3)	7,236.60	251.55
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	40,928.37	8,888.12
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	101,386.78	12,136.43

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท
หนี้สินภายใต้สัญญาและใบอนุญาตให้ดำเนินการ ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุข้อ 31)	15,021.59	-
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาร่วมการงานและสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	5,499.15	113.22
ค่าใช้จ่ายโครงข่ายค้างจ่าย	3,652.66	0.04
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	2,126.31	1,268.38
ค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงาน	721.82	491.67
อื่นๆ	13,906.84	7,014.81
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	40,928.37	8,888.12

29 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอใบกำกับภาษี	1,311.13	55.59
อื่นๆ	1,329.89	107.12
รวม	2,641.02	162.71

30 หนี้สินตามสัญญาเช่า

วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท
ประเภทหมุนเวียน	18,620.10	222.82
ประเภทไม่หมุนเวียน	93,680.62	219.58
รวม	112,300.72	442.40

**บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

**หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ**

**สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566**

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มีดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ล้านบาท	ล้านบาท
<b>สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566</b>		
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวันต้นงวด	124,335.63	1,095.12
เพิ่มขึ้น	5,019.17	67.98
ดอกเบี้ย (หมายเหตุข้อ 11)	4,666.64	16.00
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า	(19,733.97)	(272.77)
ตัดจำหน่ายเนื่องจากการยกเลิกสัญญา	(1,894.77)	(463.13)
รายการปรับปรุง	(43.94)	(0.80)
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	(48.04)	-
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวันสิ้นงวด	112,300.72	442.40

รายละเอียดหนี้สินสัญญาเช่ามีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2566
	ล้านบาท	ล้านบาท
<b>วันที่ 31 ธันวาคม</b>		
<b>จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายซึ่งบันทึกเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่า</b>		
ภายในไม่เกิน 1 ปี	23,216.62	233.68
เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	60,312.59	199.12
หลังจาก 5 ปี	51,752.32	44.33
	135,281.53	477.13
<b>หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของหนี้สินสัญญาเช่า</b>	(22,980.81)	(34.73)
<b>มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า</b>	112,300.72	442.40
<b>มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเช่า</b>		
ภายในไม่เกิน 1 ปี	18,620.10	222.82
เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี	47,308.17	179.65
หลังจาก 5 ปี	46,372.45	39.93
	112,300.72	442.40

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

31 หนี้สินภายใต้สัญญาและใบอนุญาตนำดำเนินการ

รายละเอียดหนี้สินภายใต้สัญญาและใบอนุญาตนำดำเนินการมีดังต่อไปนี้

วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2566	ล้านบาท
หมุนเวียน (รวมอยู่ใน "ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย") (หมายเหตุข้อ 28)	15,021.59	
ไม่หมุนเวียน	50,669.78	
	65,691.37	
การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินภายใต้สัญญาและใบอนุญาตนำดำเนินการมีดังนี้		
	งบการเงินรวม	
	ล้านบาท	
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท)		
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566		
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวันต้นงวด	76,776.77	
จ่ายชำระ	(12,506.87)	
รายการปรับปรุง	(680.40)	
ต้นทุนทางการเงิน (หมายเหตุข้อ 11)	2,101.87	
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวันสิ้นงวด	65,691.37	

32 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ

กลุ่มกิจการมีแผนการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานที่เข้าเงื่อนไขในประเทศไทย ภายใต้แผนพนักงานมีสิทธิได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายเริ่มจากสามสิบวันถึงสี่ร้อยวันของอัตราค่าจ้างสุดท้ายในวันครบเกษียณอายุ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ต้องจ่ายมีดังต่อไปนี้

วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2566
	ล้านบาท	ล้านบาท
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน		
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	3,185.93	1,773.30



บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

การเปลี่ยนแปลงของภาวะผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ระหว่างงวดมีดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ล้านบาท	ล้านบาท
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท)		
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566		
มูลค่าตามบัญชีสิ้นงวด	3,528.15	1,719.28
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	270.96	113.27
ต้นทุนดอกเบี้ย	75.55	39.16
การวัดมูลค่าใหม่	775.60	621.32
โอนออก	(31.61)	(23.04)
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	0.70	-
จ่ายผลประโยชน์	(1,433.42)	(696.69)
มูลค่าตามบัญชีสิ้นงวด	3,185.93	1,773.30

จำนวนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนประกอบด้วย

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ล้านบาท	ล้านบาท
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท)		
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566		
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	270.96	113.27
ต้นทุนดอกเบี้ย	75.55	39.16
รวม (แสดงเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน)	346.51	152.43
จัดประเภทเป็น		
ต้นทุนการให้บริการ	116.31	22.55
ค่าใช้จ่ายในการขาย	83.38	29.36
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	146.82	100.52
	346.51	152.43

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ
	พ.ศ. 2566
	ร้อยละ
อัตราคิดลด	3.00
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	6.00
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	7.00

สมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการเสียชีวิตกำหนดโดยคำแนะนำของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งมีการพิมพ์เผยแพร่ในประเทศไทย ตาราง TMO17 เป็นตารางอัตราการเสียชีวิตที่ได้มีการสำรวจผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตของบริษัทประกันในประเทศไทย จึงเหมาะสมที่จะใช้เป็นอัตราที่สะท้อนอัตราการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทย

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ความอ่อนไหวของข้อสมมุติฐานหลัก :

	ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้		
	การเปลี่ยนแปลง		
	ในข้อสมมติ	การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ	การลดลงของข้อสมมติ
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
		พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2566
อัตราคิดลด	1.00	ลดลง 9.14	เพิ่มขึ้น 10.65
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดว่าจะได้รับ	1.00	เพิ่มขึ้น 10.39	ลดลง 9.11

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับ (มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้คำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Project Unit Credit Method) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน) ในการคำนวณหนี้สินบำเหน็จบำนาญที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน โดยความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญคือ การเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตร อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตรไทยที่ไม่ระบุดอกเบี้ยซึ่งลดลงจะทำให้หนี้สินของโครงการเพิ่มสูงขึ้น

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงานคือ 11 ปี

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่ไม่มีการคิดลดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป มีดังนี้

	งบการเงินรวม			
	ส่วนที่ไม่เกิน 1 ปี	ระหว่าง 1 ถึง 2 ปี	ส่วนที่เกิน 3 ปี	รวม
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
<b>วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566</b>				
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	290.78	116.94	9,466.72	9,874.44
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ส่วนที่ไม่เกิน 1 ปี	ระหว่าง 1 ถึง 2 ปี	ส่วนที่เกิน 3 ปี	รวม
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
<b>วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566</b>				
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	152.95	67.72	4,843.12	5,063.79

กลุ่มกิจการรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างบริษัทจำนวน 2,835.62 ล้านบาทในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

## บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

### 33 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินแสดงถึงคำรื้อถอนซึ่งถูกวัดมูลค่าจากมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ต้องจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนปราศจากความเสี่ยง การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเป็นผลจากเวลาที่ผ่านไป ซึ่งถูกรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มีดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ล้านบาท	ล้านบาท
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวันต้นงวด	6,470.61	209.19
ตั้งเพิ่ม	842.46	35.00
การกลับรายการ	(230.83)	(14.75)
จ่ายชำระ	-	(0.55)
ต้นทุนทางการเงิน	132.98	2.62
มูลค่าตามบัญชีสุทธิวันสิ้นงวด	7,215.22	231.51

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ผู้บริหารได้ทบทวนประมาณการหนี้สินจากการเพิ่มขึ้นของอัตราคิดลดทำให้กลุ่มกิจการบันทึกการกลับรายการประมาณการหนี้สินเป็นจำนวน 230.83 ล้านบาท

### 34 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

วันที่ 31 ธันวาคม

	งบการเงินรวม
	พ.ศ. 2566
	ล้านบาท
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา (เงินรับล่วงหน้าจากสัญญาเช่าดำเนินงานระยะยาว) (หมายเหตุข้อ 39.3)	6,599.74
เงินมัดจำรับจากลูกค้า	439.80
อื่น ๆ	2,119.28
รวม	9,158.82

หนี้สินที่เกิดจากสัญญาจำนวน 6,599.74 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก AWC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าระยะยาวรวมทั้งสิทธิในการซื้อให้กับ DIF เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 ซึ่ง DIF ได้ชำระค่าเช่าทรัพย์สินล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน 12,293.12 ล้านบาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแก่ AWC สำหรับการเช่าระบบใยแก้วนำแสง เป็นเวลา 20 ปี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 รายได้รับล่วงหน้าจำนวน 614.66 ล้านบาท และจำนวน 6,248.99 ล้านบาท แสดงไว้ภายใต้ “เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น” และ “หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น” ตามลำดับ สำหรับปีงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มกิจการรับรู้รายได้ค่าเช่าจำนวน 406.92 ล้านบาท

**บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

**35 ต้นทุนการให้บริการ**

ในระหว่างงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 บริษัทได้รับรู้การกลับรายการสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับคดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าเรื่องค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริษัทและ NT (หมายเหตุข้อ 42.1.2) จำนวน 1,763.46 ล้านบาท เนื่องจากคดีเป็นที่สิ้นสุดแล้ว รายการดังกล่าวรับรู้ในกำไรขาดทุนโดยแสดงรวมอยู่ในต้นทุนการให้บริการ

**36 รายได้อื่น**

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ล้านบาท	ล้านบาท
<b>สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท)</b>		
<b>ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566</b>		
ดอกเบียร์รับ - คดีความ	383.10	383.10
ดอกเบียร์รับ - เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	-	4,058.31
ค่าชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย	350.00	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	2,147.16	8.60
เงินปันผลรับ	2.98	2,102.52
อื่น ๆ	1,093.59	159.57
<b>รวมรายได้อื่น</b>	<b>3,976.83</b>	<b>6,712.10</b>

**37 ทุนเรือนหุ้น และส่วนเกินมูลค่าหุ้น**

	งบการเงินรวม				
	จำนวนหุ้น ล้านหุ้น	หุ้นสามัญ ล้านบาท	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น ล้านบาท	ส่วนเกิน	รวม ล้านบาท
				มูลค่าหุ้นสามัญ ซื้อคืน ล้านบาท	
<b>หุ้นจดทะเบียน</b>					
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566	34,552.10	138,208.40	-	-	138,208.40
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	34,552.10	138,208.40	-	-	138,208.40
<b>หุ้นที่ออกจำหน่ายได้รับชำระ เต็มมูลค่าแล้ว</b>					
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566	34,552.10	138,208.40	145,075.53	51.06	283,334.99
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	34,552.10	138,208.40	145,075.53	51.06	283,334.99

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	จำนวนหุ้น ล้านหุ้น	หุ้นสามัญ ล้านบาท	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น ล้านบาท	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ ซื้อคืน ล้านบาท	รวม ล้านบาท
<b>หุ้นจดทะเบียน</b>					
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566	34,552.10	138,208.40	-	-	138,208.40
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	34,552.10	138,208.40	-	-	138,208.40
<b>หุ้นที่ออกจำหน่ายได้รับชำระ เต็มมูลค่าแล้ว</b>					
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566	34,552.10	138,208.40	137,722.48	51.06	275,981.94
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	34,552.10	138,208.40	137,722.48	51.06	275,981.94

หุ้นจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 34,552.10 ล้านหุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท

38 สำรองตามกฎหมาย

	งบการเงินรวม ล้านบาท	งบการเงินเฉพาะกิจการ ล้านบาท
วันที่ 1 มีนาคม	1,655.00	2,129.42
จัดสรรระหว่างงวด	199.95	199.95
วันที่ 31 ธันวาคม	1,854.95	2,329.37

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องกันเงินสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองนี้ไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

39 สินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับสัญญากับลูกค้า

39.1 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มกิจการรับรู้สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาดังนี้

วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

- หมุนเวียน

หัก ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

รวมสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2566

ล้านบาท

1,573.05

-

1,573.05

39.2 ต้นทุนของสัญญาที่รับรู้เป็นสินทรัพย์

ต้นทุนส่วนเพิ่มในการได้มาซึ่งสัญญา

ต้นทุนในการได้สัญญาซึ่งคือค่านายหน้าที่ยจ่ายให้ผู้ถูกจ้างถูกแสดงเป็นสินทรัพย์อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม

งบแสดงฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน (หมายเหตุข้อ 19)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าตัดจำหน่าย

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2566

ล้านบาท

3,249.72

920.69

5,200.68

กลุ่มกิจการรับรู้ค่านายหน้าที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสัญญาคาดว่าจะได้รับคืน เป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน และตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขายสอดคล้องกับรูปแบบการรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้อง

## บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

### 39.3 หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

กลุ่มกิจการรับรู้หนี้สินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่ทำกับลูกค้าดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท
วันที่ 31 ธันวาคม		
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา		
หมุนเวียน		
- รายได้รับล่วงหน้า (หมายเหตุข้อ 28)	7,236.60	251.55
- อื่นๆ	49.82	-
	7,286.42	251.55
ไม่หมุนเวียน (หมายเหตุข้อ 34)	6,599.74	-
รวมหนี้สินที่เกิดจากสัญญา	13,886.16	251.55

## 40 ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

### 40.1 หลักประกัน

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท
วันที่ 31 ธันวาคม		
เงินฝากประจำและออมทรัพย์	29.22	13.56

ภายใต้ข้อกำหนดของสัญญาต่างๆ ที่กลุ่มกิจการได้ทำไว้ กลุ่มกิจการนำสินทรัพย์ข้างต้นเป็นหลักประกันกับคู่สัญญา

### 40.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

ยอดคงเหลือของสัญญาค้ำประกันที่ธนาคารได้ออกในนามของกลุ่มกิจการมีดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ล้านบาท	ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	80,410.77	124.46

### 40.3 ภาวะผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน

กลุ่มกิจการมีสัญญากับบริษัทหลายแห่งเพื่อจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายเพิ่มเติมเพื่อขยายประสิทธิภาพของอุปกรณ์โครงข่ายและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ภาวะผูกพันตามสัญญาดังกล่าวข้างต้น ยังไม่ถูกบันทึกไว้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 6,044.73 ล้านบาท และ 62.02 ล้านบาท ตามลำดับ





## บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

### 41.10 ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection charge)

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2556 (“ประกาศ กสทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย 2556”) มาแทนที่ประกาศ กทท. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 โดยประกาศ กสทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย พ.ศ. 2556 ยังคงกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมมีหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของตนกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นอยู่เช่นเดิม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสิทธิในการประกอบกิจการโทรคมนาคมของบริษัท บนคลื่นความถี่ตามสัญญาสัมปทานของบริษัทได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561 บริษัทได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งต่อ คู่สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับบริษัทให้ทราบถึงการสิ้นสุดลงของสัญญาสัมปทาน และบอกเลิกสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ตามสัญญาสัมปทานของบริษัทที่ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561 นั้น บริษัทต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท. เป็นรายปีซึ่งคิดจากร้อยละของรายได้จากการให้บริการตามสัญญา และต้องไม่ต่ำกว่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การเข้าทำสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ทำให้การคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนภายหลัง การเข้าทำสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายยังไม่มีความชัดเจน บริษัทจึงคำนวณผลประโยชน์ตอบแทน ที่ต้องจ่ายให้แก่ กสท. ตั้งแต่ปีสัมปทานที่ 17 เป็นต้นไป จากรายได้ที่ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย จนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม กสท. ได้โต้แย้งวิธีการคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนในกรณีดังกล่าวของบริษัท โดยได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทเรียกร้องให้บริษัทชำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

## 42 คดีฟ้องร้องและข้อพิพาทยื่นต่ออนุญาโตตุลาการและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

### คดีฟ้องร้องและข้อพิพาทยื่นต่ออนุญาโตตุลาการ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากการควบรวมบริษัทระหว่างบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ทรูก่อนการควบบริษัท”) และ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“ดีแทค”) ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การควบรวมกิจการดังกล่าวทำให้บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ได้แก่ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) รับไปทั้งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของทั้งทรูก่อนการควบบริษัท และ ดีแทค โดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ยังคงมีสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกรณีที่ทรูก่อนการควบบริษัท และ ดีแทค เป็นผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีในคดีพิพาทกับบุคคลและกิจการต่างๆ

## บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

---

### 42.1 คดีฟ้องร้องบริษัทที่ค้างอยู่ที่ศาลปกครอง

#### 42.1.1 ข้อพิพาทเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection Charge) ระหว่างทรูก่อนการควบบริษัท ดีแทค และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของดีแทค

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ดีแทคได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ทรูก่อนการควบบริษัทและ ทศท. ร่วมกันชำระค่าใช้จ่ายและเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายของดีแทคเป็นเงิน จำนวนรวม 3,937.86 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้ทรู ก่อนการควบบริษัทชำระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่ดีแทค เป็นเงินจำนวน 1,832.29 ล้านบาท และ เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 ทรูก่อนการควบบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด และเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 ดีแทคได้ยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดเช่นกัน โดยดีแทคขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ทรูก่อนการควบบริษัทชำระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายให้แก่ ดีแทคเป็นเงินจำนวน 634.93 ล้านบาท โดยให้ถือเป็นทุนทรัพย์ในการยื่นอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้นให้ทรูก่อนการควบบริษัทชำระจำนวนเงิน 1,832.29 ล้านบาท คดีจึงถึงที่สุด

เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 ทรูก่อนการควบบริษัทได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ดีแทค และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของดีแทค ชำระค่าใช้จ่ายและเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ตามข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึง 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยเรียกให้ดีแทค และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของ ดีแทคชำระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ให้แก่ทรูก่อนการควบบริษัทเป็นเงินจำนวน 1,737.49 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 บริษัทได้ยื่นคำร้องขอถอนคำฟ้อง และ ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่ง อนุญาตและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ คดีจึงถึงที่สุด

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ได้มีการจดทะเบียนควบรวมบริษัทระหว่างทรูก่อนการควบบริษัทและ ดีแทคตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ส่งผลให้ทรูก่อนการควบบริษัท และ ดีแทค หมดสภาพ จากการเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกัน และบริษัทได้รับไปทั้งหมดทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของทรูก่อนการควบบริษัทและดีแทคทั้งหมด อันรวมถึงสิทธิและหน้าที่ตามข้อพิพาทที่เรียกร้องในสองคดีนี้ด้วย ดังนั้นเมื่อทรูก่อนการควบบริษัท และ ดีแทค ควบรวมเป็นนิติบุคคลเดียวกันแล้ว หนี้ค่าเชื่อมต่อโครงข่าย โทรคมนาคมระหว่างทรูก่อนการควบบริษัทและ ดีแทค ในข้อพิพาททั้งสองคดีนี้จึงเคลื่อนกลืนกันและระงับสิ้นไป โดยผลของกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทยังคงมีสิทธิเรียกร้องจากบุคคลภายนอกในคดีดังกล่าว โดยบริษัทได้ยื่นคำร้อง ขอสามสิทธิและแถลงการควบรวมดังกล่าวและศาลปกครองอนุญาตตามขอแล้ว

## บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

### 42.1.2 คดีฟ้องร้องและข้อพิพาททางการค้าเรื่องค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างบริษัท และ NT

เนื่องจาก กทท. (ปัจจุบันคือ กสทช.) ได้ออกประกาศ กทท. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อกำหนดหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมที่จะต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมรายอื่นเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเข้ากับโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเมื่อมีการร้องขอ เพื่อให้การสื่อสารข้ามโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นไปได้ด้วยดีและให้ผู้ให้เชื่อมต่อโครงข่ายมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection Charge) ในอัตราที่สะท้อนต้นทุน ซึ่ง กสทช. ปฏิเสธไม่เข้าทำสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ NT ชำระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ให้แก่บริษัทรวมทั้งสิ้น 3 คดี ซึ่งต่อมาศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาทั้ง 3 คดีให้ NT ชำระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่บริษัท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,219.13 ล้านบาท ดังนี้

- 1) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้ NT ชำระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสำหรับช่วงระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ให้แก่บริษัทเป็นจำนวนเงิน 702.48 ล้านบาท คดีจึงถึงที่สุด ซึ่งบริษัทได้บันทึกในกำไรขาดทุนสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 แล้ว
- 2) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้ NT ชำระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสำหรับช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ให้แก่บริษัทเป็นจำนวนเงิน 317.13 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ คดีจึงถึงที่สุด ซึ่งบริษัทได้บันทึกในกำไรขาดทุนสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 แล้ว
- 3) วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้ NT ชำระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสำหรับช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ให้แก่บริษัทเป็นจำนวนเงิน 168.90 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ต่อมา เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งแก้ไขคำพิพากษาให้ NT ชำระเงินให้แก่บริษัทเป็นจำนวนเงิน 199.52 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ คดีจึงถึงที่สุด ซึ่งบริษัทได้บันทึกในกำไรขาดทุนสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

โดยบริษัทซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใหม่ที่เกิดจากการควบรวมกิจการได้แจ้งการควบรวมกิจการและยื่นคำร้องขอสิทธิในการดำเนินคดีแทนต่อศาลในคดีทั้งสามข้างต้นแล้ว และเนื่องจากคดีได้ถึงที่สุดและบริษัทไม่มีภาระที่จะต้องชำระค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับ NT บริษัทจึงได้กลับรายการสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ไว้ โดยรับรู้ในกำไรขาดทุนสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 แล้ว

## บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

### หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนความบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

---

#### 42.1.3 ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาข้อ 38 ของสัญญาร่วมการงาน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 บริษัทได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทซึ่งไม่มีทุนทรัพย์ต่ออนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับเรื่องขอให้ ทศท. ระงับการใช้อำนาจกำกับดูแลสัญญาร่วมการงาน และระงับการใช้อำนาจตามสัญญา นับแต่วันที่สภาพ ทศท. เปลี่ยนแปลงไป และให้อำนาจกำกับดูแลเป็นของกระทรวงคมนาคม หรือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อมาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 บริษัทได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ เรื่องการปฏิเสธอำนาจกำกับดูแลของ ทศท. ตามข้อ 38 ของสัญญาร่วมการงานเป็นคดีใหม่อีกคดีหนึ่ง ซึ่งทั้งสองข้อพิพาทนี้ คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดแล้วเมื่อ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557 ว่าการใช้อำนาจของ ทศท. เป็นการใช้อำนาจตามสัญญาพิพาท ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 บริษัทได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการของทั้งสองข้อพิพาทนี้ต่อศาลปกครองกลาง ต่อมาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ทศท. ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง ซึ่งศาลได้มีคำสั่งรวมคดีเข้าด้วยกัน ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดที่บริษัทยื่นทั้งสองคดี และให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำอุทธรณ์ของบริษัท คดีจึงถึงที่สุด

#### 42.1.4 ข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องค่าโทรศัพท์ทางไกลในประเทศ TA 1234

เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560 บริษัทได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลางกรณีนี้ที่ ทศท. ยื่นคำเสนอข้อพิพาทเรียกร้องค่าเสียหายจากการสูญเสียรายได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 เป็นจำนวนเงิน 16,865.09 ล้านบาท อันเนื่องมาจากบริษัทลดค่าบริการทางไกลในประเทศภายใต้โครงการ TA 1234 และร้องขอให้บริษัทเรียกเก็บค่าบริการทางไกลในประเทศตามอัตราที่ตกลงกันภายใต้สัญญาร่วมการงานฯ ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดให้บริษัทชำระเงินจำนวน 1,703.09 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 6.6875 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 จนกว่าจะชำระเสร็จ และให้บริษัทชำระค่าเสียหายจากการที่ ทศท. ขาดรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ในโครงข่ายของบริษัทเดือนละ 27.16 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.6875 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548) จนกว่าจะยุติการให้บริการโทรศัพท์ทางไกล TA 1234

ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดของบริษัทซึ่งบริษัทไม่เห็นพ้องด้วย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บริษัทจึงได้ใช้สิทธิอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลางดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ทศท. ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง และต่อมาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาตามคำร้องขอบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการของทศท. ซึ่งบริษัทไม่เห็นพ้องด้วย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บริษัทจึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองกลางดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด ปัจจุบันทั้ง 2 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

42.1.5 ข้อพิพาทเกี่ยวกับการให้บริการ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL)

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ทศท. ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทระบุว่าบริษัทละเมิดข้อตกลงในสัญญาร่วมการทำงาน โดยให้บริการหรือยินยอมให้ผู้อื่นนำอุปกรณ์ในระบบไปให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ทศท. เรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 2,010.21 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย นอกจากนี้ ทศท. ยังเรียกร้องให้บริษัทชำระค่าเสียหายต่อเนื่องจากเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 อัตราเดือนละ 180.00 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย และขอให้บริษัทระงับการให้บริการหรืออนุญาตให้ผู้อื่นให้บริการ ADSL ต่อมาเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ทศท. ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำเสนอข้อพิพาทโดยแก้ไขค่าเสียหายรวมเป็นเงินจำนวน 86,206.29 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษัทได้ยื่นคำร้องขอคัดค้านการแก้ไขทุนทรัพย์ของ ทศท.

เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 บริษัทได้รับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการซึ่งได้มีคำชี้ขาดให้บริษัทชำระเงินค่าผิดสัญญาให้แก่ ทศท. 1) ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2544 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นจำนวน 59,120.65 ล้านบาท และดอกเบี้ยจำนวน 16,978.65 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 6.6875 ต่อปีจากต้นเงินจำนวน 59,120.65 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น และ 2) ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จำนวน 17,076.92 ล้านบาท และดอกเบี้ยจำนวน 1,298.05 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 6.6875 ต่อปีจากต้นเงิน 17,076.92 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บริษัทยื่นขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำชี้ขาดดังกล่าว และเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ทศท. ได้ยื่นคำขอบังคับตามคำชี้ขาดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง ซึ่งบริษัทได้ยื่นคำคัดค้านคำร้องขอบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการของทศท. แล้ว ต่อมาวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งรวมสำนวนคดี ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการและยกคำร้องขอบังคับตามคำชี้ขาดของทศท. เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 NT ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองกลางดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด ต่อมาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริษัทยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

42.1.6 ข้อพิพาทเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายร้อยละ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ทศท. ได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทชำระค่าเช่าใช้ร้อยละสายบริเวณเมืองทองธานีให้แก่ ทศท. สำหรับค่าเช่าในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นจำนวน 59.17 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดให้บริษัทชำระเงินจำนวน 48.85 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตรา MLR + 1 ของต้นเงินจำนวน 31.37 ล้านบาท นับถัดจากวันยื่นคำเสนอข้อพิพาทจนกว่าจะชำระเสร็จ ต่อมาเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะอนุญาโตตุลาการได้แก้ไขคำชี้ขาดให้บริษัทชำระเงินจำนวน 39.80 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยของเงินจำนวนดังกล่าว

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บริษัทยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำชี้ขาดดังกล่าว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดของบริษัท ทั้งนี้ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 บริษัทได้อุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด อนึ่งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทศท. ได้ยื่นคำร้องขอบังคับตามคำชี้ขาดต่อศาลปกครองกลาง ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้บังคับตามคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ ซึ่งบริษัทไม่เห็นพ้องด้วย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองกลางดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

## บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

### หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

---

#### 42.1.7 คดีเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนค่าเชื่อมโยงโครงข่าย

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 บริษัทได้ยื่นฟ้องทศท. ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อเรียกให้ชำระผลประโยชน์ตอบแทนในสัดส่วนของบริษัทจากค่าเชื่อมโยงโครงข่ายที่ทศท. ได้รับไว้ตามสัญญาความร่วมมือการดำเนินงานและร่วมลงทุนบนพื้นฐานของหลักความเป็นธรรม สมเหตุสมผลและไม่เลือกปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ นับแต่ช่วงปี พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2549 เป็นเงินจำนวน 118,812.76 ล้านบาท รวมดอกเบี้ย และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปีของต้นเงิน 88,843.34 ล้านบาท นับถัดจากวันที่ยื่นฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

ต่อมาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ศาลปกครองกลางพิพากษาให้ NT ชำระผลประโยชน์ตอบแทนให้กับบริษัทเป็นเงินจำนวน 4,397.63 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย โดยชำระให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ซึ่งบริษัทยังไม่เห็นฟ้องด้วย เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 บริษัทจึงได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองกลางดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

#### 42.1.8 ข้อพิพาทเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ทศท. ได้เสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกร้องให้บริษัทชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวนเงิน 512.38 ล้านบาท รวมทั้งให้ชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมที่เพิ่มขึ้นตามประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว พ.ศ. 2548 ตั้งแต่รอบชำระเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548 ถึงรอบชำระเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 และตามหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว พ.ศ. 2551 รอบชำระเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ย เป็นจำนวน 26.64 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 539.02 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดให้บริษัทชำระเงินค่าธรรมเนียมเลขหมาย ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำสั่งแก้ไขคำชี้ขาดบางส่วนให้บริษัทชำระเงินค่าธรรมเนียมเลขหมายเป็นจำนวนเงิน 521.90 ล้านบาท ทั้งนี้เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 บริษัทยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริษัทได้รับคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดบางส่วนของ ทศท. ที่ได้ยื่นต่อศาลปกครองกลางฉบับลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 ต่อมาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 NT ยื่นคำร้องขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 บริษัทได้ยื่นคำคัดค้านคำร้องของ NT ปัจจุบันทั้ง 3 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

**บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

---

42.1.9 ข้อพิพาทเกี่ยวกับการคิดผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมหลังประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมมีผลใช้บังคับ

กสท. ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ เรียกร้องให้บริษัทชำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ในปีดำเนินการที่ 16 (16 กันยายน พ.ศ. 2549 - 15 กันยายน พ.ศ. 2550) เป็นจำนวนเงินประมาณ 4,303.74 ล้านบาท พร้อมเบี้ยปรับอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือนของเงินที่ค้างชำระ เนื่องจากบริษัทคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ กสท. โดยการหักงบระหว่างรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษัทได้รับจากผู้ประกอบการรายอื่นและรายจ่ายค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษัทถูกผู้ประกอบการรายอื่นเรียกเก็บ (Net IC) แต่ กสท. เรียกร้องให้บริษัทชำระผลประโยชน์ตอบแทนของรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษัทได้รับจากผู้ประกอบการรายอื่นทั้งหมดโดยไม่ให้นำรายจ่ายค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่บริษัทถูกผู้ประกอบการรายอื่นเรียกเก็บมาหักออก (Gross IC) โดยเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้รับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการให้ยกคำเสนอข้อพิพาทของ กสท. สำหรับข้อเรียกร้องให้บริษัทชำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมในปีดำเนินการที่ 16 ซึ่ง กสท. ได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดข้อพิพาทต่อศาลปกครองกลางแล้ว ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

2) ในปีดำเนินการที่ 17 ถึงปีดำเนินการที่ 20 เป็นจำนวนเงินประมาณ 3,857.94 ล้านบาท 3,338.92 ล้านบาท 3,666.48 ล้านบาท และ 3,976.43 ล้านบาทตามลำดับ พร้อมเบี้ยปรับในแต่ละปีดำเนินการ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้รับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการให้บริษัทชำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับปีดำเนินการที่ 18 จำนวน 3,438.92 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ 7.50 ต่อปี

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้รับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการให้บริษัทชำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับปีดำเนินการที่ 17 จำนวน 3,957.95 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ 7.50 ต่อปี

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 บริษัทได้รับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการให้บริษัทชำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับปีดำเนินการที่ 20 จำนวน 4,346.46 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละ 7.50 ต่อปี

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริษัทได้รับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการให้บริษัทชำระผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับปีดำเนินการที่ 19 จำนวน 3,666.48 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี

บริษัทไม่เห็นด้วยกับคำชี้ขาดดังกล่าวและได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการสำหรับข้อพิพาทผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมของปีดำเนินการที่ 17 ปีดำเนินการที่ 18 ปีดำเนินการที่ 19 และปีดำเนินการที่ 20 ต่อศาลปกครองกลาง ต่อมา NT ได้ยื่นคำขอให้ศาลปกครองกลางบังคับตามคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการสำหรับข้อพิพาทผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับปีดำเนินการที่ 17 ปีดำเนินการที่ 18 และปีดำเนินการที่ 20 ปัจจุบันคดีทั้งสี่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

## บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

- 3) ในปีดำเนินการที่ 21-27 เป็นจำนวนเงินประมาณ 15,879.35 ล้านบาท พร้อมเบี้ยปรับ ซึ่งต่อมาในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 NT ได้ยื่นคำร้องต่อคณะอนุญาโตตุลาการขอแก้ไขต้นเงินผลประโยชน์ตอบแทนในปี ดำเนินการที่ 21 - 27 เป็นจำนวนเงินประมาณ 16,407.36 ล้านบาทพร้อมเบี้ยปรับ คณะอนุญาโตตุลาการได้มี คำสั่งอนุญาตให้ NT เพิ่มทุนทรัพย์ในคดีพิพาทดังกล่าวได้

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 บริษัทได้รับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการให้ชำระผลประโยชน์ตอบแทน ส่วนเพิ่มปีดำเนินการที่ 21 - 27 โดยมีคำชี้ขาดให้ชำระผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มจากรายได้ค่าเชื่อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคม (IC) เฉพาะส่วนต่างของผลประโยชน์ตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ที่ได้รับ หรือ Net IC จำนวน 4,136.87 ล้านบาท พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและเบี้ยปรับคำนวณถึงวันยื่นคำเสนอ ข้อพิพาท คือวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 รวมเป็นเงินจำนวน 7,066.96 ล้านบาท และให้ชำระเบี้ยปรับในอัตรา ร้อยละ 15.00 ต่อปี จากผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มจาก Net IC จำนวน 4,136.87 ล้านบาท นับถัดจาก วันยื่นคำเสนอข้อพิพาทจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ NT ต่อมาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำสั่งแก้ไขจำนวนเบี้ยปรับลดลงจากคำชี้ขาดเดิม เป็นให้บริษัทชำระผลประโยชน์ ตอบแทนส่วนเพิ่มจากรายได้ค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (IC) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มและเบี้ยปรับ จำนวน ถึงวันยื่นคำเสนอข้อพิพาท รวมเป็นเงินจำนวน 7,015.25 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567 บริษัทได้ ยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครองกลาง ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา ของศาลปกครองกลาง

อนึ่งคำชี้ขาดในข้อพิพาทดังกล่าวมีผลทางกฎหมายเฉพาะข้อพิพาทเท่านั้น โดยไม่มีผลทางกฎหมายและผลผูกพัน ต่อข้อพิพาทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ข้อพิพาทดังกล่าวอยู่ภายใต้การพิจารณาของศาลปกครองกลาง

- 42.1.10 คำสั่งเลขาราชการ กสทช. กำหนดให้บริษัทชำระค่าปรับทางปกครองจากการไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง อัตรา ขันสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ พ.ศ. 2555

ในปีพ.ศ. 2557 เลขาราชการ กสทช. มีคำสั่งกำหนดค่าปรับทางปกครอง กรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราขันสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศฯ ตามข้อ 5 ให้ครบถ้วน นับแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 บริษัทได้อุทธรณ์ ขอให้ กสทช. และเลขาราชการ กสทช. ทบทวนและเพิกถอนคำสั่งกำหนดค่าปรับดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 บริษัทได้รับหนังสือจากสำนักงาน กสทช. แจ้งว่า กสทช. มีมติยืนตามคำสั่งกำหนดค่าปรับทางปกครอง ของเลขาราชการ กสทช. โดยขอให้บริษัทชำระค่าปรับทางปกครองนับแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 73.60 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัท ได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลปกครองกลางเพิกถอนคำสั่งกำหนดค่าปรับดังกล่าว ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการ พิจารณาของศาลปกครองกลาง บริษัทเชื่อว่าบริษัทไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าปรับทางปกครองตามที่ กสทช. กำหนด อย่างไรก็ตามบริษัทได้บันทึกประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับค่าปรับทางปกครองดังกล่าวไว้ในบัญชีแล้ว



## บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

### 42.1.11 คดีความที่เกี่ยวข้องกับเงินรายได้จากการให้บริการตามมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 บริษัทนำส่งรายได้ขั้นต่ำจากการให้บริการในช่วงดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวจำนวน 603.81 ล้านบาทต่อ กสทช. ตามข้อกำหนดของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2566 อย่างไรก็ตาม กสทช. ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทนำส่งรายได้ดังกล่าวเพิ่มเติมอีกพร้อมดอกผลจำนวน 264.87 ล้านบาท เนื่องจาก กสทช. ไม่เห็นชอบให้บริษัทหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายบางรายการออกจากรายได้ บริษัทไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว ในปีพ.ศ. 2563 บริษัทจึงฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้เพิกถอนคำสั่ง กสทช. ที่ให้บริษัทนำส่งรายได้เพิ่มเติมดังกล่าว

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 บริษัทได้รับหนังสือจาก กสทช. แจ้งว่า กสทช. มีคำสั่งยกเลิกคำสั่ง กสทช. ข้างต้น เนื่องจากมีการคำนวณค่าใช้จ่ายที่คลาดเคลื่อน และ กสทช. ได้มีคำสั่งให้บริษัทนำส่งรายได้ดังกล่าวเพิ่มเติมพร้อมดอกผลที่เกิดขึ้นเป็นจำนวน 134.55 ล้านบาทแก่ กสทช. บริษัทไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวเช่นกัน จึงได้ดำเนินการยื่นคำร้องเพิ่มเติมขอแก้ไขคำฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการคำนวณที่คลาดเคลื่อนดังกล่าว และขอให้ศาลรวมพิจารณาไปกับคำฟ้องเดิมที่เคยฟ้องร้องในเรื่องเดียวกันนี้

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กสทช. ได้ยื่นฟ้องในเรื่องเดียวกันนี้ต่อศาลปกครองกลางเพื่อเรียกร้องให้บริษัทนำส่งรายได้ดังกล่าวเพิ่มเติมจำนวน 143.70 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี ทั้งนี้บริษัทได้ยื่นคำให้การต่อศาลปกครองกลางแล้ว

ปัจจุบันทั้ง 2 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

### 42.1.12 ข้อพิพาทกรณีการรวมธุรกิจ

(1) วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 สภามงคลของผู้บริโภคร่วม 5 คน ได้ยื่นฟ้อง คณะกรรมการ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนมติ กสทช. ในการประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 กรณีการรวมธุรกิจระหว่างทรูก่อนการควบบริษัทและดีแทค (“มติรับทราบการรวมธุรกิจ”) รวมทั้งได้ยื่นคำขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา โดยศาลปกครองกลางได้เรียกให้ทรูก่อนการควบบริษัทกับดีแทคเป็นผู้ร้องสอดในคดี ทั้งนี้เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ทรูก่อนการควบบริษัทกับดีแทคได้ยื่นคำชี้แจงคัดค้านคำขอคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าว และต่อมาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งยกคำขอคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าวแล้ว ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

(2) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมรายหนึ่งได้ยื่นฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้เพิกถอนมติรับทราบการรวมธุรกิจ และยื่นคำขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา โดยศาลปกครองกลางมีคำสั่งเรียกให้ทรูก่อนการควบบริษัทกับดีแทค เข้าเป็นผู้ร้องสอดในคดีดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ทรูก่อนการควบบริษัทกับดีแทคได้ยื่นคำชี้แจงคัดค้านคำขอคุ้มครองชั่วคราวดังกล่าว และต่อมาเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งยกคำขอคุ้มครองชั่วคราว ต่อมาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมดังกล่าวยื่นคำร้องขอถอนคำฟ้อง ต่อมาวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ถอนคำฟ้อง และจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ คดีจึงถึงที่สุด

## บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนความบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

- (3) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทเข้ามาเป็นผู้ร้องสอดในคดีระหว่าง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคยื่นฟ้อง กสทช. และสำนักงาน กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้เพิกถอนมติรับทราบ การรวมธุรกิจ บริษัทอยู่ระหว่างจัดทำคำให้การยื่นต่อศาลปกครองกลาง ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ ศาลปกครองกลาง
- (4) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทเข้ามาเป็นผู้ร้องสอดในคดี ระหว่าง สมาคมโทรคมนาคมเพื่อสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้อุปกรณ์ ยื่นฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้เพิกถอนประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม และ มติรับทราบการรวมธุรกิจ และยื่นคำขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างจัดทำคำชี้แจงคัดค้านคำขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา และคำให้การยื่นต่อศาลปกครองกลาง ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

### 42.1.13 คดีเกี่ยวกับค่าเชื่อมโยงโครงข่าย

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 บริษัทได้ยื่นฟ้อง NT ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อเรียกคืนเงินค่าเชื่อมโยงโครงข่าย ช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 จำนวน 5,477.65 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวจนถึงวันฟ้อง รวมเป็นเงินจำนวน 5,489.65 ล้านบาท และเรียกดอกเบี้ย ร้อยละ 5.00 ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

ผลที่สุดของคดีความดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะนี้ ดังนั้นบริษัทจึงไม่ได้บันทึกรายได้หรือไม่ได้ตั้งสำรอง สำหรับผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลของคดีดังกล่าวไว้ในงบการเงินนอกจากตามที่ระบุไว้

## 42.2 คดีฟ้องร้องและข้อพิพาทของบริษัทย่อย

- 42.2.1 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 กสท. ได้ยื่นฟ้องบริษัทย่อยแห่งหนึ่งต่อศาลปกครองกลางในประเด็นที่บริษัทย่อย ได้ใช้เครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม ซึ่งส่งมอบให้ กสท. หลังจากสัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบ เซลลูลาร์ DIGITAL PCN 1800 สิ้นสุดลง ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557 (ช่วงเวลาตามประกาศ กสท. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่) กสท. จึงเรียกให้บริษัทย่อยชำระเงินจำนวน 18,025.39 ล้านบาท ต่อมาวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 กสท. ได้ยื่นขอแก้ไขคำฟ้องโดยแก้ไขจำนวนทุนทรัพย์ใหม่เป็นจำนวน 3,829.54 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 ศาลปกครองกลางพิพากษาว่าบริษัทย่อยไม่ต้องรับผิดชอบตามที่ NT เรียกร้อง และ ยกคำฟ้องของ NT ในส่วนความรับผิดชอบของบริษัทย่อย ต่อมา NT ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 บริษัทย่อยได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณา ของศาลปกครองสูงสุด

## บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

---

และเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 กสท. ได้ยื่นฟ้องบริษัทย่อยแห่งหนึ่งต่อศาลปกครองกลางในประเด็นที่บริษัทย่อยได้ใช้เครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม ซึ่งส่งมอบให้ กสท. หลังจากสัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ DIGITAL PCN 1800 สิ้นสุด ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (ช่วงเวลาตามประกาศกสท. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่) กสท. จึงเรียกให้บริษัทย่อยชำระเงินจำนวน 4,991.11 ล้านบาท ต่อมาวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 กสท. ได้ยื่นขอแก้ไขคำฟ้องโดยแก้ไขจำนวนทุนทรัพย์ใหม่เป็นจำนวน 3,054.81 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 ศาลปกครองกลางพิพากษาว่าบริษัทย่อยไม่ต้องรับผิดชอบตามที่ NT เรียกร้อง และยกคำฟ้องของ NT ในส่วนความรับผิดของบริษัทย่อย ต่อมา NT ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 บริษัทย่อยได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 กสท. ได้ยื่นฟ้องบริษัทย่อยแห่งหนึ่งต่อศาลปกครองกลางในประเด็นที่บริษัทย่อยได้ใช้เครื่องและอุปกรณ์โทรคมนาคม ซึ่งส่งมอบให้ กสท. หลังจากสัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ DIGITAL PCN 1800 สิ้นสุด ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ช่วงเวลาตามประกาศกสท. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่) กสท. จึงเรียกให้บริษัทย่อยชำระเงินจำนวน 2,206.04 ล้านบาท ต่อมาวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 กสท. ได้ยื่นขอแก้ไขคำฟ้องโดยแก้ไขจำนวนทุนทรัพย์ใหม่เป็นจำนวน 1,350.20 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ศาลปกครองกลางพิพากษาว่าบริษัทย่อยไม่ต้องรับผิดชอบตามที่ NT เรียกร้อง และยกคำฟ้องของ NT ในส่วนความรับผิดของบริษัทย่อย ต่อมา NT ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด และเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 บริษัทย่อยยื่นแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

42.2.2 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการกสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง 1) ขอให้เพิกถอนมติของกสทช. ที่สั่งให้บริษัทย่อยนำส่งเงินรายได้จากการให้บริการตามมาตรการการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556 ถึง วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 จำนวน 1,069.98 ล้านบาท 2) ขอให้ชำระค่าใช้จ่ายให้บริษัทย่อยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามประกาศมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ เป็นจำนวนเงิน 16,074.10 ล้านบาท (คำนวณนับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558) 3) ขอให้คืนค่าธรรมเนียมเลขหมายที่บริษัทย่อยได้ชำระให้แก่ กสทช. ภายหลังสัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ DIGITAL PCN 1800 สิ้นสุดจำนวน 190.97 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 บริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการกสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง เรียกให้ชำระค่าใช้จ่ายให้บริษัทย่อย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จำนวนเงิน 709.65 ล้านบาท

ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการกสทช. และพวกต่อศาลปกครองกลางกรณี กสทช. มีมติให้บริษัทย่อยนำส่งเงินรายได้จากการให้บริการตามประกาศมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเพิ่มเติมพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นให้แก่ กสทช. เป็นจำนวน 2,311.97 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยเห็นว่าหลักเกณฑ์การคำนวณรายได้ไม่ถูกต้อง จึงฟ้องให้เพิกถอนมติดังกล่าว

ต่อมาในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งรวมคดีทั้งสามคดีเข้าด้วยกันเนื่องจากมีคู่กรณีเดียวกัน และข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ใช้อ้างอิงเป็นชุดเดียวกัน

## บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

### หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ต่อมาเมื่อวันที่ 11 และ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งรวมคดีนี้เข้ากับคดีที่ กสทช. ได้ยื่นฟ้องบริษัทย่อย 2 คดีได้แก่

- 1) คดีเรียกให้บริษัทย่อยชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นช่วงเวลาตามมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือ สัญญาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นจำนวนเงินรวม 878.38 ล้านบาท และ
- 2) คดีเรียกให้บริษัทย่อยนำส่งเงินรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 1800 MHz ตามมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 จำนวนทุนทรัพย์ 1,150.66 ล้านบาท โดย กสทช. ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องโดยแก้ทุนทรัพย์ในคดีรวมเป็นเงินจำนวน 3,637.63 ล้านบาท ซึ่งวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยได้ยื่นคำร้องโต้แย้งต่อศาลปกครองกลางแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยมีความเห็นต่างในหลายประเด็นเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายในการคำนวณเงินนำส่งแผ่นดินที่คำนวณโดย กสทช. บริษัทย่อยจึงได้สำรองค่าเผื่อเงินนำส่งแผ่นดินไว้แล้วตามจำนวนที่เห็นว่าเหมาะสม

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนมติ กสทช. ที่ให้บริษัทย่อยนำส่งรายได้ในช่วงมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวและพิพากษาให้ กสทช. ชำระเงินให้บริษัทย่อยจำนวน 1,407.82 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 บริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัทย่อยได้รับอุทธรณ์ของ กสทช. ปัจจุบันบริษัทย่อยอยู่ระหว่างจัดทำคำแก้อุทธรณ์ ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

- 42.2.3 ในปีพ.ศ. 2558 เลขานุการ กสทช. มีคำสั่งกำหนดค่าปรับทางปกครอง กรณีที่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งไม่ปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่และเงื่อนไขแนวทางการโอนย้ายผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MNP Porting Process Manual) ระหว่างวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จำนวน 21.10 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยได้ฟ้องขอให้ศาลปกครองกลางเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว

ต่อมา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยได้รับคำสั่งเลขานุการ กสทช. แจ้งว่าบริษัทย่อยยังคงไม่ปฏิบัติตามประกาศและเงื่อนไข กทช. ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจึงมีคำสั่งกำหนดค่าปรับทางปกครองแก่บริษัทย่อยนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวโดยขอให้ กสทช. และ เลขานุการ กสทช. ทบทวนคำสั่งกำหนดค่าปรับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยได้รับหนังสือจาก กสทช. แจ้งว่า กสทช. มีมติเปลี่ยนแปลงวันสิ้นสุดค่าปรับทางปกครอง โดยขอให้บริษัทย่อยชำระค่าปรับทางปกครองนับแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 79.33 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลางขอให้เพิกถอนคำสั่งกำหนดค่าปรับดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ศาลปกครองมีคำสั่งให้รวมคดีเข้าด้วยกัน

ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง บริษัทย่อยเชื่อว่าบริษัทย่อยไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าปรับทางปกครองตามที่ กสทช. เรียกร้อง อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยได้บันทึกสำรองค่าใช้จ่ายสำหรับค่าปรับทางปกครองดังกล่าวไว้ในบัญชีแล้ว

## บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

### หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

42.2.4 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ฟ้องบริษัทมหาชนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นคู่สัญญาที่อนุญาตให้ถ่ายทอดออกอากาศรายการฟุตบอล ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เรียกร้องให้จ่ายคืนเงินจำนวน 390.75 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมหาชนดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการส่งสัญญาถ่ายทอดออกอากาศให้บริษัทย่อยได้ ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษัทมหาชนแห่งนั้นได้ยื่นฟ้องบริษัทย่อยกับพวกรวม 20 ราย ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรียกร้องให้ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายจำนวน 1,401.22 ล้านบาท จากการถูกยกเลิกสัญญา ต่อมาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้มีคำพิพากษาให้บริษัทมหาชนแห่งนั้นชำระเงิน 240.00 ล้านบาท ให้แก่บริษัทย่อย ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยได้อุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษ และเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 บริษัทมหาชนก็ได้อุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษเช่นกัน

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษได้พิพากษาให้บริษัทมหาชนแห่งนั้นชำระเงินให้แก่บริษัทย่อยเป็นจำนวน 240.00 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี นับแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564 และอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี หรืออัตราอื่นที่เปลี่ยนแปลงไปตามพระราชกฤษฎีกา นับแต่วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 ศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทมหาชนแห่งนั้นฎีกา และรับฎีกาไว้พิจารณา ต่อเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 บริษัทย่อยได้ยื่นคำแก้ฎีกา ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

42.2.5 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ยื่นฟ้อง กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอเพิกถอนมติและคำสั่ง กสทช. ที่สั่งให้บริษัทย่อยชำระค่าปรับทางปกครองกรณีไม่ดำเนินการตามประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งกำหนดค่าปรับทางปกครองในส่วนที่เกินกว่า 20,000 บาทต่อวัน ทั้งนี้คู่กรณีมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลางดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด

42.2.6 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยได้ยื่นฟ้อง กสท. ต่อศาลยุติธรรม เรียกคืนเงินค่าพาดสายสื่อสาร สัญญาณในระบบ HSPA ที่บริษัทย่อยได้ติดตั้งจ่ายแทนกสท. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2562 เป็นจำนวน 1,127.30 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวจนถึงวันฟ้อง รวมเป็นทุนทรัพย์จำนวน 1,532.78 ล้านบาท และเรียกดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 ศาลแพ่งมีคำสั่งให้โอนคดีไปยังศาลปกครองกลาง ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

42.2.7 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยยื่นฟ้องทศท. เรียกคืนเงินค่าเชื่อมโยงโครงข่ายช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 จำนวน 2,251.26 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวจนถึงวันฟ้อง รวมเป็นทุนทรัพย์จำนวน 2,262.36 ล้านบาท และเรียกดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 ศาลปกครองรับโอนคดีจากศาลแพ่ง ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

ผลที่สุดของคดีความดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะนี้ ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่ได้บันทึกรายได้หรือไม่ได้ตั้งสำรอง สำหรับผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลของคดีดังกล่าวไว้ในงบการเงินนอกจากตามที่เราได้

**บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

**43 รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย กิจการร่วมค้าและกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มบริษัท เทเลนอร์เป็นผู้ถือหุ้นร่วมรายใหญ่ของบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมร่วมกัน

รายการต่อไปนี้เป็นรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

**ก) การขายสินค้าและบริการ**

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ล้านบาท	ล้านบาท
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566		
รายได้จากการขายสินค้า		
บริษัทร่วม	209.30	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน:		
กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	7,885.43	-
กลุ่มบริษัท China Mobile	1.87	-
	8,096.60	-
รายได้จากการให้บริการ		
บริษัทย่อย	-	9,764.00
กิจการร่วมค้า	13.60	2.01
บริษัทร่วม	664.22	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน:		
กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	3,050.77	1.13
กลุ่มบริษัท เทเลนอร์	83.38	-
กลุ่มบริษัท China Mobile	39.81	-
	3,851.78	9,767.14

บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ข) การซื้อสินค้าและบริการ

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ล้านบาท	ล้านบาท
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566		
<b>การซื้อสินค้า</b>		
บริษัทย่อย	-	0.67
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน:		
กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	741.37	121.08
กลุ่มบริษัท เทเลนอร์	1.19	1.19
	742.56	122.94
<b>การซื้อบริการ</b>		
บริษัทย่อย	-	860.14
กิจการร่วมค้า	837.23	2.08
บริษัทร่วม	9,364.96	23.18
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน:		
กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์	8,060.88	212.28
กลุ่มบริษัท เทเลนอร์	575.22	244.90
กลุ่มบริษัท China Mobile	12.78	-
	18,851.07	1,342.58

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ค) ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ

วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท
ลูกหนี้และรายได้ค้างรับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน: (รวมอยู่ใน “ลูกหนี้การค้า” (หมายเหตุข้อ 16))		
บริษัทย่อย	-	14,586.19
กิจการร่วมค้า	40.55	0.42
บริษัทร่วม	430.27	102.26
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน:		
กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์	18,363.05	2.26
กลุ่มบริษัท เทเลนอร์	27.77	2.96
	18,861.64	14,694.09
เจ้าหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน: (รวมอยู่ใน “เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น”)		
บริษัทย่อย	-	2,266.19
กิจการร่วมค้า	173.40	-
บริษัทร่วม	328.42	8.17
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน:		
กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์	8,030.22	143.56
กลุ่มบริษัท เทเลนอร์	403.57	51.72
	8,935.61	2,469.64

ง) เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	พ.ศ. 2566 ล้านบาท	พ.ศ. 2566 ล้านบาท
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัทย่อย	-	5,000.00
บริษัทร่วม	2.00	-
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2.00	5,000.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัทย่อย	-	162,175.80
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	162,175.80
รวม	2.00	167,175.80



**บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ล้านบาท	ล้านบาท
<b>สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566</b>		
<b>(วันจดทะเบียนควบบริษัท)</b>		
<b>ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566</b>		
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันต้นงวด	2.03	101,658.84
เงินให้กู้ยืมเพิ่ม	490.10	88,719.79
รับชำระคืน	(490.13)	(23,202.83)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันสิ้นงวด	2.00	167,175.80

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการกู้ยืมปกติ เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยสำหรับข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างร้อยละ 0.93 ถึงร้อยละ 6.10 ต่อปี และระหว่างร้อยละ 1.30 ถึงร้อยละ 5.30 ต่อปี ตามลำดับ

ดอกเบี้ยรับในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นจำนวน 0.28 ล้านบาท และ 4,056.44 ล้านบาทตามลำดับ

**จ) เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	พ.ศ. 2566
	ล้านบาท
<b>วันที่ 31 ธันวาคม</b>	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	
บริษัทย่อย	735.51
รวม	735.51

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มีดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	ล้านบาท
<b>สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท)</b>	
<b>ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566</b>	
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันต้นงวด	121.43
เงินกู้ยืมเพิ่ม	614.52
จ่ายคืนเงินกู้ยืม	(0.44)
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันสิ้นงวด	735.51

เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการกู้ยืมปกติ เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยสำหรับข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการร้อยละ 3.94 ถึงร้อยละ 4.21 ต่อปี

ดอกเบี้ยจ่ายในงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เป็นจำนวน 4.76 ล้านบาท

## บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

### จ) ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

วันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2566
	ล้านบาท	ล้านบาท
ดอกเบี้ยค้างรับ (รวมอยู่ใน “ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น”)		
บริษัทย่อย	-	775.54
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	0.45	-
	0.45	775.54

### ข) ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของกลุ่มกิจการและบริษัทเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 326.53 ล้านบาท และ 296.43 ล้านบาท ตามลำดับ

ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นจำนวนเงิน 7.86 ล้านบาท

### ช) เงินปันผลรับ

ในระหว่างงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มกิจการได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม จำนวน 2,102.30 ล้านบาท และรับรู้โดยตรงไปยังเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม นอกจากนี้ กลุ่มกิจการได้รับเงินปันผลจากบริษัทอื่น จำนวน 2.98 ล้านบาท “รายได้อื่น” ในงบการเงินรวม

ในระหว่างงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 บริษัทได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม จำนวน 2,102.52 ล้านบาท และรับรู้เป็น “รายได้อื่น” ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

## 44 การควบบริษัท

การควบบริษัทระหว่างบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ทูก่อนการควบบริษัท”) และบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“ดีแทค”) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (“การควบบริษัท”) ได้จัดทำโดยอ้างอิงถึงวิธีซื้อ (acquisition method) ซึ่งกำหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ ทูก่อนการควบบริษัท ระบุเป็นผู้ซื้อ เนื่องจากมีมูลค่าตลาดโดยรวมมากกว่าดีแทค กลุ่มกิจการคาดว่าประสิทธิภาพในการให้บริการโทรคมนาคมจะเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มความสามารถในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การใช้เทคโนโลยี และเครือข่ายลูกค้าทั่วโลก

บริษัทจะออกหุ้นสามัญของตนเองให้แก่ผู้ถือหุ้นของดีแทค โดยอ้างอิงมูลค่ายุติธรรมจากการเทียบกับมูลค่าตลาดของทูก่อนการควบบริษัท ซึ่งพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์สุทธิของดีแทค โดยมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ต้องออกเพื่อแลกเปลี่ยน ณ วันซื้อ มีราคาเท่ากับ 8.4974536 บาทต่อหุ้น

บริษัทจะออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของทูก่อนการควบบริษัท และดีแทค โดยมีอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นเดิมในทูก่อนการควบบริษัท ต่อ 0.60018 หุ้นในบริษัท และ 1 หุ้นเดิมในดีแทค ต่อ 6.13444 หุ้นในบริษัท

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนความบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ในงบการเงินรวม มูลค่าสิ่งตอบแทนที่จ่ายสำหรับการลงทุนในดีแทคเทียบกับมูลค่าประมาณการของรายการสินทรัพย์สุทธิจากการซื้อธุรกิจ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	ล้านบาท
สิ่งตอบแทนที่จ่าย (8.4974536 บาทต่อหุ้น x 14,525,183,864 หุ้น)	123,427.08
มูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาจากการซื้อธุรกิจ มีดังนี้	
	ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,901.38
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน	0.14
สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน - หมุนเวียน	1.59
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	12,916.44
สินค้าคงเหลือ	1,456.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,368.34
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	812.68
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	919.03
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - ไม่หมุนเวียน	38.53
สินทรัพย์อนุพันธ์ทางการเงิน - ไม่หมุนเวียน	41.38
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า	220.79
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	51,659.14
สินทรัพย์สิทธิการใช้	13,925.94
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	39,716.78
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	7,698.32
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4,024.51
เงินกู้ยืมระยะสั้น	(4,000.00)
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน - หมุนเวียน	(34.05)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(28,532.79)
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(5,555.63)
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(9,841.33)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(831.70)
เงินกู้ยืมระยะยาว	(49,190.47)
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน - ไม่หมุนเวียน	(73.61)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(1,216.00)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	(10,227.43)
หนี้สินภายใต้สัญญาและใบอนุญาตให้ดำเนินการ	(24,001.08)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(456.74)
ประมาณการหนี้สิน	(1,164.87)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(5.28)
มูลค่ายุติธรรมที่ได้รับ	5,570.75
ค่าความนิยม	117,856.33

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มูลค่าสิ่งตอบแทนที่จ่ายสำหรับการลงทุนในดีแทคเทียบกับมูลค่าประมาณการของรายการสินทรัพย์สุทธิจากการซื้อธุรกิจ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

	ล้านบาท
สิ่งตอบแทนที่จ่าย (8.4974536 บาทต่อหุ้น x 14,525,183,864 หุ้น)	123,427.08
มูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาจากการซื้อธุรกิจ มีดังนี้	
	ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,086.45
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	15,055.42
สินค้าคงเหลือ	0.66
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	182.11
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย	12,000.00
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	1.80
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	69,959.24
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนได้เสียในการร่วมค้า	50.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,894.98
สินทรัพย์สิทธิการใช้	362.99
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	24.86
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	796.32
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(12,322.02)
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(256.08)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(545.86)
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(174.57)
หนี้สินตามสัญญาเช่า	(63.51)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(456.74)
ประมาณการหนี้สิน	(125.36)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1.31)
มูลค่ายุติธรรมที่ได้รับ	88,469.38
ค่าความนิยม	34,957.70

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันจดทะเบียนควบบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

45 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงานทางการเงิน

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 บริษัทได้ออกหุ้นกู้เพื่อชำระคืนหนี้ที่ครบกำหนดและเพื่อมาใช้ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) จำนวน 1.79 ล้านหน่วย ราคาหน่วยละ 1,000.00 บาท เป็นเงินจำนวน 1,790.80 ล้านบาท หุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.15 ต่อปี และจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568
- 2) จำนวน 2.84 ล้านหน่วย ราคาหน่วยละ 1,000.00 บาท เป็นเงินจำนวน 2,844.30 ล้านบาท หุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.70 ต่อปี และจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569
- 3) จำนวน 1.51 ล้านหน่วย ราคาหน่วยละ 1,000.00 บาท เป็นเงินจำนวน 1,511.20 ล้านบาท หุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.85 ต่อปี และจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2570
- 4) จำนวน 2.81 ล้านหน่วย ราคาหน่วยละ 1,000.00 บาท เป็นเงินจำนวน 2,809.60 ล้านบาท หุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.20 ต่อปี และจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2572
- 5) จำนวน 1.54 ล้านหน่วย ราคาหน่วยละ 1,000.00 บาท เป็นเงินจำนวน 1,544.10 ล้านบาท หุ้นกู้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.60 ต่อปี และจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2577